
นายอิสรพงษ มากอําไพ ผูสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 1 จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปตย ชูมือแสดงความดีใจหลังทราบผลการเลือกตั้งอยางไมเปนทางการ เชน

เดียวกับ น.ส.สุภาพร กําเนิดผล ผูสมัครจากพรรคประชาธิปตย ที่ชนะการเลือกตั้งซอมอยางไมเปนทางการที่เขต 6 จังหวัดสงขลา

สังเวยโอมิครอน1ราย

             
|

ชงคุยประวัติชําระ‘ภาษี’

หลักส่ีผูสมัครหาเสียงคึก

โพลยังหนุนบ๊ิกตูน่ังนายกฯ ปตท.ลุยติดเคร� องตรวจวัดPM2.5 เพ่ิม200จุด

กรุงเทพฯ • ปตท.แสดงความหวงใย

ปญหาฝุน เล็งติดต้ังนวัตกรรมเคร� องตรวจ                                                       

วัดฝุน PM 2.5 เพิ่ม ตั้งเปาในพื้นที่อุต 

สาหกรรมกวา 200 จุด หวังผูประกอบ

การรับรูถึงสถานการณและปริมาณคา

ฝุนละอองในพื้นที่ โชวป 64 ดําเนินการ

แลวครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด รวม

กวา 100 จุด

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการ

ผูจัดการใหญหน�วยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เปดเผย                                              

วา จากปญหาฝุน PM 2.5 ที่เปนปญหา                                                  

สําคัญของประเทศในชวง 2-3 ปท่ีผาน

มา ปตท.ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจสง                                                         

ผลเสียตอสุขภาพของประชาชน ซึ่งนอก 

จากการสงเสริมการใชกาซธรรมชาติซึ่ง

เปนพลังงานสะอาดแลว ปตท.ขอเปนสวน

หนึ่งในการรวมติดตามสถานการณ โดย

ไดตอยอดนํานวัตกรรมเคร� องวัดคาฝุน PM 

2.5 มาติดตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมตาม

แนวทอจัดจําหน�ายกาซธรรมชาติ สถานี

บริการกาซธรรมชาติหลักเอ็นจีวี 

รวมถึงพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมอ� นๆ  

แลวกวา 100 จุด ตามแผนที่วางไวในป 

2564 ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด

กรุงเทพฯ • “เรืองไกร” ชง กกต.สอบผู

สมัคร ส.ส.เขต 9 กทม.ทั้ง 8 คน ย� นหลัก

ฐานการเสียภาษีครบหรือไม พรอมยกคํา

วินิจฉัยที่เคยเพิกถอนผูสมัครผูบริหารทอง

ถิ่นย� นหลักฐานไมเปนไปตาม กม.มาแลว 

“ชัยวุฒิ” ยัน 3 ป.ยังรักกันดี เตรียมปราศรัย

ใหญโคงสุดทาย “สุรชาติ” หวงทุจริตเลือก

ตั้งจดรายช� อ-เก็บบัตร ปชช. “พิธา” ปลุก

ชาวบาน หากใครเบ� อหน�ายรัฐบาลใหเลือก

กาวไกลเพ� อสรางความเปลี่ยนแปลง “หมอ

วรงค” เปดลิสต 10 กลุมหนุนผูสมัคร ส.ส. 

ไทยภักดี

เม� อวันอาทิตย นายเรืองไกร ลีกิจ

วัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                                 

เปดเผยวา ไดสงหนังสือทางไปรษณีย  EMS 

ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

เพ� อขอใหตรวจสอบผูสมัคร ส.ส.เขต 9 กทม.  

ท้ัง 8 คนวา ย� นหลักฐานการเสียภาษี (ภ.ง.ด.) 

ครบสามปตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม เว็บ                                                    

ไซต กกต.บอกไววาจะเปดเผยผลการตรวจ

สอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม

กรุงเทพฯ • “บิ๊กตู” ยังแรง ซูเปอร โพลเผย

ผลสํารวจประชาชน สวนใหญยังไมเห็นใคร

เหมาะเปนนายกฯ มากกวา พล.อ.ประยุทธ 

แตแนะตองสะสางกลุมผลประโยชนใกลตัว 

ฝายคานจองถลมรัฐบาลปมของแพง ชวง

อภิปรายไมลงมติเดือน ก.พ 

เม� อวันที่ 16 มกราคม นายนพดล                                 

กรรณิกา ผูอํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร โพล                                                       

เปดเผยผลสํารวจภาคสนามเร� อง ความนิยม

ตอนายกรัฐมนตรี และเบ้ืองหลังปญหาวิกฤต

ชวงตนป 2565 กรณีศึกษาประชาชนทุก

สาขาอาชีพกระจายทั่วทุกภูมิภาค จํานวน 

1,119  ตัวอยาง โดยเม� อถามถึงการทํางาน

ของทุกภาคสวนในการแกวิกฤตตางๆ ของ

ชาติบานเมืองและประชาชน พบวาสวน

ใหญหรือ 87.8% ระบุ ภาคเอกชน ผูประ 

กอบการยังกินรวบผูกขาดธุรกิจ กีดกันราย

ยอย  บอเกิดปญหาทุจริตคอรรัปชันในระบบ

ราชการ 86.8% ระบุ ภาคประชาชนตอง

รวมรับผิดชอบ เคารพกฎหมายและระเบียบ

กฎเกณฑทางสังคม 86.5% ระบุ สวนราช 

การกระทรวงตางๆ ขาราชการไมคอยรับ                                                      

ผิดชอบในหนาท่ี เกียรวาง ปลอยปละละเลย 

และยังรับประโยชนเกิดการทุจริต 85.5% 

ระบุ นายกรัฐมนตรี นักการเมืองรวมรัฐ 

บาล และเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของตองแสดง

ความจริงจังและจริงใจใหเห็น ในการนํา

ขาราชการที่ละเวนหนาที่ ปลอยปละละเลย

จนเปนเหตุของปญหาสําคัญมาลงโทษ และ

มีมาตรการรองรับบทเรียน ตองไมเกิดปญ 

หาอีก นอกจากนี้ ผลสํารวจดังกลาวยังเผย

อีกวา สวนใหญหรือ 85.1% ระบุ นายก

รัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ตอง

กลาเปลี่ยนแปลงการเมืองใหมและทําสิ่งที่                                                        

ถูกตอง สะสางกลุมผลประโยชนใกลตัว

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม  8  พันราย    

ดับ  9  ราย  เปนผูสูงอายุทั้งหมด  สธ.แจง

ผูเสียชีวิตลดลง เหตุฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นมาก-

ความรุนแรงโควิดนอยลง แตยังประมาท

ไมได ยกอุทาหรณ โอมิครอนคราหญิงชรา

สงขลารายแรกของไทยแมฉีดไฟเซอรครบ 

2 เข็ม ติดจากญาติที่มาเยี่ยมชวงปใหม  ย้ํา

กลุมเสี่ยง 608 กระตุนเข็มสาม

เม� อวันที่  16 มกราคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณการแพรระบาดในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 8,077 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 7,784 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 7,724 

ราย มาจากการคนหาเชิงรุก 60  ราย  มา

จากเรือนจํา 11  ราย เปนผูเดินทางมาจาก                            

ตางประเทศ 282 ราย ทําใหมียอดผูติดเช้ือ                                                         

สะสมยืนยันต้ังแตป 2563 จํานวน  2,324,485  

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 4,887 ราย ทําใหมี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป  2563 จํานวน 

2,222,011 ราย อยูระหวางรักษา 80,549 

ราย อาการหนัก 509 ราย ใสทอชวยหายใจ 

106 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 9   ราย เปนชาย 

5  ราย หญิง 4  ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 

60 ปขึ้นไป 9 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิต

สะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 21,925 ราย  

สวนยอดผู ไดรับวัคซีนของประเทศไทย

เม� อวันที่ 15 ม.ค. มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 

453,273 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้ง 

แตวันที่ 28  ก.พ.64 ทั้งสิ้น 109,369,708 

โดส ขณะที่สถานการณ โลกมียอดผูติดเชื้อ

สะสม 326,786,853 ราย เสียชีวิตสะสม 

5,553,734  ราย  

สําหรับ  10  จังหวัดท่ีมีผูติดเช้ือสูงสุด

ภูเขาไฟปะทุกอสึนามิ

ซัดตองกา

ไทยนาอยูที่สุดในโลก

คลังโชว Q1 

เบิกจายกระฉูด

ทําเนียบฯ • “ประยุทธ” สงสารวันครูพรอม

มอบคําขวัญ “พัฒนาครู  พัฒนาเด็ก เรียน

รูสูอนาคต” ธนกรยันรัฐบาลใหความสําคัญ

ปฏิรูปการศึกษา “โพล” ใหคะแนนครูไทยดี

ขึ้น จุดเดนทันสมัย แตจุดดอยไมมีเวลา

เม� อวันอาทิตยที่  16  มกราคม พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา  นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มอบสาร

เน� องในโอกาสวันครู 16 ม.ค.65 วา ขอนอม

มุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตาคุณแดครูผู

การุญแกศิษยเสมอมา พรอมทั้งขอสงความ

ระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกทานทั่วประเทศ 

ครูเปนผูจุดประกายความคิด อบรมสั่งสอน

วิชาความรูเพ� อใหศิษยเปนคนดี คนเกง มี

คุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ รวม

ทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม 

“รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญของ

การพัฒนา และเสริมสรางศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษยของประเทศ  โดยมีเปาหมาย

ใหประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนา

ชุมพร/สงขลา • จบขาว! ประชาธิปตย   

ยึดเกาอี้เดิมแน�น ควาชัยทั้งพื้นที่ชุมพร-สง                                                       

ขลาแบบมวนเดียวจบ เด็กลูกหมีชนะขาด

กวาหม� นคะแนน สวนพ้ืนท่ี “นํ้าหวาน” ชนะ

หลักพัน “สาทิตย” บอกคนใตสงสัญญาณ

ไมยอมรับอํานาจรัฐที่ฉอฉล สั่งสอนผูมีอํา 

นาจไมใชทําอะไรก็ได “เพ� อไทย” เสี้ยมทัน

ควันเช� อแพแตก แตละพรรคตางถือมีดรอ

จวงแทงขางหลัง

เม� อวันอาทิตยที่ 16 มกราคม คณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กําหนดใหเปน

วันเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ส.ส.) เขต 1  จังหวัดชุมพร และ ส.ส.เขต 6 

สงขลา แทนตําแหน�งที่วาง โดยนายอิทธิพร 

บุญประคอง ประธาน กกต.พรอมคณะได

ลงพื้นที่ตรวจหน�วยเลือกตั้ง เขต 1 จ.ชุมพร 

และใหสัมภาษณวา เปนขาวดีที่ตั้งแตเม� อ

คืนจนถึงขณะนี้ ไมมีรายงานวามีเหตุการณ

ใดที่เปนการฝาฝนหรือทําผิดกฎหมายเลือก

ต้ัง และหวังวาการเลือกต้ังวันน้ีผูมีสิทธ์ิเลือก

ตั้งจะออกมาแสดงพลังใชสิทธิ์เลือกตั้งกัน

ใหมากกวาเดิม หรืออยางนอยก็เทาเดิม โดย

เขต 1  ชุมพร ในการเลือกตั้งเม� อป 2562 มี

ผูมาใชสิทธิ์ไมนอยกวา 77%  

ขณะที่ พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประ                                                       

ภัสร รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (รอง 

ผบ.ตร.) เผยวา ไดรับมอบหมายจาก พล.ต.อ. 

สุวัฒน  แจงยอดสุข  ผบ.ตร.ใหรวมกับ พล.ต.ท. 

สราวุฒิ การพานิช ผูชวย ผบ.ตร.ติดตาม

ประเมินสถานการณดานการขาวที่อาจสง

ผลตอการเลือกตั้งซอม ส.ส. 2 เขตในภาค

ใต โดยทั้งจังหวัดใชกําลังตํารวจกวา 1,000  

นาย ซึ่งในพื้นที่ จ.ชุมพรพบเหตุแลว 3 ครั้ง 

คือทําลายปายหาเสียง 2  เหตุของผูสมัคร

หมายเลข 5 ซึ่งจับกุมผูกระทําผิดไดแลว

ไทยโพสต • “พาณิชย” ยันคูคาตลาดตาง

ประเทศยังมั่นใจนําเขา “หมูไทย” แมพบ

โรค ASF “เพ� อไทย” โดดปองผูเลี้ยงสุกร

อางถูกขูฆา  ขณะที่ “ปลอดประสพ” กลัว

ตกขบวน เตือนระวังโรคแปลงพันธุจากหมู 

กลายเปนแพะ ดาน “แรมโบ” เอือมลิ่วลอ

ทักษิณ โหนกระแสหากินกับหมู ขอใหยอน

ดูสมัยตัวเองเปนรัฐบาลบางทําของแพง  

เม� อวันที่ 16 มกราคม นางมัลลิกา 

บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีวา 

การกระทรวงพาณิชย เปดเผยถึงกรณีท่ีไทย                                                        

พบโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) วา                                                 

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมน 

ตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

ไดส่ังการใหกรมสงเสริมการคาระหวางประ 
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โพลยังหนุน

และพวกพ้องในกลุ่มราชการให้ได้อย่าง

แท้จริง 84% ระบุ พรรคร่วมรัฐบาลต้อง

รับผิดชอบงานในหน้าที่ของกระทรวงที่

แบ่งมอบ ไม่นิ่งเฉย ปัดความรับผิดชอบ  

83.9% ระบุว่า เมื่อเกิดความผิดพลาดการ

บริหารงานเฉพาะด้าน การเมืองและกลุ่ม

เสียประโยชน์มักมุ่งเป้าโจมตีผู้นำาประเทศ 

โดยไม่แสดงความรับผิดชอบให้ความจริง

แก่สังคม เช่นกรณีหมูแพง 

“83.7% ระบุ หวังให้ พล.อ. 

ประยุทธ์กล้าเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจ

ในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประชาชน เหมือนปี 

2557 ที่จริงจังเด็ดขาด ถือธงนำาในการ

แก้ปัญหาเพื่อประชาชนแท้จริง โยกย้าย

และลงโทษข้าราชการที่ทำาผิด จัดการ

ภาคเอกชนท่ีเห็นแก่ตัว เอาเปรียบทำาลาย

สังคม”

ผอ.สำานักวิจัยซูเปอร์ โพลกล่าว

อีกว่า ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือ 

82.5% ระบุ การจะทำาให้ประเทศไทย

เดินหน้าต่อไปได้ในปี  2565 นั้น ต้อง

อาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ทำาหน้าที่เป็นฟันเฟืองหมุนไปด้วยกัน 

71.3% ระบุ ยังเห็น พล.อ.ประยุทธ์

กล้าออกมารับผิดชอบทุกเรื่องวิกฤตใน

นามของรัฐบาล ขณะที่หน่วยงานใน                                   

หน้าที่ยั งปล่อยปละละเลยให้สะสม

ปัญหา นักการเมืองและข้าราชการที่รับ                                   

ผิดชอบยังหลบและไม่แสดงความรับผิด

ชอบ และ 70.5% ระบุ ยังเห็น  พล.อ. 

ประยุทธ์ทำางานหนัก และไม่เคยเห็นภาพ

ความสุขส่วนตัวตลอด  7-8 ปีที่ผ่าน

มา อย่างไรก็ตาม ความต้องการของ

ประชาชนคือ ส่วนใหญ่หรือ 82% ระบุ 

ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้ถือธง

นำา กล้าเปลี่ยนแปลงการเมืองใหม่ การ

บริหารงานใหม่ๆ กล้าทำาในสิ่งที่ถูกต้อง  

หลุดออกจากการบริหารประเทศแบบ

รัฐราชการ ขณะที่ 18% ไม่ต้องการ 

นอกจากนี้ส่วนใหญ่หรือ 74.3 ระบุ ให้

กำาลังใจนายกฯ กล้าทำาในสิ่งที่ถูกต้อง 

เลือกประชาชนมากกว่าผลประโยชน์

และการเกรงใจทางการเมือง และส่วน

ใหญ่หรือ 69.9% ระบุ ในเวลานี้ยังไม่                                                   

เห็นใครที่เหมาะสมกับตำาแหน่งนายกฯ                                                      

มากกว่า พล.อ.ประยุทธ์ ในขณะที่  

30.1% ระบุ มีคนอื่นเหมาะสมกว่า

ผอ.ซูเปอร์ โพลกล่าวว่า ผลโพลชี้

ให้เห็นว่าประชาชนยังคงเชื่อมั่น  ยังไม่

เห็นผู้ ใดเหมาะสมกับตำาแหน่งนายกฯ 

มากกว่า พล.อ.ประยุทธ์  นอกจากนี้ยังรับ

รู้ได้ว่า ปัญหาและการสั่งสมของปัญหา

จนเกิดวิกฤตสังคม เกิดจากการปล่อย

ปละละเลยของส่วนราชการ และการ

เรียกรับประโยชน์ทางการเมืองและการ

ไม่แสดงความรับผิดชอบทางการเมือง  

จนเกิดช่องว่างนำาไปสู่ความเสียหาย

ของชาติบ้านเมือง ทางออกของปัญหา                                                               

ตามความเห็นคือ ผู้นำาที่เด็ดขาด กล้า

ตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงและทำาในสิ่งที่ถูก

ต้อง ยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชน

ส่วนใหญ่ ต้องปฏิรูปราชการและแก้

ปัญหาทุจริตอย่างจริงจังเร่งด่วน ภาค

การเมืองต้องกล้าแสดงความรับผิดชอบ

มากกว่าที่เป็นอยู่ ไม่ทำาตัวเป็นอีแอบ

กลัวเสียคะแนนอย่างเช่นที่เป็นอยู่

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา ในฐานะเลขาธิการ

พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ในวันท่ี 19 

ม.ค. พรรคร่วมฝ่ายค้านจะประชุมร่วมกัน

เพ่ือพิจารณาการย่ืนญัตติอภิปรายท่ัวไป

แบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 โดยจะ

สรุปประเด็นท่ีจะใช้ในการอภิปรายร่วม

กัน  จากน้ันจะเขียนญัตติให้เสร็จสมบูรณ์

เพื่อยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภา

โดยเร็วท่ีสุดภายในสัปดาห์น้ี หลังจากสภา

ตรวจสอบญัตติและบรรจุวาระเป็นท่ีเรียบ

ร้อบ คาดว่าน่าจะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาลไม่เกินกลางเดือน ก.พ.

นายประเสริฐกล่าวว่า พท.จะ

อภิปรายในประเด็นหลักๆ คือเรื่องของ

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องที่ล้ม

เหลว โดยเฉพาะปัญหาข้าวยากหมาก

แพง ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19 ที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจาก

นี้คงจะมีประเด็นอื่นๆ อีก แต่ต้องหารือ

ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้ง ส่วน

ของวันที่จะอภิปรายไม่อยากให้รัฐบาล

ยื้อไปจนถึงใกล้วันปิดสมัยประชุมสภา 

28 ก.พ.เพราะหลังจะชนฝาเกินไป.

‘ประยุทธ์’

ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญา และนวัตกรรม

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดย

เฉพาะการพัฒนาการศึกษาของชาติแบบ

องค์รวม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ไทยให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ

โลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้นการสร้างครูยุค

ใหม่ และผู้เรียนท่ีใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความพร้อมในการ

ดำาเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่”

พล.อ.ประยุทธ์ระบุอีกว่า ขอมอบ

คำาขวัญวันครูครั้งที่ 66 ว่า  “พัฒนา

ครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” ด้วย

ตระหนักถึงการพัฒนาครู ซึ่งเป็นหัวใจ

หลักของการพัฒนาการศึกษาของชาติ

ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะที่

เหมาะสม  สอดคล้องกับรูปแบบการ

เรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก                                                                   

ประจำาสำานักนายกฯ ระบุว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ชื่นชมความคืบหน้าสำาคัญใน

การปฏิรูปการศึกษาของไทย และเชื่อ

มั่นว่าความก้าวหน้านี้จะส่งผลสำาคัญต่อ

การพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้เท่าทัน

โลก ซึ่งความก้าวหน้าดังกล่าวได้แก่ การ

ก่อตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา 

เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาอย่าง

เป็นระบบ  รองรับการเปล่ียนแปลงอย่าง                                                              

ฉับพลันของโลกอนาคต พัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย และ

การเปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน  

จะทำาให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งความรู้และ

ประสบการณ์ได้จากต่างสถาบัน ตาม

รายวิชาที่สนใจ ถือเป็นการบูรณาการ

และเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ ระหว่าง

สถาบันการศึกษา

“มั่นใจว่าภายใต้การทำางานของ

นายกฯ รัฐบาลจะให้ความสำาคัญกับ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้เท่าทัน

กับบริบทของโลกที่ เปลี่ ยนแปลงไป  

หลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัย เท่าทันกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานโลก รับ

ฟังแนวความคิดของทุกภาคส่วน ตลอด

จนให้ความสำาคัญกับการอบรมด้าน

จริยธรรม ศีลธรรมควบคู่กัน เพื่ออนาคต

ของชาติไทย”  นายธนกรกล่าว

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหา 

วิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำาดัชนีความ

เชื่อมั่นครูไทยซึ่งสำารวจความคิดเห็น

จากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 

จำานวน 3,734 คน โดยมีคะแนนเต็ม 

10 คะแนน ซ่ึงคะแนนเรื่องความเชื่อ

ม่ันดัชนีครูไทยปี 2564 ได้ 7.75 คะแนน 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ท่ีได้ 7.35 คะแนน ปี 

2562 ได้ 6.25 คะแนน  ปี 2561 ได้ 6.48 

คะแนน และปี 2560 ได้ 7.69 คะแนน

เมื่อสอบถามถึงจุดเด่นของครูไทย

วนัน้ีพบว่า 82.29% ใช้เทคโนโลยี มีทักษะ

ใหม่ๆ มีเทคนิคการสอนท่ีดี 65.69% ยึด

มั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ขยัน ทุ่มเท 

เสียสละ และ 61.53% มีมนุษยสัมพันธ์

ท่ีดี ใกล้ชิดกับชุมชน ท้องถ่ิน ส่วนจุดด้อย

ของครูไทยวันน้ี พบว่า 74.99% ภาระงาน

มาก ไม่มีเวลา 59.42% ขาดงบประมาณ 

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน และ 

55.04% มีหน้ีสินมาก รายได้น้อย 

ถามถึงประชาชนคิดว่าครูไทยในยุค

โควิด-19 ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง พบว่า                                  

85.38% สอนออนไลน์ให้น่าสนใจ ปรับ

รูปแบบการสอน84.46% ใช้สื่อโซเชียล                                                             

ให้เป็นประโยชน์พัฒนาด้านภาษาและ

เทคโนโลยี และ 75.69% ดูแลรักษาสุขภาพ

ร่างกาย ป้องกันตนเองจากโควิด-19”. 

พณ.แจงหมูไทย

ในประเทศที่เป็นตลาดส่งออกเข้า

มาแล้วว่า ไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อ

ม่ันในการนำาเข้าเน้ือหมูและผลิตภัณฑ์

จากไทย แต่บางประเทศอาจจะเพ่ิมความ

เข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้น ซึ่งเป็น

ปกติในช่วงที่มีสถานการณ์เกิดขึ้น

นางมัลลิกากล่าวอีกว่า ความเคลื่อน                                                         

ไหวของคู่ค้าสำาคัญเช่นฮ่องกง  ซึ่งเป็น

ตลาดเดียวของจีนที่อนุญาตนำาเข้าเนื้อ

หมู หน่วยงานด้านสาธารณสุขยังไม่มี

มาตรการห้ามนำาเข้า และขณะนี้ยังนำา

เข้าตามปกติ ส่วน สปป.ลาวยังสามารถ

นำาเข้าและขายเนื้อหมูแช่เย็นแช่แข็ง

ได้ตามปกติ เพราะโรค ASF ไม่มีการ

แพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน แต่เฝ้าระวัง

การนำาเข้าหมูมีชีวิตที่ต้องได้รับการตรวจ

คัดกรองโรคก่อนข้ามแดนอย่างเข้มงวด 

และจากการสอบถามภาคเอกชนไทยใน

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่เข้าไป

ลงทุนใน สปป.ลาว พบว่ามีการนำาเข้า

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมูจากไทยบางส่วน 

และมีกำาหนดนำาเข้าอีกครั้งช่วงเดือน 

มิ.ย.65 จึงยังไม่ได้รับผลกระทบในขณะน้ี 

“เมียนมาโดยปกติมีความเข้ม

งวดอยู่แล้ว การนำาเข้าหมูจากไทยต้อง

ขอใบอนุญาตนำาเข้า และต้องผ่านการ

ตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์เมียนมาจึง

สามารถนำาเข้าได้ ส่วนกัมพูชารัฐบาลมี 

นโยบายลดการนำาเข้าหมูมีชีวิตจากไทย

มาตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง

ในประเทศ” 

สำาหรับการส่งออกหมูของไทย

มี 5 ประเภท คือ หมูมีชีวิต, เนื้อหมูสด

แช่เย็นแช่แข็ง, เนื้อหมูแปรรูป, เครื่อง

ใน และเนื้อหมูแช่เกลือ โดยในช่วง 11 

เดือนของปี 2564 (ม.ค.-พ.ย.) ส่งออกหมู

มีชีวิต  1.04 ล้านตัว มูลค่า 7,186.6 ล้าน

บาท ตลาดหลักคือ กัมพูชา   เวียดนาม 

เมียนมา และ สปป.ลาว, เนื้อหมูแช่เย็น

แช่แข็ง  13,615.8 ตัน มูลค่า 1,657 

ล้านบาท ตลาดหลักคือฮ่องกง,  เนื้อหมู

แปรรูป 4,479.2 ตัน มูลค่า 1,018 ล้าน

บาท ตลาดหลัก คือญี่ปุ่น

ขณะที่ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี 

อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของ 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ 

“เรื่องหมูซึ่งจะกลายเป็นแพะ” ตอนหนึ่ง

ว่า “ขอเรียนนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.

เกษตรและสหกรณ์ และนายประภัตร 

โพธสุธน รมช.เกษตรฯ และอธิบดี ปศ.ว่า 

ผู้คน สื่อและนักวิชาการ เขาไม่เชื่อพวก

ท่านหรอกว่าโรค ASF เพิ่งเกิดในเมือง

ไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ถ้าบอกว่า 2 ปีที่

แล้วอาจจะเชื่อ สำาหรับอธิบดีนั้นทั้งน่า

สงสารและน่าตีก้นนัก ทำาไมท่านไม่ดูว่า                                                               

รุ่นอาวุ โสที่ผ่ านมาเขาเคยทำากันมา

อย่างไร อะไรทำาให้พวกท่านอ้ำาอึ้ง เชื่อง

ช้าแบบนี้ ที่เขาลือๆ กันน่ะ มันไม่เป็น

มงคลเลยนะ และท่านอธิบดีก็ขอให้ระวัง 

อาจเกิดโรคแปลงพันธุ์หมูกลายเป็นแพะ

ได้”

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษก

พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีท่ีเกษตรกร

เล้ียงสุกรถูกโทรศัพท์ลึกลับขู่ฆ่าหลังออก

มาเปิดโปงท่ีมาของหมูแพง เพราะเกิด

โรคอหิวาต์แอฟริการะบาดในสุกรต้ังแต่ปี 

2562  จนทำาให้สุกรในฟาร์มตายไปหลาย

ร้อยตัว สูญเงินไปกว่า 30 ล้านบาทว่า ถือ

เป็นการซ้ำาเติมกระทืบซ้ำาความเดือดร้อน

เกษตรกร พรรคเพื่อไทยจะทำาทุกวิถีทางท่ี

จะออกมาปกป้องและช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้เล้ียงสุกรอย่างเต็มท่ี หากหลักฐานไม่

มัดแน่นจนความแตก รัฐบาลก็ไม่มีทาง

ยอมรับถึงการพยายามปกปิดความจริง 

แต่จะย่ิงทำาให้ประเทศและเกษตรกรไทย

ย่อยยับท่ีสุดในประวัติการณ์ วิธีแก้ของ

รัฐบาลชอบแก้ปลายเหตุทุกเรื่องทุกอย่าง 

พอเรื่องแดงก็ขายผ้าเอาหน้ารอด 

“หลายฝ่ายออกมายอมรับว่าคน

ไทยต้องกินเนื้อหมูแพงไปอีก แต่รัฐบาล

ไม่เคยแก้ ไข่ไก่แพง อาหารทะเลปรับ

ขึ้น แพงทั้งแผ่นดินเกิดขึ้นจริงในยุคนาย

จุรินทร์ ผู้ที่เคยโจมตีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 

ประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้า คงเหลือ

แต่นายทุนใหญ่ที่มีทุนและทรัพยากรที่

จะอยู่รอดในรัฐบาลนี้ ทุกอย่างแพงหมด 

แต่ชีวิตคนไทยราคาถูกลงอย่างนั้นหรือ” 

น.ส.ตรีชฎากล่าว

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี  กล่าว

ถึงกรณีนายปลอดประสพโพสต์เฟซบุ๊ก

ถึงโรคระบาดในหมู และแขวะอธิบดี

กรมปศุสัตว์ว่าขอให้ระวังหมูกลายเป็น

แพะ โดยระบุว่า เรื่องนี้นายกฯ เข้าใจ

ดี เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน

การทำางานให้ทราบมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 

2561 ที่เกิดโรคระบาดในจีน และเมื่อ  

เม.ย.62 รัฐบาลได้ยกระดับเป็นวาระ

แห่งชาติ ขณะเดียวกันนายกฯ ไม่ได้นิ่ง

นอนใจกับปัญหา ได้เร่งแก้ไขปัญหาและ

ได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

“ขอให้นายปลอดประสพดูภาพ

รวมด้วยว่านายกฯ และรัฐบาลได้ทำา

อะไร แก้ปัญหาอะไรไปบ้างแล้ว อย่า

ดูเพียงแค่บางส่วนแล้วก็เอามาโจมตี

นายกฯ และรัฐบาล ซึ่งในสมัยรัฐบาล

ทักษิณก็มีเหตุการณ์ ไข้หวัดนกระบาด

ในประเทศไทยติดต่อกัน 3 ปี และยัง

ปิดข่าวไม่ให้ประชาชนรู้ว่ามีไข้หวัดนก

ระบาด กระทั่งมีผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นศพ

แรกถึงค่อยมาดิ้นแก้ปัญหาสร้างภาพกิน

ไก่โชว์” นายเสกสกลกล่าว 

เขากล่าวอีกว่า ในสมัยรัฐบาล 

น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็มีของแพงเช่นกัน  ทั้ง

ผัก ทั้งไข่แพงฟองละเกือบ 5 บาท และ

ยังมาบอกอีกว่าของแพงคิดไปเอง ผ่าน

ไป 1 ปียังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเลย 

แบบนี้ ไม่เห็นเอามาเปรียบเทียบหรือเอา

มาโวยวายบ้าง อายุมากแล้วให้แก่อย่าง

มีคุณค่า ไม่ใช่แก่กะโหลกกะลา อย่าให้

เด็กๆ มาเรียกว่าอย่างหนาตราช้างเลย  

ละอายใจกับความคิดตัวเองโดยย้อนไปดู

รัฐบาลตัวเองในอดีตบ้าง” นายเสกสกล

กล่าว.
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3บทความ-ในประเทศ

ประกันภัย ‘เจอ-ไม่จ่าย’

คยได้ยินคำาว่า “เจอ-จ่าย-จบ” กันใช่มั้ย?

คือ ตอนโควิดระบาดปีที่แล้ว

“บริษัทประกันภัย” หลายแห่ง แปลงโควิดเป็น “เกม

ประกัน” โดยออกโปรแกรม “เจอ-จ่าย-จบ” แข่งกัน

ลูกค้าซื้อกรมธรรม์กันเพียบ มากกว่า ๑๐ ล้านราย!

บริษัทประกันภัยลูบพุง “โควิดให้ลาภเว้ย” ดีดยี่ต๊อก

แล้ว ยังไงๆ ก็ จบแบบ “เจี๊ยะมากกว่าจ่าย”

แต่ที่ไหนได้ เจ้า “เดลตา” สัญชาติอินเดีย ที่นึกว่าไม่

เท่าไหร่ ดันกลายเป็นเดลตา “ฮัดเช้ย....จ่ายรอบวง” ซะนี่!

ไม่ต้องพูดถึงตาย 

เอาแค่เจอว่าติดก็วันละเป็นหมื่นๆ ราย “แจ็กพอต” ก็

แตกไปเท่านั้น  ที่นึกว่าจะเจี๊ยะ กลายเป็นต้องจ่าย จนเจ๊ง

เป็นรายๆ และบางรายออกลูกเบี้ยว จนผู้ซื้อกรมธรรม์เจี๊ยว

อย่างที่เป็นข่าวไปแล้ว

ก็ยังโชคดีของระบบประกัน....

ที่มี “คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย” ที่รู้จักและเรียกกันว่า “คปภ.” เข้มแข็ง

และการที่มี “ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ” ทำาหน้าที่

เป็นเลขาธิการ คปภ.นับเป็น “โชคดี” ขั้นที่สองของระบบ

ประกัน 

เพราะท่าน “แข็งสู้” สิบทิศ 

เพื่อผู้ซื้อกรมธรรม์และเพื่อพิทักษ์เครดิตระบบประ 

กัน

คปภ.มีหน้าที่อย่างไร?

๑.มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ผู้เอาประกัน ๒.ต้องทำาให้

ระบบประกันมั่นคง คู่คำาว่า “ศรัทธา-เชื่อถือ”!

ดร.สุทธิพล ทำาได้ และทำาให้เห็นมาตลอด!

ไม่เสียทีนิติธรรมศาสตร์, มหาบัณฑิตฮาร์วาร์ด, ดุษฎี

บัณฑิตเพนซิลเวเนีย อดีตผู้พิพากษา และฯลฯ

ดีกรีก็ไม่ได้เป็นตรารับประกันคนเสมอไปหรอกนะ 

แต่กับ ดร.สุทธิพล งานที่เขาทำา คำาว่า “สัตย์-สุจริต” 

เพื่อผลประโยชน์ประชาชน ผมเห็นเขายืนตรงอย่างนั้้นมา

เป็นสิบๆ ปี  

ดังนั้น เมื่อบริษัทประกันภัย ที่ขายกรมธรรม์ “เจอ-

จ่าย-จบ” ถูกลูกค้าจำานวนมากที่ “ติดโควิด” เคลมประกัน

ทำาท่า “เจอ-ไม่จ่าย-แต่จะตัดจบ” เอาดื้อๆ

“หัวเด็ด-ตีนขาด” ดร.สุรพลไม่ยอม

บังคับก็ตาม

ตกอยู่ในระบบ “ประกันภัย-ประกันชีวิต” กันแทบทั้งนั้น

นี่เป็นครั้งแรกก็ว่าได้.......

ที่บริษัทประกัน “เสียแล้วจะบอกยกเลิกกรมธรรม์”!

ครั้นผู้ควบคุมกฎกติกา คือ คปภ.ไม่ยอม ทำาหน้าที่ปกป้อง

ผู้ซื้อกรมธรรม์

กลับถูก “บริษัทประกันภัย” ฟ้อง....... 

ฐาน “ออกคำาสั่งห้ามบอกยกเลิกกรมธรรม์”!

อาจมีคนสงสัย ฟ้องได้หรือ ตอบว่า “ฟ้องได้” และเขา

มีสิทธิ์

ใครที่เคยซื้อกรมธรรม์ประกัน หรือไปทำาธุรกรรมที่

ธนาคาร กระทั่งการเปิดแอปมือถือ จะเห็นว่าเขามีเงื่อนไขเป็น

ร้อยข้อให้อ่านเพื่อเซ็นให้ความยินยอม

ร้อยละ ๙๙.๙๙ ไม่ได้อ่านหรอก ตัวเท่ารูทวารมด เป็น

สิบ-เป็นร้อยข้อ ใครจะไปอ่าน เซ็นเลย!

นั่นแหละ เป็นช่องที่พวกบริษัทได้เปรียบ ซึ่งเรื่องนี้ เป็น

กรณีศึกษาที่ควรติดตามยิ่ง 

เมื่อศุกร์ ๑๔ มกราที่ผ่านมา ศาลให้ ๒ บริษัทประกันและ

เลขาฯ คปภ.ไปชี้แจงและยื่นเอกสารประกอบ และยังไม่มีคำา

สั่งใดๆ ออกมา

สรุปชัดๆ คือ...

ขณะนี้ ยังไม่ทราบว่าศาลจะรับพิจารณาคดีนี้ หรือไม่รับ! 

เพื่อคลายข้อสงสัยผู้ซื้อประกัน อ่านที่ ดร.สุทธิพลบอก

อย่างนี้นะครับ.......

“ต้องรอฟังคำาสั่งของศาลต่อไป หากศาลรับฟ้องคดีนี้ ก็

อาจจะนัดคู่ความมาไต่สวน ส่วนผลคดีจะออกมาเป็นอย่างไร 

ไม่ทราบ 

ในระหว่างที่ศาลยังไม่ได้รับฟ้องและมีคำาสั่งให้คุ้มครอง

ชั่วคราวฯ 

กรมธรรม์ประกันภัยโควิด แบบ ‘เจอ-จ่าย- จบ’ ยังคงมี

ผลใช้บังคับและให้ความคุ้มครองตามปกติ 

กรณีผู้เอาประกันภัยติดเชื้อและมีหลักฐานยืนยัน ก็

สามารถเคลมกับบริษัทประกันภัยที่ฟ้องคดีได้ต่อไป 

หากต่อมา....

ศาลฯ รับฟ้องและมีคำาสั่งคุ้มครองชั่วคราว บริษัทฯ จะ

นำาคำาสั่งศาลมาเป็นเครื่องมือ และอ้างในการนำามายกเลิก

สัญญากับผู้เอาประกันภัย จะทำาให้ผู้เอาประกันภัยโควิด

ทั้งหมดกว่า ๑๐ ล้านคนถูกลอยแพแน่นอน”

แต่ ดร.สุทธิพลให้คำามั่นว่า......

“ไม่ว่าศาลจะมีคำาสั่งออกมาอย่างใด คปภ.พร้อมยืน

หยัดเคียงข้างประชาชน จะต่อสู้คดีจนถึงที่สุด 

เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิประโยชน์ของประชาชน

และผู้เอาประกันภัย 

และเพื่อไม่ให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ ที่ให้บริษัทประกัน

จะใช้เป็นเหตุในการบิดเบือน นำาเหตุที่เกิดจากการบริหาร

ความเสี่ยงที่ผิดพลาดของตนเอง แล้วผลักภาระกลับไปให้

ประชาชนและผู้เอาประกัน

เพราะนั่น จะเป็นการทำาลายความเชื่อมั่นและความ

เชื่อถือที่ประชาชนมอบให้บริษัทประกันภัยในการบริหารจัด 

การความเสี่ยง

ในสัปดาห์หน้า จะเชิญบริษัทประกันภัยทั้ง ๑๔ บริษัท 

ที่ขายประกันภัยโควิดแบบเจอ จ่าย จบ มาประชุมเพื่อทำา 

ความเข้าใจ 

ขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นใจว่า....

ระหว่างที่ศาลปกครองกลาง ยังไม่มีคำาวินิจฉัยอะไร

ในเรื่องนี้ออกมา บริษัทประกันภัยทุกบริษัท จะต้องดูแล

ประชาชนผู้เอาประกันภัยโควิด แบบเจอ จ่าย จบ ตาม

เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย 

เพราะถือว่า ‘คำาสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564’ ยังมีผล

ตามกฎหมายอยู่ 

อีกทั้งบริษัทประกันภัย ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ถ้าเมื่อใดที่ความเสี่ยงภัยเปลี่ยนไป แล้วบริษัทประกัน

ภัยสามารถอ้างเหตุนี้มา ‘ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย’ ได้

แบบเหมาเข่ง 

ก็ย่อมจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ ที่ไม่เคยปรากฏใน

ระบบประกันภัยของโลก จนลุกลามกระทบต่อความเชื่อถือ

ไว้วางใจของประชาชน แล้วเช่นนี้ประชาชนจะซื้อประกัน

ภัยไปทำาไม” 

ครับ....

ทั้งหมดนี้ ก็ต้องรอดู “ศาลปกครอง” ว่าจะออกมา

แบบไหน คดีนี้ ถ้าพลิกทั้ง “ประกันภัย” ทั้งความเชื่อมั่น

ระบบ

พลิกหมด!

เมื่อยังอยู่ในสัญญาประกัน ยังไงๆ เจอก็ต้องจ่ายเขา 

ขนาด “เจ้ามือหวยใต้ดิน” เจอเลขเด็ดคนแทง เขายังไม่

เบี้ยว มาก-น้อยก็จ่าย เพื่อรักษาเครดิต “มาตรฐานเถื่อน”

แล้วนี่ “บริษัทประกันภัย” จดทะเบียนตามกฎหมายแท้ๆ 

แถมเป็นบริษัทมาตรฐานมหาชน “ได้เอา...เสียไม่จ่าย”

แบบนี้ เสียมาตรฐาน “บริษัทมหาชน” หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ

แต่ที่แน่ๆ ประกันภัย “ทั้งระบบ” ของประเทศ 

ล้มละลายทางมาตรฐานและความเชื่อถือฉิบหายหมด 

ทั้งระดับประเทศและระดับสากล!

ที่ผมปรารภความมาทั้งหมดนั่น ก็สืบเนื่องจากกรณี 

บริษัทประกันภัย  ๒ แห่ง

“บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำากัด (มหาชน)” และ 

“บริษัท ไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)”

เขาฟ้อง ดร.สุทธิพล เลขาฯ คปภ.ต่อศาลปกครอง 

ว่า ดร.สุทธิพล ในฐานะนายทะเบียน.........

ออกคำาสั่งห้ามบริษัทประกันภัยบอกเลิกกรมธรรม์

ประกันภัยโควิด “เจอ-จ่าย-จบ” ถือเป็นการออกคำาสั่งทาง

ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

จึงขอให้ศาลเพิกถอนคำาสั่ง และในระหว่างที่กำาลัง

พิจารณาคดี ขอให้ศาลมีคำาสั่ง “คุ้มครองชั่วคราว” หรือทุเลา

การบังคับใช้คำาสั่งนายทะเบียนนั้น

ครับ....

เรื่องนี้ ควรต้องสนใจกันไว้หน่อย เพราะในวงจรชีวิต

คนในปัจจุบัน ร้อยละ ๘๐-๙๐ ด้วยสมัครใจหรือด้วยกลไกธุรกิจ

อกจากบทบาทรัฐมนตรีคุมงานด้านสาธารณ 

สุข งานที่มีความสำาคัญยิ่งในยุคโควิด-19 นี้

“หมอหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก                                                              

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณ 

สุข ยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่ทุกคนยังต้องจดจำา ใน

ภารกิจ “หัวใจติดปีก” ที่หมอหนูทำาหน้าที่ “กัปตันเครื่อง

บิน” ขับเครื่องบินส่วนตัวพาทีมแพทย์และพยาบาลไปรับ

อวัยวะหัวใจที่ ได้รับการบริจาคกลับมามอบให้แก่ผู้ป่วยที่รอ

รับอวัยวะเหล่านี้เพื่อต่อชีวิต

ซึ่ง “หมอหนู” จะทำาภารกิจติดปีกทุกครั้งที่มี โอกาส  

โดยมีคุณหมอเพื่อนสนิทอย่าง นพ.พัชร อ่องจริต ศัลยศาสตร์

หัวใจและทรวงอก ที่นำาทีมแพทย์และพยาบาลทำาภารกิจจน

สำาเร็จลุล่วงในทุกครั้ง สร้างความสุข ความอิ่มเอมหัวใจ และ

ได้บุญในการต่อชีวิตคน

และจากการร่วมทำาความดีในหลายๆ ครั้ง ล่าสุดก็มี

เรื่องให้ “หมอหนู” ได้ตื้นตันหัวใจถึงกับแอบปาดน้ำาตาเมื่อ

มีหญิงคนหนึ่งเข้ามาทักทาย บอกว่าเป็นแม่ของลูกชายที่

เคยบริจาคหัวใจ และ “หมอหนู” เป็นคนบินมารับด้วยตัว

เอง พร้อมพูดคุยสอบถามหมอหนูด้วยว่าหัวใจของลูกชาย

เป็นอย่างไรบ้าง 

ทำา “หมอหนู” ตื่นเต้น ดีใจ และต้องแอบมาปาดน้ำาตา

ด้วยความตื้นตัน หลังจากเห็นแววตาที่มีความสุขของคนที่

เป็นแม่ ที่ ได้ทราบว่าหัวใจ

ของลูกชายที่บริจาคไปนั้น

ยังแข็งแรงดี 

โดย “หมอหนู” ได้

ถ่ายทอดเรื่องราวท่ีน่าประทับ  

ใจน้ีผ่านเฟซบุ๊กด้วยว่า “เดิน 

อยู่ริมบาทวิถีที่ต่างจังหวัด  

ก็มีผู้หญิงที่ขายน้ำาเต้าหู้อยู่

ในร้านเดินออกมาทักว่า                                                          

เคยเจอกันเมื่อหลายปีก่อน       

ก็เลยถามว่าเคยเจอกันด้วย                                         

เรื่องอะไร พี่สาวคนนี้ก็เลย                                                                    

บอกว่าเป็นแม่ของคนท่ีบริจาคหัวใจแล้วคุณบินมารับเอา

หัวใจลูกชายบินไปกรุงเทพฯ ก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจบอกเขาไปว่า 

ป่านนี้เป็นเทวดาไล่จีบนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้ว ไม่ต้องไป

ห่วงเขาเลย 

พี่เขายังมีน้ำาใจถามว่า แล้วหัวใจลูกเขาเวิร์กอยู่มั้ย ได้

อธิบายไปว่าเวิร์กอย่างดี ไม่เคยได้รับรายงานว่ามีปัญหา

เลย คนไข้ที่คุณหมอพัชร อ่องจริต เปลี่ยนหัวใจให้ยังแข็ง

แรงดีทุกคน หัวใจของลูกพี่ยังเต้นอยู่ในโลกนี้ ถึงแม้เขาไป

เป็นเทวดาบนสวรรค์แล้ว ได้เห็นแววตาของคนที่เป็นแม่มี                                                                

ความสุขมาก ข้ึนรถมาก็ปาดน้ำาตาด้วยความต้ืนตัน…ขอบคุณ

หมอพัชรเพื่อนเลิฟที่มอบโอกาสให้ ได้ทำาสิ่งดีๆ ขอบคุณ

มากๆ” พร้อมติดแฮชแท็ก #หัวใจติดปีก 

หลังจากฟังเรื่องราวแล้ว เชื่อว่าหลายคนคงตื้นตันใจ

ไปกับ “หมอหนู” ด้วยผลลัพธ์ของการทำาความดี ที่ได้กลับมา

เป็นความสุขในหัวใจตลอดไป. 

บรรจง

ตื้นตันใจ

น

อนุทิน ชาญวีรกูล

เ

วงที่กำาลังนั่งปั่นต้นฉบับชิ้นนี้ ...ก็ตก

ราวๆ ช่วงประมาณตีสี่-ตีห้า ของเช้า

วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. หรือช่วงที่บรรดา

ทวยไทย ปวงชนชาวไทยทั้งหลาย ท่าน

ยังไม่น่าจะแหกขี้ตาตื่น หรือยังไม่น่าจะได้ฤกษ์ ได้

เวลา เขย่าประชาธิปไตยในมือของท่าน ในการ 

เลือกตั้งซ่อม ไม่ว่าเขตสี่ เขตชุมพร เขตสงขลา 

อะไรก็แล้วแต่...

ด้วยเหตุน้ี...โอกาสท่ีจะรับรู้ รับทราบ ผลสรุป                                                                     

ในขั้นตอนสุดท้าย ว่าใครนอนมา-ไม่นอนมา มีพระ                                                                                

สวดนำาหน้า-ไม่มีพระสวดนำาหน้า หรือไม่? อย่าง 

ไร? ก็คงแทบเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแน่ๆ แต่ก็นั่น

แหละ...ไม่ว่าใครชนะ-ใครแพ้ ใครมีสิทธ์ิได้น่ังเก้าอ้ี 

ส.ส.ในการเลือกตั้งดังกล่าว โดยลักษณะอาการ

รวมๆ มันคงน่าจะเป็นไปอย่างที่คุณพี่ อู๊ดด้า-                     

จุรินทร์ หัวหน้าพรรคประชาธิกัดท่านได้บอกเล่า

เก้าสิบเอาไว้ก่อนล่วงหน้านั่นแหละว่า น่าจะ ได้-

ไม่คุ้มเสีย อะไรประมาณนั้น...

คือถ้าหากพรรคแกนนำารัฐบาล พรรคร่วม

รัฐบาล ดันพลาดท่าเสียที ตกม้าตายอีท่าไหนก็

แล้วแต่...อันนี้ คงต้อง เสียรังวัด ไปอีกนาน แต่

ถ้าหากพรรครัฐบาลอย่าง พปชร. หรือ ประชาธิ

กัด เกิดได้ ส.ส.ขึ้นมาในเที่ยวนี้ ก็แทบไม่ได้ทำาให้

ความเป็นรัฐบาลเกิดการเพิ่มจำานวนเก้าอี้ เพิ่ม

จำานวน ส.ส.ขึ้นมาเอาเลยแม้แต่น้อย คือออกไป

ทางเท่าเดิม เหมียนเดิม หรือเสมอตัว ไม่ได้มีอะไร

มากมายเกินไปกว่านั้น แต่สิ่งที่น่าจะเสียๆ ไปแล้ว 

ชนิดเรียกหากลับคืนแทบไม่ได้ ก็น่าจะเป็นการ 

เสียอารมณ ์หรือ เสียความรู้สึก อันอาจนำาไปสู่อา

การง่องๆ แง่งๆ ใส่กันและกันได้ทุกเมื่อ...

โดยจะง่องๆ แง่งๆ กันไปถึงข้ัน...แค้นจัด-กัด

ดะ-ฝังเขี้ยวจมน่อง กันเลยหรือไม่? อย่างไร? ก็ยัง

ยากซ์ซ์ซ์ที่จะสรุปได้ แต่อย่างน้อยก็น่าจะมีผลต่อ

ความกลมเกลียว กลมกลืน ระหว่างกันและกันอยู่

มั่งไม่ว่ามากหรือน้อย และผู้ที่น่าจะเป็นผู้ซึ่งต้อง

แบกรับ ผลเสีย ในลักษณะดังกล่าวในท้ายที่สุด ก็

คงหนีไม่พ้นไปจากหัวหน้ารัฐบาล อย่างท่านนา

ยกฯ  บิ๊กตู่ ของหมู่เฮานั่นเอง ที่ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ในการบริหารราชการบ้านเมือง 

มันคงต้องลดๆ ลงมามั่งเป็นธรรมดา ตราบใดที่

ที่จะถูกช่วย ถูกใช้ จนน่าจะแทบไม่เหลือติดปลาย

นวมอีกมากมายซักเท่าไหร่ แบบที่อดีตรัฐบุรุษ ป๋า

เปรม ท่านเอ่ยทักตั้งแต่ช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละ

ว่า ตู่...ใช้กองเชียร์ ไปแทบหมดแล้ว

สิ่งที่เหลือๆ อยู่...ไม่ว่าจะเป็น กองเกิน กอง

หลอน กองกำาลังสำารอง ฯลฯ หรือกองอะไรต่อ

มิอะไรก็ตามที โอกาสที่จะต้านทานบรรดา กอง

แช่ง ซึ่งดูจะทวีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ น่าจะไม่

ถึงกับ ง่าย กันซักเท่าไหร่นัก ยิ่งถ้าหากต้องไป

กันแบบปัจจุบันทันด่วน หรือแบบไม่ได้เตรียมตัว 

เตรียมใจ เตรียมรับมือเอาไว้ให้ถ้วนถี่ ภายใต้ฉาก

สถานการณ์ บัตร 2 ใบ ที่อาจทำาให้พรรคการเมือง

ฝ่ายตรงข้ามแลนด์ สไลด์ แอฟวะลานช์เอาเลยก็

ไม่แน่ ยิ่งเป็นอะไรที่น่าหวาดเสียว น่าสยดสยอง 

น่าขนลุกขนพอง อย่างมิอาจปฏิเสธได้เลย...

อันนี้นี่แหละ...เลยคงต้องส่งแรงใจ ส่งกำาลัง

ใจ มาไว้ ให้ก่อนล่วงหน้า ด้วยเหตุเพราะปีนี้ดัน

เป็น ปีเสือ อีกต่างหาก ไม่ว่าจะการขึ้นขี่หลังเสือ 

หรือการลงจากหลังเสือ ล้วนแล้วแต่ อันตราย 

ไปด้วยกันทั้งสิ้น ถ้าหากยังไม่มีมุกใหม่ ไม่มีอะไร

ใหม่ติดปลายนวมเอาไว้เลย โอกาสที่จะถูกเสือขบ

หัว ขบกัดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ชนิดแทบ

ไม่มี โอกาสเฉือน โอกาสเฉาะใดๆ ได้เลยแม้แต่

น้อย ใช่ว่าจะไม่มีเอาเสียเลย...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Dennis A.        

Peer... One measure  of  leadership  is  the 

caliber  of  people  who  choose  to  follow 

you.-  สิ่งหนึ่งที่ ใช้เป็นมาตรวัดความเป็นผู้นำาได้ 

ก็คือคุณภาพของผู้ที่เลือกจะเดินตามท่าน...

บรรดาสมาชิกร่วมรัฐบาล ดันเกิดอาการง่องๆ แง่งๆ 

ระหว่างกันและกันขึ้นมาซะอย่าง...

ดังน้ัน...แม้ว่าจะยังได้รับแรงอุ้ม แรงหนุน จากผู้ท่ี 

มีแต่ความตายเท่าน้ัน...ท่ีจะพรากฉันไปจากเธอ อย่าง 

ป.บ๊ิกป้อม ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรค พปชร. แบบ

ชนิดเต็มสูบ เต็มท่ีหรือจะแค่คร่ึงสูบ ค่อนสูบ ก็ตามที 

แต่ก็ไม่น่าจะช่วยให้สถานะของ ป.ประยุทธ์ โดดเด่น 

ดีเด่ ข้ึนมากว่าสภาพเท่าท่ีเป็นอยู่แต่อย่างใด ตรงกัน

ข้าม...อาจเป็นตัวช่วยเพ่ิมความง่อกแง่กและโงนเงนให้

กับความเป็นรัฐบาลท่ีเร่ิมออกอาการก้นเต้ีย แทบจะ

คายฟันยางอยู่แล้ว อาจถึงข้ันส้ินสติสมประดี หลับสนิท

นิทราเอาง่ายๆ ไม่ว่าจะนับแปด หรือนับสิบ ก็แล้วแต่...

พูดง่ายๆ ว่า...โอกาสสะดุดหัวแม่ตีนตัวเอง ล้ม

คว่ำา คะมำาหงาย ไม้จิ้มฟันที่คาบเอาไว้เท่ๆ ดันแทง

เหงือกจนเสือกตายเอาเลยก็ไม่แน่!!! เพราะโดยสีสัน 

บรรยากาศ ของบ้านเมืองช่วงนี้ หรือในอนาคตอัน

ใกล้ มันคงไม่ได้เป็นใจกับรัฐบาลอยู่แล้วแน่ๆ ไม่ว่า

จะเรื่องสุขพ่ง สุขภาพ ไปจนถึงเรื่องหมูแพง และ

อะไรต่อมิอะไรที่กำาลังแพง...แสน...แพง ไปด้วยกันทั้ง

ส้ิน ดังน้ัน...เมื่อย่ิงมาเจอกับรายการง่องๆ แง่งๆ ง็องๆ 

แง็งๆ ภายในคณะรัฐบาล ภายในความเป็นพรรค

รัฐบาลด้วยกันเอง โอกาสที่จะไปไม่กลับ-หลับไม่ตื่น-

ฟื้นไม่มี ยิ่งย่อมมีความเป็นไปได้สูงยิ่งขึ้นไปเท่านั้น...

การหาทางออก ทางรอด ทางไป นับจากนี้

เป็นต้นไป...จึงน่าจะเป็นอะไรที่ยากลำาบากยิ่งเข้าไป

ทุกที ไม่ว่าฝ่ายค้านและฝ่ายแค้น เขาจะยังคงป่าย

ซ้าย-ป่ายขวา ยังไม่เลิกหัดมวยวัด ไม่ว่าบุญช่วย บุญ

บังเอิญ จะช่วยอุ้มบุญ หรือบุญอุ้ม กันไปถึงขั้นไหน 

แต่อานิสงส์จากการเอายาเสน่ห์ ใส่บาตรพระเอาไว้

เมื่อแต่ชาติปางก่อน มาถึงชาตินี้และขณะนี้...มันน่า

ได้-ไม่คุ้มเสีย!!!
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกในวันเลือกต้ังซอม

สงขลาและชุมพร ซ่ึงวากันวาเปนการ “วัดกําลัง” 

ระหวาง พปชร. vs ปชป. ..แตกวาจะรูผลคงจะตองรอดึกๆ 

บันทึกบรรทัดน้ีจึงขอแคสวมบท “หมอเดา” นองๆ หมอดู คาด

คะเนวา ผลการเลือกต้ังซอมคร้ังน้ี หาก ปชป.เจาของพ้ืนท่ี

และเกาอ้ีตัวเกาควาชัยชนะไปได ก็แฮปปเอนด้ิง!! “ลุงปอม” 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ หัวหนา พปชร.ก็แคเสียหนาเล็กๆ 

นิดหน�อย แตในทางกลับกัน ปชป.พายแพ!! เร� องน้ีมีหนังยาวตอ 

อาจจะถึงข้ัน “เลือกต้ังซอมภาค 2” เพราะคลิปชวยหาเสียง

โดย “ลูกรัก” ลุงปอม ในฐานะเลขาธิการ พปชร. ผูกองธรรม

นัส พรหมเผา เปดก่ีคร้ังดูก่ีหนมันก็

โจงแจงเกินกวาชัดเจนนะ ...• สวน

ประเด็น ปชป.ถึงข้ันจะบอยคอตตุบ                                             

ปดตุบปองโบกมือบายบายพรรค

รวมรัฐบาลน้ัน ยังไมใชปญหาท่ี

หนักหนาสาหัสเทากับการฟองรอง

กลาวโทษหาเสียงโดยสัญญาวาจะ

ใหน้ันถึงข้ัน กกต.มีสิทธ์ิยุบพรรค

เอาเลยทีเดียว เหนืออ่ืนใด!! ถึง

นาทีน้ีมีพรายกระชิบจากทําเนียบ

รัฐบาลวา เอาชางมาลากให ปชป.

ออกจากเกาอ้ี รมต.มันยากเทากับเข็นครกข้ึนภูเขา ...• ผล

เลือกต้ังซอมท่ีจะประกาศในวันน้ี จากท่ีวาเปนการประลอง

กําลังวัดใจ 2 พรรครวมรัฐบาล อาจจะกลายเปน “เผือกรอน” 

ในมือของ อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. วาจะรักษา

มาตรฐานพึงประสงคขององคกรอิสระไดหรือเปลา?!? นะ ...• 

บันทึกวาดวยองคกรอิสระแทหรืออิสระแตช� อแลว ก็ตองแสดง

ความยินดีกับ ศาสตราจารยคลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ 

ท่ีไดรับเลือกจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. ท่ี

เลือกกันเองภายใน 5 คน ใหดํารง

ตําแหน�ง “ประธาน กสทช.” คน

ใหม ...• เสียงกระซิบมาตามคล� น

บอกวา “คุณหมออาวุโสได สุขภาพ

ดี มี connection” คะแนนเลยลอย

และลงตัว ไมตองเลือกกันหลายคร้ัง

หลายหน ท่ีสําคัญทานประธานเปน

คนมีกะตังค หากเปนไปตามสูตร 

“คนรวยไม โกง” อนาคตองคกร

อิสระน้ีก็ดูน�าจะมีดีใหเห็น อยางไร

ก็ตาม ยังคงตองลุนวา ใคร?!? กัน

หนอ..จะสมัครชิงตําแหน�งเลขาธิการ กสทช. ท่ีเปรียบเปน

เสมือนแมบาน มือชง ทุกเร� องทุกราวใหกับประธานบอรด และ 

กก.ทุกคน รวมท้ังคายโทรคมนาคมท้ังหมด เพราะมีภารกิจ

สําคัญรออยู ไมวาจะเปนการประมูลวิทยุดิจิตอล ท่ีจะเร่ิมเดือน

มีนาคม-เมษายนศกน้ี และการประมูลดาวเทียมแทน บมจ.ไทย

คม ..ฮอตๆ ท้ังนาน แถมยังมีเร� องการหลอมรวมเทคโนโลยี 

(อนุมัติใหกลุมธุรกิจอ� นสามารถมาทําโทรคมนาคมได) ซ่ึง ครม.

อนุมัติไปนานแลว แตอํานาจอยูท่ี 

กสทช.ในการออกกฎหมายประกอบ

กิจการ ซ่ึงทุกฝายรองเพลงรอ....กัน

อยู ...• รอนๆๆ จนไฟจ้ีบ้ันทาย ณ 

นาทีน้ีท่ีตองจับตามองไปจนถึงกอน

วันตรุษจีน ก็ไมพนประเด็นรอนแรง

ท่ีกรมสรรพากรประกาศเก็บภาษี

กําไรจากการขายคริปโตเคอรเรนซี 

จนเม� อวานน้ีถูกมือดี “แฮ็ก” ทวิต

เตอรเลนสนุกชวนลงทุน NFT กัน

ยกใหญ งานน้ี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ

ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรอาจ

จะตอบน่ิมๆ ตามสไตลสุภาพบุรุษ

วา กําลังเรงหารือในประเด็นการเก็บภาษีกําไรจากการขาย  

คริปโตเคอรเรนซีกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ ไมวาจะเปนแบงก

ชาติ ก.ล.ต. และเปดรับฟงความคิดเห็นจากภาคเอกชน โดย

จะยึดถือประโยชนสูงสุดกับประชาชนและทุกฝาย แตใหแปล

ไทยเปนไทยก็ตองบอกวา พรอมเดินหนาเก็บภาษีแตอาจจะถอย

ในบางจุด เพราะวากันตามจริง ประชาชนมีอยูแคหยิบมือเดียว

ท่ีซ้ือขายลงทุนทรัพยสินดิจิตอล ในขณะท่ีประชาชนสวนใหญยัง

ทํามาหากินในโลกวิถีเกาตามปกติ เม� อวัดกันท่ี “ผลประโยชน

สูงสุด” ของประชาชน ...คําตอบสุดทายมองเห็นอยูแลว ...• 

โดยเฉพาะตอนน้ีรัฐบาล “ลุงตู” ตองหารายไดมาเติมเต็มสวนท่ี

หายไปจากสถานการณเศรษฐกิจถดถอย ภารกิจสําคัญของกรม

สรรพากรก็ตองทําเปาใหไดตามใบส่ัง ..จริงไหม?!? ...•

ปยสาร

ดร.เอกนิติ 

นิติทัณฑประภาศ 

อิทธิพร บุญประคอง

w

สรณ บุญใบชัยพฤกษ 

ญหาชุมชนแออัดและการอยูอาศัยในพ้ืนท่ีริมคลองเปรม

ประชากรในพื้นที่ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี เปนปญหาเรื้อรังและตองการการพัฒนาเพ� อ

คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคลองเปรมประชากรเปนคลองสาย

แรกที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพ� อรนระยะเวลาในการลองเรือ

จากกรุงเทพฯ-บางปะอิน (จ.พระนครศรีอยุธยา) รวมทั้งเพ� อขยาย

พื้นที่ทํานาสองฝงคลองออกไป มีความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร 

กวาง 12 เมตร แตปจจุบันสภาพลําคลองตื้นเขิน น้ําเน�าเสีย มีสิ่ง

ปลูกสรางรุกล้ําลําคลองเปนจํานวนมาก ทําใหกีดขวางทางเดินของ

น้ํา การระบายน้ําในคลองเปรมฯ จากทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ 

ลงสูแมน้ําเจาพระยาและอาวไทยลาชาไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิด

ปญหาน้ําทวมขัง 

ตอมา รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร โอชา ไดมีแนวทาง

แกไขปญหาบานเรือนปลูกสรางรุกล้ําลําคลองเหมือนกับคลอง

ลาดพราว โดยการกอสรางเข� อนระบายน้ํา อุโมงคระบายน้ําและ

บําบัดน้ําเสีย ปรับทัศนียภาพชุมชนริมคลอง-พัฒนาชีวิตชาว

ชุมชน สงเสริมอาชีพ การทองเที่ยวทางน้ํา  รวมทั้งเช� อมโยงเสน

ทางคมนาคมรถ-ราง (ไฟฟา)-เรือ เริ่มดําเนินการในป 2562-2570 

ขณะนี้การกอสรางเข� อนระบายน้ําดําเนินการไปแลวบางชวง โดย

หน�วยงานที่เขามาดําเนินการคือ พอช. ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล

ใหจัดทําแผนงานพัฒนาที่อยูอาศัยชุมชนริมคลองเปรมฯ ทั้งหมด  

38 ชุมชน รวม 6,386 ครัวเรือน ซึ่งชุมชนเหลานี้สามารถอยูอาศัย

ในที่ดินเดิมไดทั้งหมด แตจะตองรื้อบานออกจากพื้นที่ริมคลองและ

แนวกอสรางเข� อน เพ� อปรับผังชุมชนแลวกอสรางบานใหมเพ� อให

ทุกครอบครัวอยูในชุมชนเดิมได โดย พอช.จะสนับสนุนชุมชนเชน

เดียวกับโครงการบานมั่นคงคลองลาดพราว (สถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน, 2562)

จากปญหาที่ชาวบานเผชิญดังกลาว ทําใหชาวบานตองการ

ใหมีตลาดน้ํา ตลาดชุมชนและถนนคนเดิน เกิดขึ้นในสังคมขึ้น

มา เพราะชาวบานสวนใหญที่อาศัยอยูริมคลองเปรมประชากร

ประกอบอาชีพอิสระ การมีตลาดจะทําใหสรางโอกาสและสราง

รายไดทําใหชาวบานมีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดวยพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรเปนชุมชนดั้งเดิมที่มีประวัติ

ชุมชนยาวนาน รวมไปถึง เร� องเลาชุมชน (Story Telling) นับ

เปนทุนเดิมทางสังคมที่สามารถนํามาตอยอดและนํามาขายหรือ

พัฒนาเปนผลิตภัณฑของชุมชนได ดังนั้น จึงเปนการประหยัดตอ

ขนาดเพราะมีของดีมากมายในชุมชนอยูแลว สามารถนํามาพัฒนา

และปรับปรุงเสนอขาย ประชาสัมพันธใหเปนที่ตองการและเปนที่

ยอมรับของประชาชนในอนาคตได ชาวบานในตําบลหลักแบงเปน

หลายกลุมและประกอบอาชีพแตกตางกัน มีความหลากหลายของผู

อยูอาศัย แบงออกเปน 4 กลุม กลุมที่ 1 เปนคนดั้งเดิมและมีที่ดิน

ตกทอดจากบรรพบุรุษ กลุมที่ 2 เปนชาวนาชาวสวน กลุมนี้เปน                                                                        

กลุมคนดั้งเดิมเชนกัน แตมีการอพยพเขามาอยูในตําบลหลักหก 

กลุมที่ 3 คนรวยหมูบานเมืองเอก กลุมนี้จะอยูในบานจัดสรรที่มี

ระบบความเปนอยูคอนขางดี เปนกลุมคนที่มีรายไดสูง กลุมที่ 4 

กลุมแรงงานทั้งชาวไทยและตางดาวที่เขามาเชาหองพัก หรือบาน

เชาในพื้นที่ตําบลหลักหก จะมีซอกซอยจํานวนมาก คนกลุมนี้มี

ประมาณ 40-60% ของผูอยูอาศัยในชุมชนตําบลหลักหก และมี

บางสวนที่เปนหอพักราคาถูก และบานเชาราคาแพงปะปนกันใน

พื้นที่ตําบลหลักหก อาชีพของคนกลุมนี้คือรับจาง บางสวนจะเดิน

ทางเขาในเมืองหรือกรุงเทพฯ แลวเดินทางกลับมาพักตามหอพัก

บริเวณตําบลหลักหก เน� องจากบริเวณนี้ใกลเมือง เดินทางสะดวก

และคาที่พักมีราคาถูก รวมทั้งกลุมประชากรแฝง เชน นักศึกษา

ที่มาเชาหอพักชั่วคราวอยูรอบๆ มหาวิทยาลัย เปนตน จะเห็นวา

ผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนหลักหก มีความหลากหลายมาก 

1) การสรางโอกาสและการมีงานทํา บางกลุมที่อยูในชุมชน

แออัดริมคลองเปรมประชากรที่เปนผูดอยโอกาส มีรายไดนอย 

ประกอบอาชีพรับจางและคาขายทั่วไป ดังนั้น ประชาชนกลุม

นี้ตั้งความหวังไวมากในการมีแหลงทํามาหากินและมีที่ขายของ 

เปนการสรางโอกาสและการมีงานทําใหกับชาวบานกลุมนี้ที่เดิม

ประกอบอาชีพรับจางทั่วไปใหมีแหลงคาขายทํามาหากินที่เปนหลัก

เปนแหลงมากขึ้น 

2) ผูที่จะไดรับผลประโยชน ดวยชาวบานสวนใหญเกือบ 

100% เห็นดวยในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเพราะเปนการ

สรางรายไดและเพิ่มแหลงทํามาหากินใหชาวบาน ดังนั้น การ

วิเคราะหผูไดรับผลประโยชนจึงเปนคนในพื้นที่อาศัยอยูริมคลอง

เปรมประชากรและบริเวณพื้นที่ตําบลหลักหกทั้งหมด 

3) การเคล� อนยายประชากร การเคล� อนยายประชากรมาสู

ตําบลหลักหกจึงเปนเร� องปกติ รวมทั้งหากพิจารณาวาหากมีตลาด

ชุมชนเกิดขึ้นจะมีการเคล� อนยายประชากรจากแหลงอ� นมาอยู

มากขึ้น ซึ่งพื้นที่ตําบลหลักหกยังมีพื้นที่วางเพราะถือเปนชุมชน

ชานเมือง และยังมีหอพักตางๆ ที่สามารถรองรับการเคล� อนยาย

เขามาของประชากรไดอีกมาก 

4) การวิเคราะหทุนเดิมทางสังคมสืบเน� องจากชุมชนหลัก

หกประกอบดวยชุมชนดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตรมากมายที่สามารถ

นํามาบอกเลาและเปนทุนเดิมทางสังคมมากมาย ที่สามารถนํามา

พัฒนาเปนตลาดแหลงทองเที่ยวใหน�าสนใจและมีความแตกตาง

จากตลาดทั่วไป โดยเฉพาะวิถีชีวิตชุมชนตางๆ เชนชุมชนชาวจีน 

ที่ยังมีการอนุรักษวิถีดั้งเดิม ไมวาจะเปนการเลนงิ้ว การเสี่ยงทาย

เลือกคณะกรรมการจัดงานบุญตางๆ การทําโตะจีน 

สิ่งเหลานี้เปนทุนเดิมทางสังคมที่สามารถนํามาพัฒนาและ

ประชาสัมพันธเปนจุดขายของตลาดใหน�าสนใจได วิถีการพายเรือ 

เน� องจากชาวบานอาศัยอยูริมคลอง และบางบานยังมีเรือที่เคยใช

เก็บไวที่บานบางสวน สิ่งเหลานี้สามารถนํามาฟนฟู ใหนักทองเที่ยว

และคนทั่วไปไดศึกษาการพายเรือได โดยอาจเปนกิจกรรมหนึ่งใน

ตลาดน้ําคือ การแสดงเรือประเภทตางๆ ที่ใชกันในสมัยกอน การ

สอนพายเรือซึ่งยังมีคนในชุมชนหลักหกที่พรอมถายทอดวิธีการ

พายเรือ จะเปนกิจกรรมที่ดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี รวม

ทั้งการพายเรือ นั่งเรือชมชุมชนริมคลองเปรมประชากร ก็นับเปน

กิจกรรมการทองเที่ยวที่สามารถนํามาเปนจุดขายได ของดีทองถิ่น 

คือ มันโอวกุด ที่มีประวัติเร� องเลาและเปนของที่มีเฉพาะที่นี่เทานั้น 

กุยชายที่อรอยมากมีขายเฉพาะที่ชุมชนหลักหกเทานั้น เปนตน 

เหลานี้เปนของดีชุมชน เปนทุนเดิมทางสังคมที่มีคุณคาและ

พรอมที่จะนํามาเปนจุดขายและนําเสนอสิ่งใหมๆ เปนมิติใหมแหง

การทองเที่ยวชุมชน ประวัติศาสตรชุมชน เร� องเลาตางๆ เชน 

เคยเปนแหลงปลูกและคาขายแตงโมที่สําคัญ เปนตน นอกจาก

นี้ การมีสวนรวมของชาวบานในการพัฒนาจัดทําเปนแหลงทอง

เที่ยวชุมชนคือ ในตําบลหลักหกยังมีพื้นที่สวนผัก ผลไม มีวัด มี

หลวงพอที่ศักดิ์สิทธิ์ 

ดังนั้น แนวคิดของคนในชุมชนตําบลหลักหกคือ เม� อมีการ

พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวแลว ก็จะมีการจัดทําเสนทางทองเที่ยว

ชุมชน หรือจัดทําเปนคูมือทองเที่ยวชุมชน โดยมีการระบุของดี

แหลงทองเที่ยวในชุมชนหลักหกที่สามารถเดินทางไดงาย เชน เดิน

เที่ยวตลาดชุมชน แลวมาถายรูปเช็กอินที่แปลงสวนผัก ตอดวย

การไหวหลวงพอเหมือนที่เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตําบล ชิมราน

กวยเตี๋ยวรานอรอยในชุมชน  เปนตน เหลานี้ก็จะเพิ่มสีสันใหกับ

นักทองเที่ยวและเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวไดในอนาคต

ท้ังน้ี ชาวบานตองการใหมีแนวทางในการพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวคือ ตองการใหมีตลาดนํ้า ตลาดชุมชน หรือถนนคนเดิน 

โดยการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวชุมชน โดยรูปแบบอยากใหทํา

เปนรูปแบบตลาดยอนยุค ยอนวัฒนธรรม คลองสวยนํ้าใส ดึงส่ิง

ดีๆ ในชุมชนกลับมา มีการนําเสนอวิถีชีวิตคนริมคลอง การพายเรือ 

การทําอาหาร และการทองเท่ียวชุมชนตางๆ รวมท้ังแนวคิดในการ

สรางแบรนดหลักหก ของดีเฉพาะท่ีตองมาท่ีหลักหกเทาน้ัน เปนตน.

ระเทศไทยวันนี้ มีเร� องไมเปนเร� อง ที่กอใหเกิดความ

สับสนในหมูประชาชนเกิดขึ้น แมกระทั่งเจาพนักงาน

ของรัฐหลายฝายในระบบงานรักษากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ไมวาจะเปนพนักงานฝายปกครอง ผูวาราชการจังหวัด  

นายอําเภอและตํารวจผูมีหนาที่บังคับใชกฎหมาย รวมทั้งอัยการ

หรือศาล ก็ตาม

ดวยเหตุจาก ความเขลา และ รูเทาไมถึงการณ ของ

คนบางกลุม คือการออกและ

ตีความตามกฎหมายยาเสพติด

ฉบับใหมที่เรียกวา “ประมวล

กฎหมาย” ประกาศใชในวันที่ 

9 ธันวาคม 2563 

ไมรู ผูเปนตนคิดและ

รับผิดชอบ ออกกฎหมายกัน

อยางไรจึงสงผลทําใหผูคน

จํานวนมากเขาใจวากัญชาไมมี

ฐานะเปนยาเสพติดผิดกฎหมาย

อีกตอไป

ใครใครปลูกก็ปลูกได 

ใครอยากคาหรือเสพ ก็คาและ

เสพไดตามสบาย!

ตอไปคนไทยและชาว

ตางชาติทั้งหญิงชายทุกวัย

จะไดมีความสุขสนุกสําราญ

กับการสูบ หรือ เสพกัญชา  

หัวเราะราครื้นเครงกันทั้งวัน!

บางคนก็ถึงขนาด ฝน จะ

ทําใหเปนพืชเศรษฐกิจ สงเสริม

ใหประชาชนปลูก หรือคือการผลิตอยางเปนล่ําเปนสันเพ� อสง

ออก หารายไดเขาประเทศฟนฟูเศรษฐกิจที่ฟุบไมโงหัวมานาน

หลายปจนกระทั่งบัดนี้

มีนักการเมืองพรรคใหญฝายรัฐบาลรับรองวา ถาใครถูกเจา

พนักงานของรัฐไมวาหน�วยใดจับ ให โทรศัพทบอกไดท่ีหมายเลข 

0-2940-6999 ตลอดเวลา จะจัดหาทนายไปวาความสูคดีให

ในขณะที่ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. กลับบอกตรงกันขามวา  

กัญชายังคงเปนยาเสพติดผิดกฎหมาย ไมมีผูใดสามารถ

ปลูก ขนคา หรือครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐเชนเดิม

 แต “ปญหาใหญ” ก็คือ  ประชาชนจํานวนมากแทบ

ทั้งประเทศไดหลงเขาใจไปแลววา กัญชาไมใชยาเสพติดผิด

กฎหมายไทยอีกตอไป!

เปนไปตามที่พรรคการเมืองใหญไดประกาศนโยบายหา

เสียงไววาจะใหประชาชนสามารถปลูกไดบานละ 6 ตน

หลายคนหลายบานไดมีการจัดหาเมล็ดพันธุ รวมทั้งตน

กลาหรือวาดอกใบ ทั้งนํามารักษาโรค หรือเตรียมไวหรือได

ลักลอบ “ปลูก” “ขนคา” รวมทั้ง “เสพ” 

ในรูปตางๆ กันไปแลวทั่วประเทศมากมาย!

รอแตการออกกฎหมายใหสามารถ

กระทําไดอยางถูกตองมารองรับ ไมตอง

หลบๆ ซอนๆ อีกตอไป เชนเดียวกับการ 

ปลูก คา และเสพพืชกระทอม ที่พบเห็น

ไดตามถนนหนทางกันมากมายในปจจุบัน

เทานั้น!

ในขณะเดียวกัน ก็ไดมีการแกไขกฎหมายยาเสพติดใหมใช

เวลาหลายป โดยที่ไมระบุใหชัดเจนเชนเดิมวากัญชาเปนยาเสพติด

ชนิดหนึ่งอีกตอไป

ทําใหแมกระทั่งนักกฎหมายหลายคนก็เขาใจวา สิ่งใดถาไม

กําหนดไวในกฎหมายประชาชนก็ยอมสามารถปลูก คา หรือมีไวใน

ครอบครองได ไมมีความผิดอะไร 

เปนไปตามหลักความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 2 ที่บัญญัติวา

 “บุคคลจักตองรับโทษในทางอาญาตอเม� อไดกระทําการอัน

กฎหมายที่ใชในขณะกระทําความผิดนั้นบัญญัติเปนความผิดและ

กําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดนั้น  ตองเปนโทษที่

บัญญัติไวในกฎหมาย”

ถือเปนหลักการที่ถูกตองและสอดคลองกับหลักนิติธรรม

สากลทุกประการ ไมมีใครโตแยงหลักกฎหมายบทนี้แตอยางใด

แตปญหาคือ จริงหรือไมที่วาปจจุบันไมมีกฎหมายบัญญัติให

กัญชาเปนยาเสพติดผิดกฎหมายชนิดหนึ่ง

 ซึ่งผูปลูกคือการผลิต นําเขา สงออก จําหน�าย หรือมีไว

ในครองครองโดยไมไดรับอนุญาตมีโทษจําคุกถึงหาป และปรับ

ถึง 500,000 บาท และถา เปนการกระทําเพ� อการคามี โทษจํา

คุกถึงสิบหาป และปรับถึง 1,500,000 บาท

 เน� องจากแมกัญชาไมไดถูกกําหนดวาเปนยาเสพติดไวใน

ประมวลกฎหมายยาเสพติดแลวก็ตาม

แตก็ยังคงถือเปนยาเสพติดตาม กฎหมายลําดับรอง อยู 

ซ่ึงก็คือ พ.ร.บ.ใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติดท่ีบัญญัติใหเปน

อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขในการประกาศกําหนด 

และไดออกมากอนน้ัน

คือ ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเม� อวันที่ 14 ธันวาคม 

2563 เร� อง ระบุช� อยาเสพติดให

โทษประเภท 5 พ.ศ.2563

 ขอ 2 (1) กัญชา (canabis) 

พืชในสกุล Canabis และวัตถุหรือ

สารตางๆ ที่มีอยูในพืชกัญชา เชน 

ยาง น้ํามัน ยกเวนวัตถุหรือสารดัง

ตอไปนี้เฉพาะที่ ไดรับอนุญาตให

ผลิตในประเทศคือ

(ก) เปลือก ลําตน เสนใย กิ่งกาน และราก

(ข) ใบ ซึ่งไมมียอดหรือชอดอกติดมาดวย

(ค) สารสกัดที่มีสารแคนาบิไดออล (cannabidol, CBD) 

เปนสวนประกอบและตองมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล  

(tetrahydrocannabinol, THC) ไมเกินรอยละ 0.2 โดยน้ําหนัก

(ง) กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชาและตองมีสาร

เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) ไมเกิน 0.2 โดยน้ําหนัก

สรุปก็คือ การครอบครองหรือเสพกัญชา ถาจะไมใหเปน

ความผิดตามกฎหมายก็คือ

ตองมีแตลําตน เสนใย กิ่งกาน และราก เฉพาะที่มีแหลง

ผลิตซึ่งไดรับอนุญาตจากรัฐแลวเทานั้น เพราะวาสามารถนําไป

ใชประโยชนทางดานการแพทย ได

แตในสวนอ� นๆ เชน ใบ ชอดอกและเมล็ด ยังคงถือเปน

ยาเสพติดประเภท 5 มี โทษทางอาญาตามที่บัญญัติไว

ซึ่งถารัฐไมตองการใหเปนความผิดในทุกกรณีเพ� อที่

ประชาชนจะไดปลูก คา และเสพกัญชาอยางเสรีใหเปนที่เล� อง

ลือไปทั่วโลก!

ก็ตองยกเลิกหรือแกไขประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับนี้ใหเปนที่เรียบรอยเสียกอน

ประชาชนจะไดไมเดือดรอนจากการถูกตํารวจจับกุม

ดําเนินคดีตามกฎหมายสงใหอัยการฟองศาลพิพากษาจําคุกกัน

ทั่วประเทศมากมาย

โดยที่ ไมมีใครสามารถชวยใหรอดพนจาก “ความผิด

อาญา” ไดแตอยางใด!.

                                           

โดย ฝายวิชาการ 

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘นโยบายกัญชา’ พาเขาคุก!

ป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพบหลัก

ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช ซ่ึงตรงกับวันศุกรท่ี 

17 มกราคม พ.ศ.2376 ตอมาเม� อไดมีการนําเสนอตอท่ีประชุม

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม� อวันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ.2532 

แลว ในท่ีสุดคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติพรอมกําหนดวันสําคัญ

ทางประวัติศาสตรของชาติ ซ่ึงคณะกรรมการเอกลักษณของ

ชาติและคณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทยและจัดพิมพ

เอกสารทางประวัติศาสตรและโบราณคดีไดพิจารณาเห็นชอบ

ดวยแลว จึงกําหนดใหวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2533 เปน “วัน

พอขุนรามคําแหงมหาราช”.

วันพอขุนรามคําแหงมหาราช

การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว

โดยชุมชนริมคลองเปรมประชากร

ป

ขอบคุณภาพจาก Prachachat.net



ป็นไปตามคาดกับการท่ี ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบ

ชัยพฤกษ์  ได้รับเลือกให้เป็น ประธาน กสทช.คน

ใหม่ เพราะชื่อนี้ติดโผเต็งหนึ่งนั่งประธาน กสทช.

คนใหม่มาตั้งแต่ชื่อเข้ารอบสุดท้าย ส่งไปให้วุฒิสภาลง

มติเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว หลายคนจึงไม่

แปลกใจกับผลการประชุมของ 5 ว่าที่ กสทช.หรือคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจ 

การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่ ที่ประกอบ

ด้วย พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ, น.ส.พิรงรอง รามสูต, 

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์, ต่อพงศ์ เสลานนท์ และศุภัช                                                   

ศุภชลาศัย ที่ประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเลือก

กันเองหาประธาน กสทช.

คนใหม่ จนที่ประชุมได้มีมติ

เลือก นพ.สรณ และขั้นตอน

ต่อจากนี้ประธานวุฒิสภา

จะมีหนังสือแจ้งไปยังนายก

รัฐมนตรีทราบ เพื่อนำาความ

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ต่อไป

สำาหรับ นพ.สรณ เป็น 

กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้

บริโภค โดยจบปริญญาตรี 2 ใบ ได้แก่ ปริญญาตรี วิทยา

ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี 

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะ

มาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จากนั้น

ไปศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์, Los  

Angeles County University of Southern  California 

Medical Center, Los Angeles,  California, USA 

สำาหรับประวัติการทำางาน ศ.คลินิก นพ.สรณ ใน

ทางการเมืองก่อนหน้าน้ีมีอาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติยุค คสช. ขณะที่งานด้านราชการก็คือ เป็นแพทย์

สาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามา 

ธิบดี ส่วนด้านเอกชนก็เช่น กรรมการอิสระ บมจ.ศรีตรัง

โกลฟส์ (ประเทศไทย), กรรมการอิสระ บมจ.โรงพยาบาล

พระรามเก้า  เป็นต้น 

และเป็นที่รู้กันว่า หมอสรณมีความสนิทสนมคุ้น

เคยกับแกนนำารัฐบาลและอดีตแกนนำา คสช.หลายคน 

โดยเฉพาะอดีตนายทหารใน “กลุ่มทหารเสือราชินี” ที่

รู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดีมาร่วมยี่สิบปี ไม่ว่าจะเป็น 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา, พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ซึ่งทั้งหมดคุ้นเคยกับ

หมอสรณตั้งแต่ยังเป็นนายทหารยศนายพันด้วยซ้ำา โดย

เฉพาะกับพลเอกประวิตร เรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษาด้าน

สุขภาพให้ลุงป้อมเลยทีเดียว.

อาจจะอ้างได้ว่าเป็นกฎหมายเผด็จการ คร้ันมีประชาธิปไตยคร่ึงใบก็                                                                    

ต้องอะลุ่มอล่วยให้แก่คนโกงคนทุจริตคอร์รัปชันเท่ากับผู้ท่ีต้องโทษ

ด้วยข้อหาอื่นๆ โดยอ้างสิทธิเสรีภาพ ทำาให้ราชทัณฑ์มีอำานาจเหนือ

ตุลาการ เพราะเมื่ออยู่ในการควบคุมของราชทัณฑ์ก็ต้องปฏิบัติตาม

กฎราชทัณฑ์ เกณฑ์ลดโทษ เกณฑ์อภัยโทษ ทำาให้วันน้ีคนร้ายไม่กลัว

คุก ฆ่าคนตายยังติดคุกแป๊บเดียว คดียาเสพติดย่ิงแล้วใหญ่ เหมือน

เข้าไปพักร้อน ล้างมลทิน รอวันเวลาออกมาค้ายาใหม่

แต่สำาหรับนายบาปทรุด โทษลดน้ันต้องวิเคราะห์กันให้ดี เพราะ                                                                                       

ทฤษฎีสมคบคิดระหว่างโทนี่และสามลุงยังคาใจประชาชน รัฐประ 

หารโจทย์ผิดท่ีทำาให้ปูจ๋าไร้รอยถลอก สามารถดำาดินหนีออกจากประ                     

เทศได้ โดยไม่มีการเช็กบิล แถมการ์ดแมนที่หนีราชการออกไปคุ้ม 

ครองนางปูจ๋าก็ยังไม่มีความผิด แถมได้กลับมาเป็นใหญ่ใน สตช.

ได้อีก ตอกย้ำาทฤษฎีสมคบคิดไปอีกดอก การเมืองหลังประกาศใช้

รัฐธรรมนูญ ๖๐ ก็แสดงให้เห็นว่ามีความร่วมมือกันระหว่างเผาไทย

และพลังแป้ง ที่ถึงจะไม่ราบรื่นเพราะเสี่ยแป้งกะจะน็อกมืด แต่เมื่อ

ไม่สำาเร็จก็ยังมีสายสัมพันธ์กับพลังแป้งเช่นเดิม นัยว่าจะเสริมพลัง

สภาให้แข็งแกร่งมากขึ้น โดยมีปัจจัยสำาคัญก็คือพรรคร่วมรัฐบาลที่

วันนี้มีกระแสนิยมดีมาก จะเลือกอยู่ข้างใด

แต่สำาหรับลดโทษพร่ำาเพรื่อแบบราชทัณฑ์นั่งมองปฏิทินทุก

วัน จะหาช่องทางลดโทษให้ขี้ข้าสมุนบริวารของโทนี่อย่างไร เข้า

พรรษา ออกพรรษา ตรุษจีน คริสต์มาส ยิ่งตอกย้ำาทฤษฎีสมคบคิด

ระหว่างโทนี่และสามลุง  

รสนิยม-ประชานิยม

รสนิยมของผู้คนจะกำาหนดวิถีชีวิตของคนคนนั้น คนที่ชอบ

ใช้ชีวิตโลดโผน ตั้งเป้าหมายจะต้องพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ให้ได้ 

แม้จะต้องเสี่ยงชีวิตก็ไม่ละเว้นความพยายาม คนที่มีรสนิยมใช้ของ                                                                                    

แพงก็จะพยายามหาเงินให้มากท่ีสุดทุกวิถีทางเพื่อให้เป็นทาสแบรนด์                    

เนม ท่านประธานเสือดำาท่ีมีรสนิยมชอบลำาบาก กินนอนกลางดิน 

อาหารมีกินมากมายก็ไม่ปรารถนา แต่ต้องการกินสัตว์ป่าหายาก นัย 

ว่าจะช่วยบำารุงกำาลังของตน ท้ังๆ ท่ีแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ส่งเสริมให้บริ 

โภคสัตว์ป่า เพราะมีแบคทีเรียและไวรัสท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่

เป็นเพราะรสนิยมท่ีชื่นชอบวิถีชีวิตแบบดิบ ถ่อย เถื่อน ทำาให้หลงใหล

ในวิถีชีวิตล่าสัตว์ป่ากินเป็นอาหาร นอกจากน้ันวิถีพรานน้ันอาหารก็

จะสุกๆ ดิบๆ ถึงขนาดกินเลือดค่างสดๆ นัยว่าเป็นยาโด๊ปช้ันดีย่ิงกว่า

ไวอากร้า วันท่ีเข้าป่าล่าเสือดำา ท่านประธานก็ท้องเสียถ่ายหน้ารถตัว

เอง ทำาให้เป็นหลักฐานผูกมัดความผิด เข้าคุกวันแรกก็มีอาการท้อง

เสียอีก นัยว่าลำาไส้อักเสบ ซ่ึงอาจจะเป็นผลจากรสนิยมการบริโภคเน้ือ

สัตว์ป่าก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามรสนิยมน้ีทำาให้ต้องติดคุกกว่า ๓ ปีในวัย

ชรา ต้องถามว่าคุ้มหรือไม่กับรสนิยมน้ี

ประชานิยม วันน้ีลุงแจกแบบกาลาฟรีเซลล์ ไอโฟนให้ข้าราช 

5บทความ

งรู้ผลกันไปแล้ว...

เลือกตั้งซ่อม ชุมพร สงขลา 

ใครเข้าวิน ใครสอบตก 

มีคนถามว่าจบเลือกตั้งซ่อมแล้ว พรรคร่วมรัฐบาล 

คือ พรรคพลังประชารัฐ กับ พรรคประชาธิปัตย์ จะมอง

หน้ากันติดหรือเปล่า? 

คำาตอบคือ ติดซิครับ ไม่เห็นจะมีอะไร 

นี่มันแค่เลือกตั้งซ่อม ชี้ผลแค่เก้าอี้ ส.ส. ๒ ที่นั่ง 

ไม่ได้ชี้ชะตาอนาคตรัฐบาลซะหน่อย

ในมุมมองนักการเมืองมันคนละเรื่องกัน  

ถ้าเอามาปนกัน มีแต่เสียกับเสีย 

ทุกพรรคครับ ไม่เฉพาะสองพรรคการเมืองนี้ การมี                                                                 

อำานาจบริหารประเทศ การอยู่ในเก้าอ้ีรัฐมนตรี อยู่ในคณะ

รัฐมนตรี มีคุณค่าทางการเมืองมากกว่าเก้าอี้ ส.ส. ๒ ตัว 

กองเชียร์ กองแช่ง อย่าไปเสียเวลายุให้รัฐบาลแตก

เลยครับ  เจ็บคอเปล่าๆ 

ไม่มีใครยอมขี่ช้างไล่จับตั๊กแตนหรอก

พังรัฐบาลเพราะเก้าอี้ ส.ส. ๒ ที่นั่ง ใครทำาถือว่าโง่

เต็มทน 

เอาไว้เลือกตั้งใหญ่โน้น ถึงใส่กันเต็มๆ 

ถึงเวลานั้นไม่มีคำาว่าพรรคร่วมรัฐบาล 

ทุกพรรคล้วนอยากเป็นพรรคอันดับ ๑ ในการจัดตั้ง

รัฐบาลด้วยกันทั้งนั้น 

เป็นไปได้ต้องกวาดเก้าอี้ ส.ส.ให้ได้มากที่สุด 

ฉะนั้นเลือกตั้งซ่อม ชุมพร สงขลา นักการเมืองก็

ปรับเข้าโหมดเลือกตั้ง หาเสียงกันดุเดือด เสร็จก็กลับเข้า

สู่โหมดเดิม  

กอดคอแต่พร้อมจะแทงหลังกันต่อไป!

ครับ...เรื่องเลือกตั้งซ่อมไม่มีนัยสำาคัญอะไร 

แต่ที่วิ่งพล่านกัน ดูจะเป็นเรื่องของพวกเด็กๆ ไม่

อยากรับปริญญา 

ที่จริงก็ไม่ยากอะไร ไม่อยากรับก็ไม่ต้องรับ 

ในอดีตก็มีคนไม่รับปริญญา จะด้วยสาเหตุอะไร

ไทยน่าอยู่ที่สุดในโลก

ก็ตาม แต่ไม่เคยนำาเรื่องน้ีมาเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งใน

สังคม 

เมื่อเด็กรุ่นใหม่ตัดสินใจที่จะใช้การ รับ หรือ ไม่รับ ปริญ                                                                            

ญามาสร้างความแตกแยก ก็ควรยอมรับผลที่จะตามมาด้วย 

ผลที่ตามมาไม่ใช่ เรื่องการสมัครงาน แต่เป็นเรื่องที่เด็ก

รุ่นใหม่จะต้องอยู่ในสังคมที่ขัดแย้งด้วยน้ำามือของตัวเอง 

ไม่ใช่ปีสองปี 

แต่เป็นชั่วอายุคน 

มันจะไม่ใช่เรื่องรับหรือไม่รับปริญญาเท่านั้น แต่จะเป็น

ความขัดแย้งในแทบจะทุกเรื่อง

ท้ังเรื่องเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำา ทัศนคติทางการเมือง 

วัฒนธรรม  การใช้ชีวิต ฯลฯ ล้วนเป็นความขัดแย้งทั้งสิ้น 

ดังนั้นจะโทษใครไม่ได้ 

ง่ายๆ ครับ...วันนี้คนรุ่นใหม่จำานวนหนึ่งคิดว่าเมืองไทย

อยู่ยาก เพราะการเมืองไม่ดี ข้าวของแพง ความเหลื่อมล้ำาสูง 

อยากย้ายประเทศ

นาทีนี้ลองหันไปมองอเมริกา แล้วจะรู้ว่าประเทศไทยก็

ไม่ได้เลวร้ายนัก 

ซีเอ็นเอ็น รายงานเมื่อวันเสาร์ว่า แก๊งมิจฉาชีพในลอส

แอนเจลิส ปล้นสินค้าบนรถไฟขนส่งสินค้าถี่ขึ้นอย่างน่าวิตก

กลายเป็นเหตุอาชญากรรมใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น บนเส้น

ทางรถไฟที่ผ่านเขตลอสแอนเจลิส

ใครนึกภาพไม่ออก ให้ดูภาพเมืองรกร้าง ข้าวของหล่น                                                                          

เกลื่อนทางรถไฟ ในซีรีส์ THE WALKING DEAD ก็...ประมาณ

นั้นเลย 

กล่องสินค้าจากบริษัท Amazon และ FedEx ถูกแกะ

วางเกลื่อนสุดลูกหูลูกตา ภาพแบบนั้นแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

ในประเทศไทยเลย

สาเหตุที่แก๊งมิจฉาชีพนับร้อยคนยึดรถไฟขนส่งสินค้า

แล้วปล้น เป็นเพราะอเมริกาเผชิญกับวิกฤตโควิด-๑๙ คนตก 

งาน เศรษฐกิจย่ำาแย่ ข้าวของแพง

เงินเฟ้อรุนแรงกว่า ๗% 

ทางออกในดินแดนแห่งเสรีภาพคือการปล้นครั้งใหญ่ใน

ประวัติศาสตร์ 

สำาหรับประเทศไทยอย่างมากก็ให้พร “ลุงตู่” สามเวลา

หลังอาหาร

หรือถ้าอยากลงถนนประท้วง ก็ย่อมได้ แค่ระวัง โอมิ   

ครอน กันให้เยอะหน่อย 

ที่สำาคัญ ต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วย โดยเฉพาะการทำา

ผิดกฎหมาย

ไปดูที่ฮ่องกง 

ศาลฮ่องกงมีคำาพิพากษา เมื่อวันเสาร์ท่ีผ่านมา ให้จำาเลย 

๗ คน อายุระหว่าง ๒๐-๒๙ ปี รับโทษจำาคุกนานระหว่าง ๓๘-

๔๐ เดือน 

จำาเลยอีก ๒ คนมีอายุยังไม่ถึง ๒๐ ปี ให้รับโทษในสถาน

กักกัน 

ท้ังหมดน้ีถูกพิพากษา จากความผิดฐานร่วมก่อการจลาจล 

ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค (โพลียู) เมื่อเดือนพฤศ 

จิกายน ๒๕๖๒ 

ประโยคหนึ่งในคำาพิพากษาน่าสนใจทีเดียว

ผู้พิพากษา ระบุว่า...

“ศาลมีความเข้าใจต่อการที่จำาเลยซึ่งล้วนเป็นกลุ่มคน

รุ่นใหม่ ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม อย่างไร

ก็ตาม การเลือกใช้ความรุนแรงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง”

เหตุการณ์น้ีต้องย้อนไปช่วงคนรุ่นใหม่เผาเมืองปี ๒๕๖๒ 

นักศึกษายึด “โพลียู” เป็นสมรภูมิสุดท้ายในการต่อสู้

กับเจ้าหน้าที่รัฐ 

ตามข่าวท่ีรับรู้กันไปก่อนหน้าน้ี กลุ่มผู้ประท้วงซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นนักศึกษาต่อต้านคณะผู้บริหารฮ่องกงและรัฐบาล

กลางในกรุงปักกิ่ง เรียกร้องให้ถอน ร่างรัฐบัญญัติกฎหมาย

ผู้หนีคดีและความช่วยเหลือร่วมกันทางกฎหมายในคดีอาญา 

ลุกลามกลายเป็นการต่อต้านจีน และเรียกร้องให้อเม 

ริกา ยุโรป เข้าแทรกแซง

นำาไปสู่การเผาเมือง ปะทะอย่างดุเดือดกับตำารวจ

ปราบจลาจล

สถานการณ์ยุติด้วยการที่ เจ้าหน้าที่ตัดสินใจยกกำาลัง

เข้าไปภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจับกุมผู้ประท้วงชุดสุดท้าย 

ตลอดระยะเวลาดังกล่าว มีผู้ประท้วงถูกจับกุมมาก 

กว่า ๑,๑๐๐ คน 

แกนนำาบางคนขอลี้ภัย บางคนติดคุก 

ก็คุ้นๆ นะครับ 

ม็อบสามนิ้วก่อนหน้านี้ มีเผาเล็กๆ น้อยๆ เชื้อเชิญ

ต่างชาติแทรกแซงไทยมีให้เห็นเป็นระยะๆ แต่ที่หนักๆ คือ 

การทำาผิดกฎหมาย

ทั้ง พ.ร.บ.การชุมนุม 

โดยเฉพาะการละเมิด ม.๑๑๒ ความผิดด้านความ

มั่นคง

อย่าคิดเพียงว่าตัวเองถูกเล่นงานจากฝ่ายเผด็จการ 

ลองหันไปมอง แกนนำาพันธมิตรประชาชนเพื่อประ 

ชาธิปไตย ก็ติดคุกกันหลายคน บางคนออกมาแล้ว บางคน

จ่อเข้าคุก เพราะยังมีคดีเป็นหางว่าว 

คำากล่าวของศาลฮ่องกง ใช้เตือนผู้ท่ีจะก่อม็อบในไทย

ได้ครับ

“การเลือกใช้ความรุนแรงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง” 

ไม่เฉพาะที่ฮ่องกงไม่ถูกต้อง 

การชุมนุมทุกที่ในโลกย่อมไม่ถูกต้อง หากใช้ความ

รุนแรง.

สร้างนิสัย

กลับจากเดินทางไปข้างนอก

เข้าบ้านแล้วบอกตนเองว่า

จงอาบน้ำาทันใดอย่าได้ช้า

ถอดเสื้อผ้าเร็วพลันซักทันที

เชื้อโรค ระบาด จงขาดหาย

เชื้อร้าย หายห่าง สร้างสุขศรี

จงอาบน้ำา ซักผ้า เป็นบารมี

ทำาทันที ปล่อยช้า จักปราชัย

ระวัง! ศักดิ์ศรีก็ไม่สามารถกอบกู้ได้ 

ศรัทธาประชาชนก็มลายหายไปสิ้น

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

กรณีพรรค พปชร.ประกาศส่งผู้สมัคร ส.ส.ทดแทนที่ถูกศาล

พิพากษา โดยเฉพาะเขตหลักสี่ ที่ประกาศส่งภรรยาของผู้ที่ถูกศาล

สั่งให้พ้นสภาพ ซึ่งสามีของว่าที่ผู้สมัครเขตหลักสี่ประกาศก้อง ต้อง

กู้ศักดิ์ศรีกลับคืนมา ซึ่งขณะเดียวกันพรรคก็รับลูก “ต้องกอบกู้

ศักดิ์ศรีคืนมา” เรื่องนี้บ่งบอกว่าพรรคเล่นการเมืองไม่เป็น เพราะ

เมื่อ ส.ส.ของพรรคถูกศาลพิพากษาให้พ้นจากหน้าที่เพราะมีความ

ผิด ก็แสดงให้เห็นว่าพรรรคเลือกคนผิด ไม่มีการตรวจสอบ จน

กระท่ังอาจจะมีควันหลงถึงอดีตหัวหน้าพรรคท่ีเซ็นรับรอง ซ่ึงดูเหมือน                                                                                    

ต้องมีความผิดต้องเว้นจากการเมือง ๕ ปี ส่งผลให้พรรคสี่กุมารที่                                                     

กำาลังจะเปิดตัวสั่นคลอนไปด้วย ดังนั้นตรรกะที่สามีผู้สมัครเขตหลัก 

ส่ีประกาศว่าต้องกอบกู้ศักด์ิศรีกลับคืนมา ด้วยการเข็นเมียให้ได้เป็น                                                                                      

ส.ส.แทนตนนั้น เป็นตรรกะที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง เพราะกรณีนี้ศักดิ์ศรี

มลายสิ้นไปตั้งแต่ศาลวินิจฉัยแล้ว

เรื่องท่ีสมควรกระทำาก็คือ ประกาศความรับผิดชอบด้วยการงด

ส่งผู้สมัคร ซ่ึงนอกจากจะเป็นมารยาททางการเมืองแล้ว ยังสามารถ

ทำาให้พรรคยังพอมีศรัทธาประชาชนเหลืออยู่บ้าง นอกจากน้ันระยะ

เวลาของสภาก็เหลือน้อยจนไม่ทำาให้จำานวน ส.ส.ท่ีได้มีประโยชน์แต่

อย่างใด ถ้าพรรคเล่นการเมืองเป็นก็ต้องแอบเทคะแนนให้พรรคคู่แข่ง  

เพราะถ้าสามารถเอาชนะเผาไทยท่ีว่าเต็งจ๋าได้ ก็จะทำาให้ออราของเผา

ไทยและตัวดังของพรรคมัวหมอง แต่เมื่อประกาศส่งภรรยาของอดีต 

ส.ส.ลงสมัคร ถ้าชนะก็เสมอตัว แต่ถ้าแพ้ก็นอนหลับไม่ตื่น ฟ้ืนไม่มี

ศรัทธาประชาชนท่ีมีต่อ พปชร.และคณะสามลุงทุกวันน้ีแทบ                                                                                           

จะไม่เหลือแล้ว แม้ว่ายังจะเสนอชื่อลุงตู่ให้ไปต่ออีก ก็ใช่ว่าจะสามารถได้

ครอบครองอำานาจต่อ เลือกต้ังคร้ังท่ีผ่านมาก็ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์

ประยุกต์ช้ันสูงสุด อุ้มพรรคตัวเดียวอันเดียวมาเป็นสิบพรรค ถ้า พปชร.                 

และสามลุงจะเดินหน้าต่อสำาหรับการเลือกต้ังต่อไป ถ้าได้จำานวน ส.ส. 

เป็นพรรคต่ำาย่ีสิบก็หมายถึงหมดอนาคตอย่างแน่นอน ดังน้ันการทุ่มเท

กับการเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ีจึงไม่คุ้มค่า ส่ิงท่ี พปชร.และสามลุงสมควร

กระทำาก็คือการกอบกู้ศรัทธาประชาชนท่ีนับวันจะถดถอย.

โอบีวัน

 

เห็นคุณหมอเหรียญทองประกาศสนับสนุนพรรคคุณหมอวรงค์

ไปแล้วนะครับ ก็คงจะเกิดความเปล่ียนแปลงพอสมควร เลือกต้ังซ่อม

เขตหลักส่ีน่าจะดุเดือดแน่นอน แต่การเลือกต้ังอยู่ท่ีฐานเสียงเป็นสำาคัญ 

เจ้าเก่าฐานเสียงยังแน่นหนาพอควร คู่แข่งก็ใช่เล่น ถ้าผู้สมัครพรรค

คุณหมอวรงค์ผ่านด่านไปได้ ผมคิดว่าการเลือกต้ังใหญ่สนุกแน่นอน. 

สมควรลดโทษแก่ผู้ทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไร

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ดูเหมือนว่าราชทัณฑ์จะหาโอกาสลดโทษให้แก่นักการเมือง

ทุจริตคอร์รัปชัน ท่ีสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศจนจะพ้นโทษแล้ว                   

วันน้ีสังคมถามหาความจริงในเรื่องน้ี เพราะไม่มีกฎเกณฑ์การลดโทษ

ให้ข้าราชการนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชัน (กฎเกณฑ์ ๒๕๕๙) ซึ่ง

นพ.สรณ ปธ.กสทช. 

แนบแน่นบิ๊กป่ารอยต่อ

การ ร้ือฟ้ืนบัตรคนจน จ่ายค่าความเสียหายให้ชาวนา ช่วยเศรษฐีจ่าย

ค่าอาหารคร่ึงราคา แล้วจะมีอะไรตามมาอีก ทันทีท่ีลุงแจกไอโฟน

แบบตัวเองขอสละสิทธ์ิ ก็ส่งสัญญาณเลือกต้ัง กูรูการเมืองต่างพากัน

วิเคราะห์ว่า การเลือกต้ังจะเกิดข้ึนในช่วงคร่ึงหลังของปีหน้าอย่างแน่                                                                                    

นอน ดังน้ันตอนน้ีก็เป็นการส่งสัญญาณระดมพล มีการเช็กยอดความ

นิยมอยู่ตลอดเวลา ช่วงไหนมีกระแสสูงสุด ช่วงน้ันล่ะจะมีการยุบสภา

รสนิยมแย่ๆ ประชานิยมผิดๆ จะทำาให้คนไทยติดหล่มอบาย 

มุข วันนี้ก็พยายามเอาใจขาใหญ่บ่อนกาสิโน หวังเป็นกำาลังสำาคัญใน

การตั้งรัฐบาลในสมัยหน้า วันพ่อก็ประกาศจะเดินตามรอยพ่อ แต่

รุ่งขึ้นก็ถามว่าพ่อเดินไปทางไหน ลับลวงพราง หลอกลวงประชาชน

ไปวันๆ วันนี้ทั้งโทนี่และสามกีบต่างพากันพักศึก เพราะนึกมุกทำา 

ลายชาติใหม่ๆ ไม่ได้ รอปีใหม่ผ่านพ้นไปก่อน ถ้าค่าครองชีพยิ่งสูง

มากขึ้น คนตกงานมากขึ้น น้ำามันแพงไม่ลด นั่นแหละจึงจะเป็น

โอกาสของโทนี่, กะปิบูด, สัสทอน.

ทองพันชั่ง

 

การเจตนาลดโทษให้คนโกงมีเหตุผลไม่กี่ข้อ เช่นสร้างบรรทัด 

ฐานไว้เผื่อตัวเองจะโดนทีหลัง หรือไม่ก็พวกกันต้องช่วยกัน แต่กรณี

ท่ีผ่านมารัฐบาลคงได้รับบทเรียนราคาแพงไปแล้ว อย่าคิดว่าคนสนับ 

สนุนรัฐบาลแล้วจะสนับสนุนให้ทำาอะไรก็ได้ การลดโทษให้คนโกง

ไม่ต่างจากโกงช่วยโกง ฉะนั้นอย่าได้ริทำากันอีก 

เรื่องรสนิยม นานาจิตตังครับ บางอย่างก็พูดยาก แต่ประเภท

ชอบทำาผิดกฎหมาย จะบอกว่ารสนิยมคงไม่ได้ ต้องเอาให้เข็ด

สำาหรับประชานิยม ช่วงหลังทุกพรรคมุ่งตรงไปท่ีประชานิยม 

ท่ีจริงนโยบายประชานิยมมีความจำาเป็นในบางสถานการณ์ครับ เช่น

ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจก็จำาเป็นต้องใช้ และท่ัวโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกา 

ญ่ีปุ่น งัดประชานิยมลดแลกแจกแถมมาใช้ท้ังน้ัน กระตุ้นให้มีการใช้

จ่าย เงินมันจะได้หมุนหลายรอบ แต่ช่วงเวลาปกติไม่ควรใช้ครับ. 

ศรเพชร

 * คือลูกทุ่งเสียงทองคือของแท้

ไม่ไหวหวั่นผันแปรถึงแพ้พ่าย

เสียงสูงส่งคงกระพันจวบวันตาย

“เพลงข้าวไม่มีขาย” กำาจายฟ้า

 * คือต้นแบบเสียงดีด้วยทีเด็ด

คือ “ศรเพชร ศรสุพรรณ” ผู้หรรษา

จากหน่อเนื้อเชื้อเถาเลือดชาวนา

จนโด่งดังค้างฟ้าสถาพร

 * ด้วยมั่นคงยงหยัดจรัสจ้า

ฝ่าแดดกล้าพายุอนุสรณ์

กล่อมคนยากจากป่าถึงนาคร

ขับบรรเลงเพลงกลอนสุนทรธาร

 * แสนอาลัยเรื่องราวข่าวสลด

ถึงกำาหนดกฎกัลปาวสาน

แม้ “ศรเพชร ศรสุพรรณ” อันตรธาน

แต่เสียงดังกังสดาลจักนานเนา

     เฉินซัน

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ค

เ



นปี 2565 นี้ก็ถือว่าจะครบ 4 ปีนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เห็นชอบในแนวนโยบายเรื่อง เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

หรืออีอีซี และได้ผ่านความเห็นชอบ ผ่านร่างกฎหมายต่างๆ มา

มากมาย จนปัจจุบันเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใกล้จะเกิดเป็นรูป

เป็นร่างที่ชัดเจนขึ้นแล้ว ยิ่งตอกย้ำาแนวความคิดที่จะพัฒนา

โครงการพิเศษให้เกิดเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่จะขับเคลื่อนประเทศและ

เศรษฐกิจ ว่ากำาลังเดินหน้าไปอย่างถูกทาง และเชื่อว่าประชาชนหรือคน

ไทยจะสามารถรอรับผลจากการประสบความสำาเร็จได้ในไม่ช้านี้ 

ซึ่งตั้งแต่ในช่วงปี 2561-2564 ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นช่วงวาง

เสาเอก หรือเริ่มต้นมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อีอีซี ถึงแม้ใน 2 ปี

หลังจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไปบ้าง แต่อีอีซีก็ได้เดินหน้า โดย

เฉพาะการอนุมัติการลงทุนไปแล้วรวมประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท (แบ่ง

เป็นการลงทุนภาคเอกชน 80% และภาครัฐ 20%) ซึ่งเกิดจากโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานประมาณ 654,921 ล้านบาท ลงทุนอุตสาหกรรมเป้า

หมายประมาณ 924,734 ล้านบาท และบูรณาการเชิงพื้นที่ประมาณ 

82,000 ล้านบาทและเมื่อดูตัวเลขก็ยิ่งเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

และในปี 2565 นี้เองประชาชนก็คงจะเห็นการเติบโตของพื้นที่  

อีอีซีมากขึ้น รวมถึงความชัดเจนในการจะผลักดันภาคอุตสาหกรรมและ

เศรษฐกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกัน โดย คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก          

(สกพอ.) ออกมากล่าวว่า ในปี 2565 นี้อีอีซีจะมีแผนเดินหน้าเพิ่ม

ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานอีอีซีต่อเนื่อง ยกระดับไทยให้ก้าวสู่ประตู  

การค้า และยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งภูมิภาคอีกด้วย  

โดยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 1/65 เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2565 โดยม ี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้

รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้าและการดำาเนินงานในปี 65 จะ

เร่งสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนแผนลงทุนระยะ 2 อีอีซี                                                 

(ปี 2565-2569) ตั้งเป้าเกิดการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท จากการต่อ 

ยอดโครงสร้างพื้นฐาน 2 แสนล้านบาท ดึงดูดการลงทุนต่างชาติใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ต่อยอดจากฐานปกติ และเศรษฐกิจสีเขียว 

(BCG) ปีละ 4 แสนล้านบาท เพื่อให้เกิดการลงทุนนวัตกรรมใหม่เคียงคู่

สิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วย

ให้เศรษฐกิจประเทศเติบโตขึ้น 

(GDP) 5% ต่อปี มูลค่าการส่ง

ออกสินค้าและบริการของไทย

มีมูลค่าสูงขึ้นต่อเนื่อง นอกจาก

นี้จะเกิดการพลิกโฉมการศึกษา

พัฒนาทักษะบุคลากรโดย

เฉพาะด้านดิจิทัล ที่จะสร้าง

ตำาแหน่งงานใหม่ รายได้มั่นคง 

โดยปี 2572 อีอีซีตั้งเป้าหมาย

สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงจาก

ฐานราก ให้ประเทศไทยพ้น

จากกับดักรายได้ปานกลาง

ก้าวสู่ประเทศพัฒนา รวมทั้งยก

ระดับคุณภาพชุมชนในมิติต่างๆ 

ต่อเนื่อง สร้างรายได้ที่มั่นคง สร้าง

ชุมชนที่มั่งคั่งให้กับคนไทยทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต พร้อมทั้งเป็นองค์กรต้นแบบการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษทั่วประเทศในอนาคต

ต่อไป

โดยในปี 65 นี้ ได้ดำาเนินการ 4 

โครงสร้างพื้นฐานเดินหน้าก่อสร้าง ใช้เงินไทย 

ใช้บริษัทไทย ใช้คนไทย ร่วม

สร้างประเทศไทย รัฐได้ผล

ตอบแทน 2 แสนล้านบาท ที่

ประชุม กพอ.รับทราบความ

ก้าวหน้าการลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐานหลัก ซึ่งถือเป็นความ

สำาเร็จสำาคัญของอีอีซีที่ได้ผลัก

ดันการลงทุนร่วมรัฐ-เอกชน 

(PPP) จนสำาเร็จครบ และต่อจากไตรมาส 1 ปี 2565 นี้ ทุกโครงการ 

(รถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือมาบตาพุด และแหลมฉบัง) 

จะสามารถเดินหน้าก่อสร้างได้ตามแผนทั้งหมด 

ซึ่งนับเป็นต้นแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่

ไม่ต้องพึ่งพิงเงินกู้ต่างประเทศเช่นในอดีต รัฐได้ประหยัดงบประมาณ 

ร่วมมือกับเอกชนไทย ใช้เงินไทย ใช้บริษัทไทย ใช้คนไทย ร่วมสร้าง

ประเทศไทยที่แข็งแกร่งเป็นแกนหลักนำาพันธมิตรต่างชาติมาร่วมลงทุน 

สร้างงาน สร้างเงินให้คนไทย มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 654,921 ล้าน

บาท และรัฐได้ผลตอบแทนสูงถึง 210,352 ล้านบาท ทั้งนี้ 4 โครงสร้าง

พื้นฐานหลักในอีอีซี เงินลงทุนกว่า 6 แสนล้านบาท รัฐได้ผลสุทธิกว่า 2 

แสนล้านบาท 

ขณะเดียวกันยังเดินหน้าศูนย์จีโนมิกส์ เสริมแกร่งสาธารณสุข 

คนไทยได้รักษาโรคแม่นยำา สุขภาพดีทั่วหน้า ที่ประชุม กพอ.รับทราบ

ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์ใน

พื้นที่อีอีซี ยกระดับให้ชุมชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข และแผนการขับ

ลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาเป็นอย่างมาก สำาหรับ 

“ปัญหาค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น” สะท้อนจากราคา

สินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการที่ต่างขยับเพิ่มอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2565 อาทิ เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อวัว 

ไข่ไก่ กุ้งขาวแวนนาไม ไปจนถึงค่าไฟฟ้าที่เตรียมจะปรับขึ้นใน

เดือน ม.ค.-เม.ย.2565 เพิ่มขึ้น 16.71 สตางค์ต่อหน่วย หรือขึ้น

เกือบ 5% หลังมีการตรึงค่าไฟฟ้ามานานกว่า 2 ปี โดยเหตุผล

ที่ปรับขึ้นค่าไฟฟ้านั้นมาจากต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

ทั้งน้ำามัน ก๊าซแอลเอ็นจี ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมด เป็นต้น ซึ่งราคา

สินค้าที่ปรับขึ้นทั้งหมดได้ถูกส่งผ่านมาถึงประชาชนให้ต้องแบก

รับสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กระทรวง

พาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน เร่งติดตามและหารือกับผู้ผลิต

สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำาเป็น เพื่อตรึงราคาสินค้า ช่วยลดภาระ

ค่าครองชีพให้ประชาชน

โดยรัฐบาลชี้แจงถึงปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่

ปรับตัวสูงขึ้นนั้นเป็นผลมาจากกลไกราคาน้ำามันในตลาดโลก                                                                               

ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

ต้นทุนสินค้าและค่าขนส่ง ซ่ึงรัฐบาลเองไม่ได้น่ิงนอนใจกับปัญหา 

ดังกล่าว ได้วางมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เร่งติดตาม

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง

จะขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการและภาคเอกชน เพื่อตรึง                                                                                   

ราคาสินค้าบางส่วนที่มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของประ 

ชาชน ไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพ

ด้านกระทรวงพาณิชย์เอง ก็ได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ทั่ว

โลกติดตามและรายงานสถานการณ์ราคาสินค้า ค่าครองชีพ

และราคาโภคภัณฑ์ท่ีเป็นต้นทุนการผลิตท้ังหมดซ่ึงจะมีผลกระ

ทบต่อต้นทุนการผลิต โดยพบว่าหลายประเทศมีการปรับตัว                                                                          

สูงข้ึนในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา อาทิ สหรัฐ ท่ีในเดือน ธ.ค.2564       

ราคาสินค้าปรับ ตัวสูงขึ้นถึง 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ถือเป็นการปรับเพิ่มสูงที่สุดในรอบเกือบ 40 ปีเลยทีเดียว นอก 

จากนี้ยังมีแคนาดา เคนยา ชิลี อิสราเอล และไต้หวัน เป็นต้น 

ที่ราคาสินค้ามีการปรับขึ้นเช่นเดียวกับประเทศไทย

ขณะที่ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ได้ออกบทวิเคราะห์เรื่อง                                                                                       

ความกังวลเก่ียวกับค่าครองชีพท่ีสูง ข้ึนกดดันดัชนีภาวะ

เศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ในเดือน ธ.ค.

2564 ปรับลดลงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจากครัวเรือนยัง

มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในส่วน

ของราคาอาหารและเครื่องดื่ม ขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลที่

ผ่านมา ครัวเรือนยังมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพิเศษที่เพิ่ม

ขึ้น กดดันดัชนี KR-ECI ให้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องด้วย

สถานการณ์ราคาสินค้าที่สูงขึ้นสร้างความวิตกกังวลให้                                                                          

กับภาคครัวเรือนอย่างมาก แม้ว่าในช่วงท่ีผ่านมาจะยังมีมาตรการ

เยียวยาเศรษฐกิจจากภาครัฐ เช่น มาตรการคนละคร่ึง มาตรการ

ยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ตาม

ส่วนตลาดแรงงานยังเผชิญความไม่แน่นอนจากสถาน 

การณ์การระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ที่ล่าสุด

จำานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันจะยังไม่มี

มาตรการเข้มงวดในการควบคุมการระบาด แต่สถานการณ์ที่

ยังมีความไม่แน่นอนสูงจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ทำาให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ยังไม่สามารถกลับมาได้เต็มที่

ท้ังน้ี “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” มองว่า ในระยะข้างหน้าภาวะ

เศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยังมีแนวโน้มได้รับปัจจัย 

กดดันจากสถานการณ์ราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเข้ามาฉุด

ร้ังการฟ้ืนตัวของการบริโภค ขณะท่ีการกลับมาของกิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจต่างๆ เช่น ภาคการท่องเที่ยว ยังมีความเสี่ยงเพิ่มเติม

จากการระบาดของโอมิครอน

ดังนั้น การเร่งสร้างความเชื่อมั่นจากภาครัฐเกี่ยวกับการ                            

จัดการควบคุมโรค และมาตรการบรรเทาค่าครองชีพอย่างตรง

จุด รวมถึงมาตรการตรึงราคาสินค้าท่ีมีความจำาเป็นต่อการดำารง

ชีวิตประจำาวันของครัวเรือน จึงมีความจำาเป็นอย่างมากในการ

เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

อย่างไรก็ดี คงต้องติดตามต่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการ

ในการรับมือปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างไรในระยะต่อไป 

เพื่อไม่ให้ผลกระทบถูกส่งผ่านไปถึงการเติบโตของเศรษฐกิจใน

ประเทศให้ชะลอตัวลงจากที่ควรจะเป็น จากความสามารถใน

การใช้จ่ายของประชาชนในประเทศที่ถูกกดดันจากราคาสินค้า

ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

ดจะปัง!! สำาหรับ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)” ที่

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมาเปิดขายสลากออมทรัพย์ ธอส. 

ชุดต่อเงินต่อทอง หน่วยละ 10,000 บาท อายุสลาก 3 ปี 

ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.50% ต่อปี ได้รับความสนใจจากลูกค้า

เป็นจำานวนมาก โดยหลังเปิดจำาหน่ายเพียง 3 วัน ยอดพุ่งพรวด

ไปแล้ว 157,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 

1,570 ล้านบาท งานนี้หัวเรือใหญ่

อย่าง “ฉัตรชัย ศิริไล” กรรมการผู้

จัดการ ธอส. การันตีเองว่า ผู้ซื้อมี

สิทธิ์ลุ้นรางวัลตลอด 36 งวด โดย

รางวัลที่ 1 ได้รับสลากมูลค่า 1 ล้าน

บาท รางวัลที่ 2 รับสลาก 100,000 

บาท รางวัลที่ 3 สลาก 20,000 บาท 

รางวัลท่ี 4 สลาก 10,000 บาท พร้อม

รางวัลพิเศษ เลขต่อเงินต่อทอง รางวัล

ละ 30 บาท หากซื้อสลาก 10 หน่วย 

หรือ 100,000 บาท จะถูกรางวัลเลขท้ายทุกงวด เมื่อรวมกับผล

ตอบแทนหน้าสลากแล้ว จะได้ผลตอบแทนขั้นต่ำา 0.86% ต่อปี 

เรียกว่าผลตอบแทนว้าวสุดๆ กันไปเลย!!.
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วิกฤต‘ค่าครองชีพ’พุ่งพรวด

ถูกทุกงวด!!

เศรษฐกิจ

สุ

ก

ครองขวัญ รอดหมวน

ฉัตรชัย 

ศิริไล

เคลื่อนการรักษาแบบการแพทย์แม่นยำา โดยเร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน

ศูนย์บริการจีโนมิกส์ในอีอีซีและบริการที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งปัจจุบัน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สกพอ. 

ได้ลงนามในสัญญาจ้างและสัญญาเช่าที่บริการถอดรหัสพันธุกรรม กับ

กิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์ เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมประชาชน 50,000 ราย

ในระยะเวลา 5 ปี และจัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยและเลือกการ

รักษาโรคที่ถูกต้อง เป็นต้นแบบในพื้นที่อีอีซี  

ขณะเดียวกันยังมีแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2566-2570 ซึ่งจะสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมาย

ให้ไทยก้าวสู่ประตูการค้า การลงทุน ศูนย์กลางคมนาคมโลจิสติกส์

ของภูมิภาค เน้นสร้างความร่วมมือกลุ่มประเทศ CLMVT และจีนตอน

ใต้ รวมทั้งรองรับการเติบโตของอีอีซีในอนาคต เชื่อมโยงโครงสร้างพื้น

ฐานทางราง ทางน้ำา เชื่อมต่อขนส่งสาธารณะระบบรางจากสถานีรถไฟ

ความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภา เชื่อมกับเมืองใหม่และแหล่งท่องเที่ยว 

ใ

ไไทยทนไ

กางแผนพัฒนาอีอีซีศักราชใหม่

หนุนเศรษฐกิจยกระดับไทยทุกมิติ

ถานการณ์ของการติดเชื้อโอมิครอนต่างจากไวรัสโควิดใน

อดีตหลายสายพันธุ์ “ทำาให้เกิดหวัดเล็กธรรมดา ไม่รุนแรง 

เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ไม่ค่อยลงปอด” 

ทำาให้อัตราการป่วยหนักและ อัตราการตายต่ำาลงมาก จาก

สถิติ ผู้ป่วยจากโอมิครอนแล้วตายไม่ถึง 0.1% เริ่มเป็นไปตามนิยาม

ของโรคประจำาถิ่น (Endemic) ไม่ใช่โรคระบาดร้ายแรง (Pandemic)

หลายประเทศเริ่มมีนโยบายที่ผ่อนคลายกว่า กักตัวน้อยกว่า 

อนุญาตให้กลับมาใช้ชีวิตปรกติได้อย่างรวดเร็ว คนป่วยก็เบากว่าโค

วิดในอดีต ทำาให้ลุกกลับออกมาในสังคมได้เร็วขึ้น ทั้งที่ยังอาจสามารถ

กระจายเชื้อได้ หลายประเทศ หลายคนกังวลน้อยลง เพราะป่วยน้อย

ลง โอกาสตายต่ำาลงมาก จึงทำาให้ยอดติดเชื้อพุ่งแรงทั่วโลก แต่ยอดผู้

เสียชีวิตน้อยลง

ในทางการแพทย์ ประเทศไทยอาจจะเตรียมการที่จะถือว่า

กลายเป็นโรคประจำาถิ่นในช่วงปลายปี เพราะจะต้องดูแลด้าน

สาธารณสุข และด้านนโยบายให้ประชาชนป้องกันการแพร่ระบาด

แต่ในด้านของกรมธรรม์ โควิด เจอ-จ่าย-จบ ด้วยความที่เชื้อ

โอมิครอนกำาลังอยู่ในขั้นตอนที่จะกลายเป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่

ธรรมดา ทำาให้กรมธรรม์ โควิดเริ่มเป็นกรมธรรม์ที่ “ไม่เป็นธรรม” 

มากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะไม่เป็นธรรมต่อบริษัทประกันฯ และผู้ถือหุ้น 

(หลายบริษัท เป็นบริษัทมหาชน) แต่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือกรมธรรม์

ปรกติ ดังกรณีเอเชียประกันภัย หรือเดอะวันประกันภัย และหากมีผู้

ถือกรมธรรม์อยากติด หรือพร้อมจะติดมากขึ้น การแพร่กระจายขั้น

ต่อๆ ไปอาจแพร่ไปอย่างกว้างขวางได้เร็วมากเหมือนหลายๆ ประเทศ 

ยอดติดเชื้อของไทยก็จะพุ่งขึ้นอีก รัฐบาล บุคลากรสาธารณสุขทำางาน

กันหนักเต็มที่เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อ คปภ.และบริษัทประกันฯ 

กลับยังปล่อยให้ “กรมธรรม์ไม่เป็นธรรม” นี้ ก่อแรงจูงใจให้ไม่ระวัง

การติด และอาจมีส่วนทำาให้เกิดยอดติดเชื้อมากขึ้นได้ และผลกระทบ

ต่อความศรัทธาของนักท่องเที่ยวนานาชาติที่จะกลับมาเมืองไทยให้

ต่ำาลง กิจการคนไทยที่รองรับการท่องเที่ยวก็จะลำาบาก และเศรษฐกิจ

โอมิครอนกำ�ลังเป็นเหมือนไข้หวัด...ควรตัดสินใจเพื่อปกป้องกรมธรรม์ปรกติ และเศรษฐกิจช�ติ

ไทยก็จะยังฟื้นตัวช้าต่อไป!

ไทยทนเชื่อว่า คปภ.และบริษัท

ประกันฯ ต้องการรักษาความเป็น

ธรรมของผู้ถือกรมธรรม์   โควิดด้วย 

ก็น่าจะบังคับให้บริษัทประกันฯ รับ

ผิดชอบทุกเคลมก่อนหน้านี้ แต่หลัง

จากนี้ โดยเฉพาะในกรณีของโอมิ                                

ครอน จะไม่นับรวมในการชดเชยผู้ถือ

กรมธรรม์เหมือนเดิม เพราะตอนออก

กรมธรรม์อยู่บนเงื่อนไขโรคระบาดร้าย

แรง มีโอกาสป่วยหนัก เสียชีวิตสูง 

ตอนนี้ ไม่ใช่เช่นนั้นแล้ว เป็นเหมือน

ไข้หวัดแล้ว และที่สำาคัญ “หากผู้

ถือกรมธรรม์ ไม่ยอมรับ ก็ให้ยกเลิก

กรมธรรม์ในเวลาที่เหลือ และบังคับ

ให้บริษัทประกันฯ คืนเงินเบี้ยประกัน

ในช่วงเวลาที่เหลือ กลับไปให้พร้อม

ดอกเบี้ย” ก็จะเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ทั้งผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทประกันฯ ผู้ถือ

หุ้น และเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ไทยทนนำาเสนอข้อมูลและ

ความเห็นโดยอิงจากข้อมูลหลายแหล่ง ดังนี้ 

วันที่ 4 มกราคม 2565 มีความเห็นของ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ว่า 

“มันปรับตัวเองให้เข้ากับคนได้ดียิ่งขึ้น แพร่จากคนสู่คนง่ายขึ้น ลด

ระยะฟักตัว และเปลี่ยนจากการก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ

ทั้งส่วนบนและส่วนล่างรุนแรงเฉียบพลัน กลายเป็นเชื้อโคโรนาไวรัส

ที่ทำาให้เกิดหวัดเล็กธรรมดา ไม่รุนแรง เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ส่วนบน ไม่ค่อยลงปอด” เหมือนกับไวรัสโคโรนา 4 สายพันธุ์ก่อนหน้า 

ซึ่ง “ผู้ใหญ่มักไม่ติดเชื้อนี้ เพราะมีภูมิต้านทาน

ตามธรรมชาติ เนื่องจากเกือบทุกคนเคยติด

เชื้อนี้มาแล้วสมัยเป็นเด็ก”

จากสถิติการติดเชื้อทั่วโลก ปัจจุบัน นับ

รวมเชื้อโอมิครอนแล้ว

• ทั่วโลกยอดติดพุ่งสูงถึง 3.3 ล้านราย

ต่อวัน เทียบกับสูงสุดของ 2 ระลอกแรก 8.4-

8.5 ราย คิดเป็นประมาณ 3.9 เท่า! 

• สหรัฐยอดติดพุ่งสูงถึง 8.97 แสน

รายต่อวัน เทียบกับสูงสุดที่แล้ว 3.1 แสนราย 

คิดเป็น 2.9 เท่า!

• ที่ฝรั่งเศสยอดติดพุ่งสูงถึง 3.68 แสน

รายต่อวัน เทียบกับสูงสุดที่แล้ว 8.3 หมื่นราย 

คิดเป็น 4.4 เท่า!

แต่ข่าวดีคือ สัดส่วนผู้เสียชีวิตลดลง

มากทุกประเทศ และของไทย ผู้ติดเชื้อโอมิ    

ครอนมีโอกาสเสียชีวิตต่ำากว่า 1 ใน 1,000 

ตามสถิติในปัจจุบัน

ไทยทนจึงขอยืนยันว่า โอมิครอนกำาลัง     

เป็นเหมือนไข้หวัด...ทุกฝ่ายควรตัดสินใจเพื่อ

ปกป้องกรมธรรม์ปรกติ และเศรษฐกิจชาติ.

ส

เพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนในการเดินทาง เพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขันให้ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง  

โดยมีกรอบการพัฒนา ได้แก่ 1.พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสิ

นค้าระบบรางและทางน้ำาเป็นระบบหลัก 2.ส่งเสริมการเดินทางด้วยระ

บบขนส่งสาธารณะ 3.เชื่อมต่อโครงข่ายถนน ปรับปรุงช่วงถนนคอขวด     

แก้ปัญหาจราจรหลักในอีอีซี 4.พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อพื้นที่  

เศรษฐกิจใหม่ นิคมอุตสาหกรรม เมืองที่จะพัฒนาในอนาคต และ 5.ใช้

เทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะจัดการจราจรและการขนส่ง ซึ่งจะดำาเนิน

การภายใต้ยุทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถระบบรางและทางน้ำาเชื่อม

ต่อการขนส่งรูปแบบอื่น เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและยกระดับโครง

ข่ายคมนาคมรองรับการเดินทางประชาชนอย่างไร้รอยต่อ ส่งเสริมท่อง

เที่ยวทางรางและทางน้ำาเข้าถึงพื้นที่หลักในอีอีซี

นอกจากน้ี จากความเข้มข้นของการเดินหน้าโครงการต่างๆ ในอีอี

ซี จะเห็นได้ชัดว่ามุ่งเน้นไปท่ีภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเป็นสมัยใหม่ เพื่อ

ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนให้ได้ รวมท้ังยังเข้าไปจัดการ แก้

ปัญหาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยได้อีกด้วย ซ่ึงหน่ึง

ในน้ันคือการพัฒนาผ่านอีอีซี ออโตเมช่ัน พาร์ค (EEC Automation Park) 

หรือศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำาลังคนด้านออโตเมช่ันและหุ่นยนต์ ซ่ึงจะ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมท่ีจะช่วยแก้ปัญหา

การขาดแคลนบุคลากรภาคอุตสาหกรรมได้ 

โดย สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค ถือ

เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างอีอีซี และบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริก 

เป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัลที่

จะเป็นฐานสำาคัญ ขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซีก้าวสู่

โรงงานอัจฉริยะ ตอบโจทย์การพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดต้นทุน เพิ่ม

มูลค่า สร้างทักษะแรงงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน สร้าง

นวัตกรรมขั้นสูงแบบครบวงจร ตั้งแต่การสั่งสินค้า ผลิต และจัดเก็บ

สินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ ร่วมไปกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เสริม

ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้สามารถทำางานกับระบบหุ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติได้จริง

รวมทั้งยังครอบคลุมถึงการให้คำาปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ

ยกระดับกระบวนการผลิตที่ทำาได้จริง การหาแหล่งเงินเพื่อลงทุนจากภาค

รัฐ และการเป็นพื้นที่ทดสอบต้นแบบและนวัตกรรม (Sandbox) ของอีอี

ซี เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป นอกจากนี้ยังยกระดับไปสู่ศูนย์เครือ

ข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร หรือ EEC-NET ด้านหุ่นยนต์ 

ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่โรงงานอัจฉริยะ 

ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี 

โดย อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค จะสามารถฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ทักษะความชำานาญให้แก่บุคลากรที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

ทักษะด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้มากกว่า 25 หลักสูตร โดยตั้ง

เป้าหมายจะพัฒนาให้ได้ประมาณ 2,000 คน/ปี และภายใน 5 ปีจะ

เกิดบุคลากรที่ชำานาญได้สูงถึง 15,000 คน ยกระดับให้ไทยก้าวสู่ยุคใช้

นวัตกรรมขั้นสูง และเกิดโรงงานอัจฉริยะ 4.0 อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งคาดว่าใน 3 ปีข้างหน้าจะเกิดการลงทุนสูงถึง 500,000 ล้าน

บาท เป็นการลงทุนในพื้นที่อีอีซีไม่ต่ำากว่า 50,000 ล้านบาท/ปี โดยปี 

2565 ตั้งเป้าหมายให้ โรงงานในอีอีซีเริ่มประยุกต์ใช้ เตรียมความพร้อม

สำารวจการออกแบบระบบและเชื่อมหาแหล่งทุนได้ไม่น้อยกว่า 200 แห่ง 

และตั้งเป้าภายใน 5 ปีจะสามารถปรับสู่โรงงานอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีขั้น

สูง Digital Manufacturing 4.0 ไม่น้อยกว่า 10,000 โรงงาน ยกระดับ

ภาคอุตสาหกรรมไทย เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก ยก

ระดับแรงงานไทยให้ชำานาญด้านนวัตกรรมขั้นสูง เกิดการจ้างงาน เงิน

เดือนและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง.

‘‘ก�รดำ�เนินง�นในปี 65 จะเร่งสร้�ง

เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง ขับเคลื่อนแผน

ลงทุนระยะ 2 อีอีซี (ปี 2565-2569) ตั้ง

เป้�เกิดก�รลงทุน 2.2 ล้�นล้�นบ�ท จ�ก

ก�รต่อยอดโครงสร้�งพื้นฐ�น 2 แสนล้�น

บ�ท ดึงดูดก�รลงทุนต่�งช�ติใน

อุตส�หกรรมเป้�หม�ย

ใหม่ต่อยอดจ�กฐ�น

ปกติ และเศรษฐกิจ

สีเขียว (BCG) ปีละ                  

4 แสนล้�นบ�ท 

เพื่อให้เกิดก�ร

ลงทุนนวัตกรรม

ใหม่เคียงคู่สิ่ง

แวดล้อม’’



หลังจากตลาดปรับขึ้นเหนือ 1,650 จุดมาแล้ว ก็สามารถ

ยืนเหนือระดับดังกล่าวมาโดยตลอด ถึงแม้จะมีการกดดันจากการ

ขายของนักลงทุนทั่วไปและทางกองทุนอยู่ก็ตาม แต่นักลงทุนต่าง

ชาติเหมือนต้องการเพิ่มหุ้นเข้าพอร์ต จึงได้ซื้อหุ้นมาตลอดกว่า 2 

สัปดาห์ ทำาให้ตลาดยังมีแรงดันดัชนีจึงยืนเหนือ 1,650 จุดได้ค่อน

ข้างมั่นคง แต่มาปลายสัปดาห์ก่อนนักลงทุนต่างชาติเริ่มมีการขาย

หุ้นออกบ้างบางส่วน ทำาให้ตลาดพลิกกลับมาปิดติดลบลดลง แต่

ดูแล้วแรงกดตลาดน่าจะยังมาจากการขายหุ้นของกองทุน เพราะ

กองทุนยังคงทยอยขายหุ้นออกมากกว่า 2 พันล้านบาท ในขณะที่

นักลงทุนต่างชาติขายออกแค่พันล้านบาท แสดงว่ากองทุนยังมอง

ตลาดในทางลบ และเมื่อพบว่านักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาขาย

หุ้น ก็เป็นโอกาสที่จะกดดัชนีได้ง่ายขึ้น มองเป็นการขายจากนัก

ลงทุนรายใหญ่ 2 รายพร้อมๆ กัน แรงกดตลาดย่อมมีมาก อย่างไร

ก็ตาม ดัชนียังคงปิดสูงกว่า 1,650 จุด โดยมาปิดที่ 1,672.63 จุด 

และวอลุ่มตลาดยังคงหนาแน่นมาก แสดงถึงตลาดยังมีบรรยากาศ

ที่คึกคักดี ทำาให้มองตลาดยังอยู่ในทิศทางบวกได้ต่อไป เพียงแต่

ตลาดจะยังผันผวนจากการเก็งกำาไรทุกวัน มาต้นสัปดาห์นี้ตลาด

อาจผันผวนมากต่อไป เพราะจะได้

รับแรงกดดันทางจิตวิทยาจากปัจจัย

ภายนอก โดยเฉพาะการที่ตลาดหุ้น

สหรัฐอ่อนตัวลง จากการหวาดวิตก

กับยอดการค้าปลีกของสหรัฐที่ลดลง

ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการ

ลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาด

การณ์ ขณะเดียวกันกรณีของเฟดที่จะ

มีการปรับลดคิวอีและขึ้นดอกเบี้ยก็ยัง

เป็นข่าวที่หลอกหลอนนักเก็งกำาไรอยู่

ตลอดเวลา จึงมีการนำาเอาปัจจัยเหล่า

นี้มาอ้างเมื่อต้องการกดตลาด ซึ่งก็

เป็นการเล่นรอบตามปกติจากปัจจัย

ส่วนนี้ คงทำาให้มีผลทางจิตวิทยากับ

นักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยด้วย 

เพราะมีความคิดในทิศทางเดียวกัน 

คงอดที่จะเกิดความวิตกกังวลไปด้วย

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาดูในส่วนของราคาน้ำามันที่ยังคงแกว่ง

ตัวสูงขึ้น น่าจะเป็นปัจจัยที่จะหนุนให้ธุรกิจพลังงานมีกำาไรดีต่อไป 

แต่ราคาน้ำามันก็คงยังปรับขึ้นได้ไม่มาก เนื่องจากทางจีนจะมีการ
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7เศรษฐกิจ

คปภ.ย้ำาห้ามลอยแพ 10 ล้านกรมธรรม์ โควิด 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำานักงานคณะกรรม 

การกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิด

เผยว่า กรณีที่บริษัทประกันวินาศภัย 2 ราย ได้ทำาการยื่นฟ้อง

เลขาธิการและ คปภ. ต่อศาลปกครองกลาง ฐานออกคำาสั่งทาง

ปกครอง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ศาลพิพากษาให้เพิก

ถอนคำาสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้

สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกัน

ภัย COVID-19 สำาหรับบริษัทประกันวินาศภัยฉบับลงวันที่ 16 

กรกฎาคม 2564 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำาสั่ง ซึ่ง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 ศาลปกครองกลางยังไม่ชี้ขาดออกมา

ว่าจะประทับรับฟ้องเป็นคดีหรือไม่ และจะต้องรอนัดหมายมา

ฟังคำาพิจารณาในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าถ้ายอมตาม

ที่บริษัทฟ้องมา จะกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่ทำา

กรมธรรม์ โควิดเจอจ่ายจบเกือบ 10 ล้านคน โดย คปภ.ต้องการ

คุ้มครองประชาชน เพราะถ้าปล่อยให้เกิดบอกเลิกกรมธรรม์

ได้ ประชาชนกว่า 10 ล้านคนจะถูกลอยแพ แต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของศาล ว่าจะใช้เวลาในการพิจารณารับฟ้องคดีหรือไม่

เร่งสอบเหตุคนตกรางสายสีแดงเสียชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่มีชายคนหนึ่งพลัดตกรางรถ 

ไฟฟ้าสายสีแดง เมื่อคืนวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ทำาให้ถูกรถไฟ

ชนเสียชีวิต เหตุเกิดที่สถานีวัดเสมียนนารี ห่างจากชานชาลา

ประมาณ 1 กิโลเมตร แพทย์นิติเวชพร้อมตำารวจรถไฟเข้าตรวจ

สอบที่เกิดเหตุ พบว่าผู้เสียชีวิตน่าจะมีอายุช่วง 30-40 ปี ตรวจ

ค้นร่างกายไม่พบบัตรประจำาตัวประชาชน ส่วนสาเหตุที่ผู้เสีย

ชีวิตข้ึนมาอยู่บนรางรถไฟซ่ึงห่างจากชานชาลา ระยะทางไกลกว่า 

1 กิโลเมตรนั้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้หลายประเด็น ทั้งคาด

การณ์ว่าอาจลักลอบขึ้นมาตัดสายไฟ หรืออาจเป็นการกระทำา

โดยเจตนา ซึ่งยังต้องรอผลการสอบสวนพยานแวดล้อม รวมถึง

รอผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลจากแพทย์นิติเวชด้วย เพื่อ

นำาสืบหาข้อมูลประกอบก่อนสรุปสาเหตุการเสียชีวิต

อนันดาฟุ้งหุ้นกู้ปิดจองตามเป้า 5 พันล้าน

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. 

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ ANAN เปิดเผยว่า บริษัทประสบ

ความสำาเร็จหลังจากได้เสนอขายหุ้นกู้ฯ 2 รุ่น หุ้นกู้รุ่นอายุ 1 ปี 

6 เดือน ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน 

ผลตอบแทน 5.40% ต่อปี ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2565 

ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนทั่วไป ตามเป้า

หมายที่เสนอขายไว้ที่ 5,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับ

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- จากทริส เรทติ้ง 

ภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 

COVID-19 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัท 

กสส.ปลื้มขายสินค้า 8 สหกรณ์กระฉูด

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(กสส.) เปิดเผยว่า ผลการจำาหน่ายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร 

ผ่านแพลตฟอร์มกลาง ThaiTrade.com   ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าแจ้งว่าผลการเจรจาธุรกิจเกิดมูลค่าการซื้อขายคาดการณ์  

1 ปี ประมาณ 80 ล้านบาท จากสหกรณ์ที่เข้าโครงการนำาร่อง

โครงการจำาหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม 8 แห่ง สินค้าจำานวน 

42 รายการ ได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้นำาเข้าจำานวน 22 บริษัท 

จาก 9 ประเทศ คือ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา ฟิลิปปินส์ 

จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่นและอินเดีย ช่วยขยายโอกาสและสร้างรายได้

เพิ่มให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์.

คลังโชว์Q1เบิกจ่ายกระฉูด

ผดุคณะทำางานตดิสปดีเขน็เงนิสูร่ะบบเศรษฐกจิ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท                                           

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผย                                                

ถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประ                                             

มาณรายจ่ายประจำาปีงบประ 

มาณ พ.ศ.2565 ในไตรมาส 1 

(1 ต.ค.–31 ธ.ค.64) ว่า มีภาพ

รวมการเบิกจ่ายแล้ว จำานวน 

983,614 ล้านบาท คิดเป็น 

31.73% ของวงเงินงบประมาณ 

3,100,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 

รายจ่ายลงทุน จำานวน 97,003 

ล้านบาท คิดเป็น 16.03% ของ

วงเงินงบประมาณ 605,262 ล้าน 

บาท รายจ่ายประจำา จำานวน 

886,611 ล้านบาท คิดเป็น 

35.54% ของวงเงินงบประมาณ 

2,494,738 ล้านบาท

สำาหรับเงินงบประมาณ

ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการเบิก

จ่าย จำานวน 75,530 ล้านบาท 

คิดเป็น 31.84% ของวงเงินงบ

ประมาณ 237,241 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

มีการเบิกจ่ายงบประมาณภาพ

รวมสูงกว่าช่วงเดียวกันของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิด

เป็น 3.17%

“ในปีงบประมาณ 2565 

กรมบัญชีกลางได้แต่งตั้งคณะ

ทำ างานเฉพาะกิจ ในการติด 

ตามเร่ งรัดการเบิกจ่ ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี                                    

งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อ

สนับสนุนการดำาเนินงานของ

หน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย 

รวมทั้งให้คลังเขต คลังจังหวัด 

กำากับดูแลหน่วยงานในพื้นที่รับ                                         

ผิดชอบ เร่งรัดการก่อหนี้ การ                                       

ดำาเนินการ และการเบิกจ่าย                                                                              

เพื่ อ ให้ เ ม็ ด เ งิ นลงสู่ ร ะบบ

เศรษฐกิจโดยเร็ว” นางสาวกุลยา 

กล่าว

ท้ังน้ี คณะรัฐมนตรี (ครม.)                    

ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2564 

รับทราบตามที่คณะกรรมการ

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ

ประมาณและการใช้จ่ายภาค

รัฐ โดยมี รมว.การคลังเป็นประ                                             

ธาน มีมติให้กำาหนดเป้าหมาย

การเบิกจ่ายงบประมาณราย

จ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่า 93%                                         

การเบิกจ่ายงบประมาณราย

จ่ายประจำาไม่น้อยกว่า 98% 

การเบิกจ่ายงบประมาณราย

จ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า 75% และ  

การใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย

ภาพรวม รายจ่ายประจำา และ

รายจ่ายลงทุน 100%

โดยกำ า หนด ให้ หน่ ว ย

รับงบประมาณที่มีรายการปี

เดียวเร่งก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จ

สิ้นทุกรายการภายในไตรมาส

ที่ 2/2565 หากหน่วยงานมีเงิน

กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการ

อุตส่งสมอ.ถกWTOมี.ค.นี้

ชี้อินเดียกีดกันนำาเข้าแอร์

ระบายน้ำามันจากคลังสำารองออกมาในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทำาให้

ราคาน้ำามันจะขยับขึ้นได้น้อย และความผันผวนของราคาน้ำามันก็

จะมีผลทำาให้ตลาดหุ้นผันผวนไปด้วย มองในแง่การลงทุนคงต้อง

มองเป็นจังหวะในการลงทุน เพราะจะมีผลกระทบในระยะสั้นๆ 

เท่านั้น. 

 หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

PTTGC ธุรกิจปิโตรเคมีมีส่วนสัมพันธ์กับราคาน้ำามันใน

ตลาดโลก โดยราคาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจจะขึ้นลงตามทิศทางของ

ราคาน้ำามัน แต่ผลประกอบการของธุรกิจจะได้กำาไรสูงต่ำายังอยู่กับ

การบริหารจัดการของธุรกิจด้วย จึงพบว่าหากธุรกิจมีการบริหาร

จัดการที่ดี ธุรกิจก็จะมีกำาไรสูง แต่ในส่วนราคาน้ำามันก็ยังมีผลให้

ธุรกิจมีกำาไรดีได้เช่นกัน ดูอย่าง PTTGC ในปี 2563 เมื่อราคา

น้ำามันดิ่งลงมากธุรกิจก็มีผลประกอบการตกต่ำาลงมาก จากปี 2562 

ที่ธุรกิจยังทำากำาไรได้ที่ 11.68 หมื่นล้านบาท มาปี 2563 กลับ

ทำากำาไรได้แค่ 199.61 ล้านบาทเท่านั้น แสดงออกอย่างชัดเจน

มากว่าผลประกอบการเป็นไปตามทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา

น้ำามัน มาปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่าราคาน้ำามันมีการขยับสูงขึ้นมา

ค่อนข้างมาก แม้ระหว่างปีราคาน้ำามันจะผันผวนก็ตาม แต่เป็น

ความผันผวนที่ยังมีแนวโน้มที่สูง ทำาให้ PTTGC มีผลประกอบ

การออกมาดีมาก แค่ 9 เดือนแรกของปี 2564 ก็มีกำาไรดีมากถึง 

41,734.81 ล้านบาทไปแล้ว แม้จะประเมินในระดับต่ำาๆ 

ในช่วงไตรมาส 4 ของปีมีกำาไรในระดับเดียวกับไตรมาส 

3 ที่นับว่าเป็นกำาไรที่ต่ำาสุดของแต่ละไตรมาสก็ตาม ก็ยัง

จะได้ผลรวมของกำาไรในปี 2564 ที่ระดับ 49,000 ล้าน

บาท คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นจะได้ที่ 10.87 บาท เพียงใช้

พีอี 10 เท่าคำานวณ จะได้ที่ 108.70 บาท แต่กลับพบ

ว่าราคาหุ้น  PTTGC ในตลาดปัจจุบันยังอยู่แค่ 60.50 

บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 79.67% โดยคาดว่า

จะได้เงินปันผลในระดับสูงกว่า 5% อีกด้วย แค่นี้ก็น่า

ลงทุนแล้ว แต่เพื่อให้มั่นใจได้มากขึ้น กลับไปดูมูลค่าหุ้น

ตามบัญชีของ  PTTGC พบว่ามีค่าที่ 69.48 บาท สูง

กว่าราคาหุ้นในตลาดค่อนข้างมาก จึงเป็นการยืนยันว่า

ราคาหุ้นในตลาดปัจจุบันยังอยู่ต่ำาเกินจริง จึงเหมาะที่จะ

เข้าลงทุน

BBL มีการคาดการณ์ออกมาว่าธุรกิจธนาคารใน

ไตรมาส 4 ของปี 2564 จะมีกำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนค่อนข้างมาก เพราะมีการตั้งสำารองหนี้เสียต่ำา

ลงจากเดิม ในขณะที่ธุรกิจกลับมามีรายได้เพิ่มทั้งในส่วนการให้สิน

เชื่อและรายได้จากค่าบริการต่างๆ ทำาให้สามารถคาดหวังผลกำาไร

ของธนาคารในปี 2564 จะสูงกว่าปี 2563 ค่อนข้างมาก ซึ่งจะมี

ผลให้ธนาคารกลับ

มาจ่ายเงินปันผลใน

ระดับสูงได้ ดูอย่าง 

BBL ในปี 2563 กำาไร

ตกต่ำาลงอย่างมาก

เพราะมีการตั้งสำารอง

หนี้เสียจำานวนมาก 

จึงมีผลให้มีกำาไรแค่ 

17,180.58 ล้านบาท 

มาปี 2564 ที่ผ่านมา

จากการประเมินในขั้น

ต้น คาดว่าธนาคาร

จะทำากำาไรรวมได้ไม่

ต่ำากว่า 27,500 ล้าน

บาท เท่ากับจะมีกำาไรเพิ่มจากปี 2563 มากถึง 60.06% ก็ไม่ได้ดูน่า

แปลกแต่อย่างใด เพราะตัวเลขกำาไรนี้ยังต่ำากว่าปี 2562 ค่อนข้าง

มาก จึงเป็นไปได้มากจากการประเมินกำาไรข้างต้น คิดแล้ว BBL 

จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 14.41 บาท เพียงมาประเมินราคาด้วยค่าพีอีแค่ 

10 เท่า ยังได้ราคาหุ้นที่ 144.10 บาท แต่กลับพบว่าราคาหุ้นใน

ตลาดยังอยู่ที่ 129 บาท จึงมี up side ได้อีกอย่างน้อยๆ 11.70% 

และจะได้เงินปันผลในระดับ 3.88% ด้วย ที่มองว่าควรลงทุนคือ 

เมื่อดูมูลค่าหุ้นทางบัญชีของ BBL ที่ปัจจุบันอยู่สูงถึง 245.09 บาท 

สูงกว่าราคาหุ้นในตลาดเกือบเท่าตัว จึงเป็นหุ้นที่น่าลงทุน

RCL ธุรกิจการขนส่งทางเรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นับว่าดี

มาก โดยเฉพาะปีกลาย 2564 ธุรกิจด้านนี้มีการเติบโตอย่างก้าว

กระโดด ยิ่งมีโรคระบาดมากธุรกิจขนส่งทางเรือก็ได้รับความนิยม

สูง ดูอย่าง RCL เมื่อ 3 ปีก่อนยังมีผลประกอบการขาดทุน แต่นับ

จากปี 2563 ที่เกิดโรคโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก ธุรกิจกลับพลิก

มามีกำาไรสูงทันทีที่ 1,744.79 ล้านบาท คงมองว่าดีมากแล้ว แต่

เมื่อมาดูปีกลาย 2564 กลับพบว่าธุรกิจยิ่งมีการเติบโตมากเหมือน

ก้าวกระโดด เพราะแค่ดูผลกำาไรในช่วง 9 เดือนแรกของปี ก็ทำา

กำาไรได้มากถึง 9,861.82 ล้านบาทไปแล้ว ดังนั้น แม้จะประเมินให้

ผลกำาไรไตรมาส 4 ลดต่ำาลง ก็ยังคงมองว่าจะมีกำาไรรวมในระดับ 

13,000 ล้านบาทได้ เท่ากับจะมีกำาไรต่อหุ้นสูงที่ 15.69 บาท เพียง

ประเมินราคาหุ้นด้วยค่าพีอี 10 เท่า ยังได้ราคาที่ 156.90 บาท แต่

ราคาหุ้นซื้อขายในตลาดอยู่แค่ 50.50 บาท เท่ากับยังมี up side 

ได้สูงถึง 210.69% หรือราคายังปรับขึ้นได้อีกกว่า 2 เท่าตัว ส่วน

เงินปันผลหากจ่ายในระดับที่ควรจะเป็นไม่มากและน้อยเกินไป 

คงจะทำาให้ได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึงระดับ 9.9% ได้ ดู

จากผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความชัดเจนมากว่าราคาหุ้นในตลาด

ยังต่ำาเกินจริงอยู่มาก ทำาให้เป็นหุ้นที่เหมาะและควรพิจารณาลงทุน 

โดยเฉพาะถือลงทุนระยะยาวจะได้ผลตอบแทนที่สูงมากขึ้น.

ไทยโพสต์ • “คลัง” โชว์ผลงานเบิกจ่ายไตรมาส 1/2565 พุ่ง 9.83 

แสนล้านบาท คิดเป็น 31.73% ของงบรายจ่าย พร้อมตั้งคณะ

ทำางานเฉพาะกิจจี้ติดสปีดเบิกจ่ายเข็นเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ

ผันผวน แต่ยังมีทิศทางบวก

พพ.เดินหน้า

‘ศึกษา’ที่ตั้ง

ไฟฟ้าชุมชน

กุลยา ตันติเตมิท

14/1/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,152.96 7,196.76 -2,043.80
 8,286.62 6,727.73 1,558.88
 33,395.84 34,455.42 -1,059.58
 44,151.31 42,606.81 1,544.51

90,986.73
-7.39

1,672.63
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.74 33.46
ยูโร 37.44 38.44
ปอนดสเตอรลิง 44.69 45.89
เยน (100 เยน) 28.58 29.43
หยวนจีน 4.90 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,600 28,700
ทองรูปพรรณ 28,091 29,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ผนึกกำาลัง • นายเรืองศักดิ์ ศรีธนวิบุญชัย กรรมการบริหาร ธุรกิจโมบิลิตี้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 

จำากัด จับมือปอร์เช่ โดยนายปีเตอร์ โรห์เวอร์ กรรมการผู้จัดการ ปอร์เช่ ประเทศไทย บริษัท เอเอเอส 

ออโต้ อิมพอร์ต จำากัด เดินหน้าขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงจาก

มาเลเซียสู่ประเทศไทย ให้ลูกค้าสามารถจองจุดชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ล่วงหน้า และชำาระ

เงินไร้สัมผัสผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ.

เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

โดยเร็ว.

ไทยโพสต์ • นายประเสริฐ 

สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและ                                      

อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระ 

ทรวงพลังงาน เปิดเผยถึง

ความคืบหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน

ระยะที่ 2 (เฟส 2) ปริมาณ 

400 เมกะวัตต์ ว่า คาดจะ                                        

ป ร ะ ก าศน โ ยบ า ยปล า ย ปี                                        

2565 หรืออย่างช้าต้นปี 2566                                         

เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการ

บริ หารนโยบายพลั ง งาน 

(กบง.) และคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ 

(กพช.) เห็นชอบ โดยขณะนี้                                              

ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ การไฟฟ้าฯ ศึกษา

พื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์เป็นตัว

ตั้ง ประกอบด้วย 1.พื้นที่ปลูก

พืชเศรษฐกิจที่ราคาขายขาด

ทุน รัฐบาลต้องใช้เงินเยียวยา

สูง 2.พื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

หรืออยู่ปลายสาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบ                                      

พื้นที่ทั้งหมด จะต้องดูว่าพื้นที่                                        

นั้นควรปลูกพืชอะไร ให้สอด                                       

คล้ อ งน โ ยบายกระทรว ง

เกษตรฯ และสอดคล้องกับ

ความต้องการของระบบไฟฟ้า 

คาดว่าภายในเดือน มี.ค.

2565 จะได้พื้นที่ที่เหมาะสม                                            

ส่วนรูปแบบของผลประโยชน์

ชุมชนอาจนำาแนวทางผล

ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าชุมชน

นำาร่อง เช่น ให้วิสาหกิจชุมชน

มีหุ้น 10% เข้ามาใช้ในเฟส 2 

ด้วย เป็นต้น

“การประมูลอาจเป็น 

การประมูลพื้นที่ ใครพื้นที่

มัน เพราะด้วยพื้นที่แตกต่าง

กัน บางพื้นที่อาจทำาได้ 2 

เมกะวัตต์ บางพื้นที่อาจได้ 8                      

เมกะวัตต์ หรืออาจใช้วิธีแบ่ง

พื้นที่ ซึ่ งทีมงานกำาลั งย่อย

พื้นที่ พร้อมกับหารือกับกระ

ทรวงเกษตรฯ ว่าพื้นที่ไหนที่

ต้องจ่ายเงินเยียวยาเยอะ ก็

อาจจะให้พื้นที่นั้นก่อน” นาย

ประเสริฐกล่าว. 

พระราม 6 • ก.อุตฯ ร้อง WTO 

เหตุอินเดียบล็อกนำาเข้าเครื่อง

ปรับอากาศที่ใส่สารทำาความเย็น 

สั่ง สมอ.เตรียมขึ้นถกในเวทีโลก

เดือน มี.ค.นี้ พร้อมเรียกร้องให้

ขยายเวลาบังคับใช้กฎระเบียบ

เคมีภัณฑ์

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐ                                                    

มนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห 

กรรม เปิดเผยว่า ล่าสุดประเทศ

อินเดียกำาหนดมาตรการห้ามนำา

เข้าเครื่องปรับอากาศท่ีบรรจุสาร

ทำาความเย็น ออกกฎระเบียบ

การนำาเข้าเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี 

และระงับการตรวจประเมินโรง 

งานผลิตสินค้าในต่างประเทศ ส่ง

ผลกระทบต่อเคร่ืองปรับอากาศ 

รวมท้ังเคมีภัณฑ์ของไทย จึงได้ส่ัง

การให้สำานักงานมาตรฐานผลิต                              

ภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ใน

ฐานะผู้แทนประเทศไทยในคณะ

กรรมการว่าด้วยอุปสรรคทาง

เทคนิคต่อการค้า (TBT) ภายใต้                                      

องค์การการค้าโลก (WTO) หยิบยก                                              

ประเด็นดังกล่าวเข้าในการประชุม 

Committee on TBT เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยต่อไป

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รอง

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิด

เผยภายหลังการประชุมคณะ

กรรมการว่าด้วยอุปสรรคทาง

เทคนิคต่อการค้า เมื่อวันท่ี 6 ม.ค.

2565 ท่ีผ่านมา ว่า จากกรณีดัง

กล่าวได้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก

เคร่ืองปรับอากาศของไทยซ่ึง

ต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศท่ีผลิต

ในประเทศอินเดียสามารถบรรจุ

สารทำาความเย็นและจำาหน่ายได้

ทันที อีกท้ังยังออกประกาศใช้กฎ

ระเบียบการนำาเข้าเคมีภัณฑ์และ

ปิโตรเคมี โดยให้เวลาในการเตรียม

การเพียง 180 วันเท่าน้ัน ซ่ึงไม่

เพียงพอต่อการดำาเนินการ

นอกจากน้ี ยังระงับการ                                          

มาตรวจประเมินโรงงานในประ 

เทศไทย เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ส่งผลให้การส่งออกเคร่ืองปรับ

อากาศและเคมีภัณฑ์ต้องหยุด

ชะงัก มติการประชุมในคร้ังน้ี จึง                                 

ขอให้ สมอ. ในฐานะผู้แทนประ 

เทศไทยใน Committee on TBT 

หยิบยกประเด็นดังกล่าวในการ

ประชุม Committee on TBT ซ่ึง

มีกำาหนดจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 8-11 

มี.ค.2565 ณ นครเจนีวา สมา

พันธรัฐสวิส ตามพันธกรณีความ

ตกลงท่ีประเทศสมาชิกต้องถือ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ด้านการเกษตรและคมนาคม
ด้วยพระราชวิสัยทัศน์เพื่อบ้านเมือง
ทรงพัฒนาสาธารณูปโภคทุกด้าน

เพื่อการคมนาคมที่ทันสมัย
เพื่อส่งเสริมอาชีพของราษฎรให้

กว้างขวาง มีความสะดวกสบายขึ้น

โปรดให้ขุดคลองเพื่อการพัฒนาการเกษตร มีหน่วยราชการและเอกชน ขุดคลอง
ขึ้นเป็นจำานวนมาก มีพระราชดำาริเรื่องอนุญาตขุดคลองว่า “การขุดคลองเพื่อที่จะ
ให้เป็นที่มหาชนทั้งปวงได้ไปมาอาศัย แลเป็นทางที่จะให้สินค้าได้บรรทุกไปมาโดย
สะดวก ซึ่งให้ผลแก่การเรือกสวนไร่นา ซึ่งจะได้เกิดทวีขึ้นในพระราชอาณาจักร

เป็นการอุดหนุนการเพาะปลูกในบ้านเมืองให้วัฒนาเจริญยิ่งขึ้น”

มีการขุดคลองใหม่ๆ และขุดลอกคลอง
เก่า เพื่อส่งเสริมการทำาไร่ทำานา และ
เป็นเส้นทางสัญจร เช่น คลองรังสิต 
คลองพระโขนง คลองปทุมวัน คลอง

กระทุ่มแบน

คลองเปรมประชากร คลองราชมนตรี
คลองทวีวัฒนา คลองนครเนื่องเขต
คลองนราภิรมย์ คลองประเวศบุรีรมย์
คลองอุดมชลจร และคลองประปา

โปรดทำานุบำารุงการเกษตรด้านอื่น
เช่น บำารุงพันธุ์ข้าว ยาสูบ ฝ้าย

แจกจ่ายพืชพันธุ์แก่ราษฎร

สอนให้เลี้ยงหมู วัว 
ควาย อย่างถูกหลัก

อนามัย

พุทธศักราช ๒๔๔๒
เมื่อเสด็จฯ กลับจากยุโรปครั้งแรก

โปรดให้สร้างถนนราชดำาเนิน
แบ่งเป็นช่วง มีถนนราชดำาเนินนอก

ถนนราชดำาเนินกลาง ถนนราชดำาเนินใน
เป็นถนนที่กว้างขวางสวยงาม เลียนแบบ
ถนนในยุโรป โดยมีพระราชประสงค์ให้

ประชาชนได้มีที่พักผ่อน

เดิมประชาชนนิยมสัญจรทางน้ำา
การสร้างถนนใหญ่โตจึงมีการซุบซิบ
อยู่บ้าง ว่าใครจะมาเดิน ถ้าเล็กๆ ก็

ยังพอว่า

มีถนนตัดขึ้นใหม่มากขึ้นในรัชสมัย ทำาให้มีร้านค้าเกิดขึ้นตามแนวถนน
รวมทั้งห้างร้านหลายแห่ง

จากนั้นก็มีรถลาก รถม้า รถยนต์
วิ่งกันดาษดื่น ประชาชนใช้สัญจร
มากขึ้น เป็นดังพระราชประสงค์

พุทธศักราช ๒๔๓๐ โปรดให้เดินรถรางเป็นครั้งแรก
เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง

ในปีเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ เซอร์แอนดรู คลาก 

สำารวจเส้นทางรถไฟเป็นการเริ่มต้น

รถไฟสายแรก เปิดเดินรถ
ระหว่างกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

แต่สร้างยังไม่แล้วเสร็จถึงนครราชสีมา
ก็เปิดให้เดินรถ ระหว่าง กรุงเทพฯ-อยุธยา

ก่อน ระยะทาง ๗๑ กิโลเมตร
เปิดเดินรถเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม

พุทธศักราช ๒๔๓๙
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9กีฬา

‘พ่อเมืองชัยนาท’ เข้มมาตรการจัด ‘2 ล้อ’

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้กำาหนด

จัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2565 ใน

รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จำานวน 5 สนาม ซึ่งทั้ง 5 

สนามจัดที่สนามเขาขยาย จ.ชัยนาท โดยสนามที่ 1 แข่งขันวันที่ 

29-30 มกราคมนี้ ซึ่งสมาคมยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 

อย่างเคร่งครัด “ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สมาคมกีฬาจักรยานได้

ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทมาโดยตลอด ล่าสุด

ตนเองได้มอบหมายให้คณะทำางานของสมาคมนำาโดย “โค้ช

ตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท รองประธานฝ่ายเทคนิค ไปร่วมประชุม

กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัยนาท (ศปก.จ.ชัยนาท) 

และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรัง 

สรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานใน

การประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เมื่อวันที่ 

14 มกราคมที่ผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อชี้แจง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ของสมาคม

กีฬาจักรยานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ศบค. ในระหว่าง

การจัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศ

ไทยฯ แต่ละสนาม “ในการประชุมดังกล่าว ท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดชัยนาท และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สมาคมกีฬาจักร

ยานฯ จัดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำาปี 2565 ตามแผนที่ได้กำาหนด

เอาไว้ อย่างไรก็ตาม ตนเองจะนำาคณะทำางานฝ่ายเทคนิคของ

สมาคมไปประชุมร่วมกับจังหวัดชันาทอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 18 

มกราคม เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่ศุข ศาลากลาง

จังหวัดชัยนาท โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ชัยนาท ได้มอบหมายให้ นางสาวชไมพร อำาไพจิตร รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงมาตรการต่างๆ 

อย่างละเอียดอีกครั้ง” พลเอกเดชากล่าว

‘ลัลนา’ สร้างชื่อรวบแชมป์ศึกใหญ่ที่อินเดีย

อินเดีย • “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสดาวรุ่งไทย

วัย 17 ปี ดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ ทำาผลงานสร้างชื่อเสียงให้

ประเทศไทย คว้าแชมป์ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและประเภทหญิง

คู่ ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสม

อันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 2 

ซึ่งถือเป็นรายการใหญ่ของเยาวชน รายการ “เจ 2 จันดิการ์” 

(อินเดีย ไอทีเอฟ จูเนียร์ 2) ที่ประเทศอินเดีย ซึ่งจัดแข่งขัน

วันที่ 10-15 ม.ค.2565 โดยประเภทหญิงเดี่ยว “รวงข้าว” ลัล

นา ธาราฤดี นักเทนนิสที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น จำากัด ปัจจุบันรั้งมืออันดับ 138 เยาวชนโลก 

และถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ 5 ของรายการ ลงแข่งขันรอบ

ชิงชนะเลิศ ชนะวลาดา มินเชวา นักหวดจากรัสเซีย มืออันดับ 

218 เยาวชนโลก และมือวางอันดับ 6 ของรายการ 2-1 เซต 

7-6 (8), 4-6 และ 7-6 (8) ลัลนาคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว 

พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก จำานวน 200 คะแนน 

ส่วน วลาดา มินเชวา ในฐานะรองแชมป์ ได้ไป 140 คะแนน 

โดยนับเป็นการได้แชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว รายการที่ 12 ใน

การเล่นระดับไอทีเอฟ จูเนียร์ ของลัลนา นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2018 

เป็นต้นมา นอกจากนี้ “รวงข้าว” ยังได้แชมป์ประเภทหญิง

คู่ ในรายการเดียวกันด้วย โดยคู่กับ ดาร์ยา ซูเวียร์ดยอนโค

วา จากเซอร์เบีย เป็นคู่มือวางอันดับ 4 ของรายการ ชนะ ไว

ชนาวี อัดการ์ จากอินเดีย และ รุทุจา ชาพัลการ์ จากสหรัฐ 

2-1 เซต 3-6, 7-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5 โดยนับเป็นการได้

แชมป์ประเภทหญิงคู่ รายการที่ 6 ของลัลนาในการเล่นระดับ

ไอทีเอฟ จูเนียร์.

ไทยคว้าอีก5แชมป์เจ็ตสกีเวิลด์คัพ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการ

โอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) แจ้งว่า ไอโอซีได้จัดการประชุม

ออนไลน์ รวมพลังนักกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิกชื่อดังจาก

ทั่วโลก นำาโดย โธมัส บาค ประธานไอโอซี อดีตนักกีฬาฟันดาบ

เยอรมนี ที่ออกมาแสดงพลังความห่วงใยต่อประชากรโลก โดย

ร่วมกันพูดรณรงค์และเรียกร้องให้ผู้นำาโลก สนับสนุนการเข้า

ถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างเท่าเทียม..••..ฟุตบอลถ้วย ‘รี

โว ลีกคัพ 2021-2022’ แม้จะไม่มีโควตาให้ไปเล่นถ้วยเอเชีย 

แต่ เงินรางวัลและศักดิ์ศรีการเป็นแชมป์ล่อใจเหลือเกิน ขณะนี้

เข้ามาถึงรอบ 16 ทีมสุดท้ายแล้ว เป็นทีมจากลีกใหญ่ ไทยลีก 1 

เพียง 12 ทีม สำาหรับ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ของการแข่งขันฟุตบอล                                                  

รี โว ลีก คัพ ฤดูกาล 2021/22 ใครจะเจอใครนั้น คณะกรรมการ

จัดการแข่งขันจะมีการจับสลากในรูปแบบออนไลน์ ที่บริษัท ไทย

ลีก จำากัด ใน วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565..••..ศึกวัน แชม

เปียนชิพ รวมพลคนหมัดหนักศึกแรกเปิดศักราชใหม่ ONE : 

HEAVY HITTERS ทาง ONE คัดสรร 16 ขุนพลหมัดหนักยกทัพ

ขึ้น เวทีที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ม.ค.2565 

สำาหรับ 3 นักชกไทยที่ร่วมศึก เป็นไปตามความคาดหมาย ตะวัน

ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม หักเหลี่ยมเพื่อนรัก เสมาเพชร แฟร์

เท็กซ์ ชนิดไม่ไว้หน้า น็อกคาเวทีตั้งแต่ยกแรก ขณะที่นักชกหญิง 

ซุปเปอร์เกิร์ล จรูญศักดิ์มวยไทย แม้เจองานหนักจากหญิงแกร่ง

เบลารุส “บาร์บี้” แต่สาวไทยก็ชนะไปอย่างค้านสายตา..••..เดิม

พันสูง ใครจะประกาศศักดา คว้าแชมป์เทนนิสแกรนด์สแลมแรก

ของปี ในศึก ออสเตรเลียน โอเพ่น 2022 หลังจากที ่โนวัก ยอโค

วิช ส่อแววอดลงป้องกันแชมป์แน่ ทำาให้ ราฟาเอล นาดาล เตรียม

ผงาดเหนือ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ และยอโควิช หากซิวแชมป์ชาย

เดี่ยว โดยทั้ง 3 คนถือเป็นนักหวดสุดเทพที่ กวาดคนละถึง 20                                      

แกรนด์ สแลม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อย่ามอง

ข้ามพลังหนุ่ม อย่าง เมดเวเดฟ, ซเวเรฟ, ซิซิปาส และ แบร์เร็ต

ตินี ที่จะรวมพลังกันทำาให้เห็นว่า วงการลูกสักหลาดโลก ไม่ได้ถูก

ผูกขาดโดย 3 บิ๊ก..••..ขณะที่ฝ่ายหญิง เบอร์ 1 ของโลก “แอช 

บาร์ตี” เตรียมล่าชัยชนะต่อเนื่องในบ้านเกิดหลังจาก คว้าแชมป์ 

Adelaide International อย่างสบายๆ ในขณะที่ “แชมป์เก่า” นา

โอมิ โอซากา ต้องเร่งเครื่องเพื่อกลับสู่เส้นทางคว้าชัยอีกครั้ง รวม

ถึง นักเทนนิสดาวรุ่งวัย 19 ปี ที่ทุกคนจับตามอง “เอ็มมา ราดู

คานู” ที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ และสื่อทุกสำานัก เมื่อ ผงาดคว้า

แชมป์ยูเอส โอเพ่น ไปครองได้สำาเร็จ ต้องมาดูกันว่าความเก๋าจะ

ชนะความสดและครองเวทีแชมป์ในออสเตรเลียอีกครั้งได้หรือไม่ 

โดย ออสเตรเลียน โอเพ่น 2022 เปิดฉาก 17-30 มกราคม 2565 

ทรู เทนนิส เอชดี (670) ถ่ายทอดสด

นายเหรียญ

coins13@hotmail.com

ขอบคุณ • นางสุวลัย ศัตรูลี้  เลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประ 

เทศไทย ได้นำาคณะกรรมการบริหารสมาคม และตัวแทนนักกีฬา

โบว์ลิ่งทีมชาติไทยเข้าสวัสดีปีใหม่ คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) 

และขอบคุณ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน) และ

บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ซึ่งช่วยส่งเสริมกีฬาโบว์ลิ่งด้วยดีมาตลอด 

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2565 ที่บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล รัชโยธิน 

รุ่นที่เป็นสุดยอดของเจ็ตสกีประเภทยืน รุ่นมือ

อาชีพเรือยืน กรังด์ปรีซ์ (Pro Ski Grand Prix) มีพลิก

ล็อกในวันแรกเมื่อ เควิน ไรเทอเรอร์ อดีตแชมป์โลก

ชาวออสเตรียมีคะแนนนำาเหนือ คินเตน ฟาน เดน 

บอสช์ ตัวเต็งและแชมป์เก่าจากเบลเยียม และราฟา

แอล มอแร็ง จากฝรั่งเศส ก็หวังเป็นตัวสอดแทรก

เช่นกัน

รวมคะแนน 4 โมโต ไรเทอเรอร์ได้ 226 

คะแนน คว้าแชมป์โลกพร้อมถ้วยพระราชทานพระ 

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัลอีก 5 หมื่น

ดอลลาร์ หรือราวๆ 1.65 ล้านบาท รองแชมป์ ฟาน 

เดน บอสช์ 216 คะแนน อันดับ 3 มอแร็ง 202 

คะแนน และแชมป์เวิลด์ ซีรีส์ ก็ยังเป็นของ คินเตน 

ฟาน เดน บอสช์ จากเบลเยียม

รุ่นมืออาชีพเรือนั่งสปอร์ต จีพี (Pro Sport GP) 

“บอม” สุภัค เสร็จธุระ แชมป์ประเทศไทย 10 สมัย 

และแชมป์เก่าผลงานสุดยอดในวันแรกเก็บคะแนน

เต็มเข้าที่ 1 ทั้ง 2 โมโต ลงลุ้นแชมป์ต่อกับ โจอิชิโร 

คาตาโน นักแข่งญี่ปุ่น

รุ่นมืออาชีพเรือนั่ง 1,100 ซีซี โอเพ่น (Pro 

Runabout 1,100 Open) รุ่นเก่งของทีมชาติไทย 

“พูล” เพิ่มพล ธีระพัฒน์พณิชย์ แชมป์เก่าและแชมป์

เวิลด์ ซีรีส์ เป็นผู้มีคะแนนนำาจาก 2 โมโตแรก แต่ก็

น่าเสียดายที่ สุภทัต ฟูตระกูล แชมป์ประเทศไทยคน

ล่าสุดได้รับบาดเจ็บถอนตัวตั้งแต่โมโต 2 แต่ก็มีสีสัน

อย่าง วาเลนตินา เลซคาโน นักแข่งสาวอเมริกันผู้มี

คะแนนนำา เวิลด์ ซีรีส์ ยังลุ้นแชมป์เช่นกัน

เพิ่มพลจึงมี 233 คะแนน คว้าแชมป์โลกพร้อม

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

เงินรางวัลอีก 2 หมื่นดอลลาร์ หรือราวๆ 6.6 แสน

บาท รองแชมป์ บุ๊ค 207 คะแนน อันดับ 3 ทศวนนท์ 

204 คะแนน ส่วนแชมป์เวิลด์ ซีรีส์ เป็นของ วาเลนติ

นา เลซคาโน นักแข่งสหรัฐ

นอกจากนี้ทัพเจ็ตสกีไทยยังได้ตำาแหน่งแชมป์

โลกเพิ่มอีก 3 รุ่นจาก ธนวิชญ์ โมลี รุ่นมืออาชีพเรือ

ยืนห้ามแต่งเครื่องยนต์ (Pro-Am Ski Stock), ณัฐ

กร ภูภัคดี รุ่นมืออาชีพเรือนั่งห้ามแต่งเครื่องยนต์ 

(Pro-Am Runabout Stock) และ อรพรรณ ธีรพัฒน์

พาณิชย์ รุ่นมืออาชีพเรือนั่งจำากัดการแต่งเครื่องยนต์ 

(Pro-Am R/A Superstock) นักเจ็ตสกีไทยจึงคว้า

แชมป์โลกรายการรวม 15 รุ่นด้วยกัน โดย 2 รุ่นได้มา

จากรุ่นออลโปร ท็อป 4 ของโลก.

าร์คัส ยอร์เกนเซน จากเดนมาร์ก และเควิด 

ไรเทอเรอร์ จากออสเตรีย ผงาดคว้าแชมป์

รุ่นยักษ์ใหญ่เรือนั่งและเรือยืน ขณะที่ทัพ

เจ็ตสกีไทยเก็บได้อีก 5 แชมป์โลก ในวันสุดท้าย ศึก

เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ดับเบิลยู จีพี วัน เจ็ตสกี เวิลด์ 

คัพ และเวิลด์ ซีรีส์ ประจำาฤดูกาล 2021-2022 ที่หาด

จอมเทียน พัทยา 

ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกรายการ ดับเบิลยู จีพี 

วัน เจ็ตสกี เวิลด์ คัพ และเวิลด์ ซีรีส์ ประจำาฤดูกาล 

2021-2022 ที่หาดจอมเทียน พัทยา รายการเจ็ต

สกีชิงแชมป์โลก แกรนด์สแลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี

นักกีฬาชิงชัยมากที่สุดในโลกจากทุกทวีปทั่วโลก ชิง

เงินรางวัลสูงที่สุดในโลก รวมทั้งหาแชมป์เวิลด์ ซีรีส์ 

ฤดูกาลนี้

วันสุดท้ายของการแข่งขัน 16 ม.ค. เป็นการ

ตัดสินแชมป์ในระดับมืออาชีพ ออลโปร รุ่นท็อป 4 

ของโลก โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล

ในเกมความมันบนผืนน้ำา นักแข่งระดับโลกยัง

สู้กันอย่างดุเดือดใน 2 โมโตสุดท้ายจาก 4 โมโต หลัง

จากที่ทำาการแข่งขันกันไป 2 โมโตแรก เมื่อวันที่ 15 

ม.ค. โดยเฉพาะในรุ่นยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่สุดของโลกทั้ง

ในแบบเรือนั่งและเรือยืน

รุ่นเจ็ตสกีท่ีแรงและเร็วท่ีสุดในโลก รุ่นมืออาชีพ

เรือนั่งจีพี แต่งเครื่องยนต์ได้เต็มที่ (Pro Runabout 

GP) ที่คะแนนวันแรกออกมาสุดสูสีมี มาร์คัส ยอร์

เกนเซน จากเดนมาร์กเป็นผู้มีคะแนนนำา แต่ก็ยังมีลุ้น

แชมป์กันอีกหลายคน ไม่ว่าจะเป็น มูฮัมหมัด เบอร์บา

ยา ตัวเต็งจากคูเวต, จุน อิโคมา กับ ฮาจิเมะ อิซาไฮ 

จากญี่ปุ่น, วาลีด อัลชาร์ชานี ของกาตาร์ รวมทั้ง ธีระ 

เสร็จธุระ ของไทยก็หวังลุ้นเช่นกัน

ในโมโตตัดสินเป็นการลุ้นชิงดำากันของยอร์เกน

เซนกับเบอร์บายา ที่มีคะแนนนำาโดดอยู่ 2 คน ส่วน

ธีระลุ้นเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้อันดับ 

3 รุ่นนี้ แต่ออกตัวมาเป็น โมฮัมหมัด อัลบาซ ที่ขึ้นนำา

เข้าที่ 1 แบบม้วนเดียวจบ ฮาจิเมะ อิซาไฮ เข้าที่ 2 

และจุน อิโคมา เข้าที่ 3 ขณะที่เบอร์บายาหลุดไปที่ 5

ทีม‘ซีพีเอฟ’คว้าแชมป์หมากล้อมลุยไถ2021 

คว้าถ้วยเกียรติยศและรางวัลรวมกว่า5แสน

ทำาให้รวมคะแนน 4 โมโต ยอร์เกนเซนมี 

197 คะแนน คว้าแชมป์โลกพร้อมถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัลอีก 5 

หมื่นดอลลาร์ หรือราวๆ 1.65 ล้านบาท รองแชมป์

เป็น มูฮัมหมัด เบอร์บายา 171 คะแนน และอันดับ 3 

อัลบาซ 163 คะแนน ส่วนธีระของไทยไปจบที่อันดับ 8

ขณะท่ีแชมป์เวิลด์ ซีรีส์ ท่ีรวมคะแนนแกรนด์ 

สแลม 3 สนามชิงแชมป์ยุโรปที่โปแลนด์, เวิลด์ ไฟ

นอล ที่สหรัฐ และเวิลด์คัพที่ไทยเป็นของเบอร์บายา

จากคูเวต

คูตินโญบอกคิดถึงพรีเมียร์ลีก

เบอร์มิงแฮม • ฟิลิปเป คูตินโญ ยอมรับว่า

มีความสุขที่ ได้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีก

ครั้งหลังลงมายิงประตูตีเสมอในช่วงท้ายเกม 

ช่วย แอสตัน วิลลา เปิดบ้านเสมอกัน แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-2 ในเกมเมื่อวันที่ 16 

ม.ค.ที่ผ่านมา

เกมพรีเมียร์ลีกที่วิลลาปาร์ก ลูกทีม

ของ สตีเฟน เจอร์ราร์ด ตกเป็นรองก่อนถึง 

2 ประตู ก่อนที่ ฟิลิปเป คูตินโญ สามารถ

ร่ายเวทมนตร์หลังจากบินมาจากบาร์เซโลนา

เพียงไม่กี่วันกับสัญญายืมตัวมาเล่น แอสตัน 

วิลลา จนจบฤดูกาล

คูตินโญมีชื่อเป็นตัวสำารองในแมตช์นี้

ก่อนลุกจากม้านั่งสำารองลงสนามในนาทีที่ 68 

และเป็นคนส่งบอลอย่างสวยงามให้ ยาค็อป 

แรมซีย์ ยิงประตูตีไข่แตกให้เจ้าบ้านในนาที

ที่ 77

อีก 5 นาทีถัดจากนั้น คูตินโญ ดาวเตะ

ชาวบราซิเลียนทำาประตูตีเสมอจากการส่ง

บอลเลียดของแรมซีย์ ช่วยให้เจ้าบ้านวิลลา

คัมแบ็กกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยม

นับเป็นการเปิดตัวอย่างสมบูรณ์แบบ

ในการต้อนรับกลับพรีเมียร์ลีกของ ฟิลิปเป 

คูตินโญ ที่กลับมาเล่นฟุตบอลอังกฤษอีกครั้ง 

หลังย้ายจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับบาร์เซโลนา

ในลีกสเปนเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา 

“ผมคิดถึงการลงสนามที่นี่และการ

เล่นพรีเมียร์ลีกมาก ซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไว้

ก่อนหน้านี้ว่าผมมีความสุขมากที่ ได้มาอยู่ที่นี่

พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆ” คูตินโญกล่าว

กับสกายสปอร์ตส์

“เป็นการเริ่มต้นที่ดี พวกเราพยายาม

เชื่อมั่นจนกระทั่งวินาทีสุดท้าย แต่เราก็ไม่แพ้”

เมื่อถามว่าประหม่าหรือไม่ในการจะได้

ลงเล่นให้กับ แอสตัน วิลลา เป็นแมตช์แรก 

คูตินโญกล่าวว่า “แน่นอนมีบ้างเล็กน้อย ผม

พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนัก ดังนั้นผมจึงชอบ

อยู่ในสนามมากกว่าการพูดมาตลอดเวลา”

ส่วนเกมคู่หัวค่ำา แมนเชสเตอร์ ซิตี 

เปิดบ้านเฉือนชนะเชลซี 1-0 จากประตูชัย

ในครึ่งหลังของ เควิน เดอ บรูย์น ในครึ่งหลัง 

พาเรือใบสีฟ้าชนะในพรีเมียร์ลีกเป็นแมตช์ที่ 

12 พร้อมทำาคะแนนทิ้งห่างอันดับ 2 ถึง 13 

คะแนน

“ไม่มีทีมไหนที่คว้าแชมป์ได้ ในเดือน

มกราคม” เป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีม

แมนเชสเตอร์ ซิตี กล่าว “ผู้เล่นทุกคนใส่ทุก

อย่างที่พวกเขามีออกมาหมด และนับว่าเป็น

ชัยชนะที่สำาคัญ เนื่องจากพวกเขาเป็นคู่แข่ง

ที่สำาคัญ”

สำาหรับ โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมแชมป์

ยุโรป กล่าวว่า “วันนี้คุณภาพการเล่นของเขา

ไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด คุณต้องเล่นได้ในระ

ดับท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสในการลุ้นประตูและ

เปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูมากขึ้น พวกเรา

ต้องทำาให้ดีกว่านี้มากๆ”.

เปิดตัวสวย • ฟิลิปเป คูตินโญ ยิงประตูในนาทีที่ 82 ช่วยให้เจ้าบ้าน แอสตัน วิลลา ไล่ตาม

ตีเสมอ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-2 ทั้งๆ ที่โดนนำาไปก่อน 2 ลูก ในศึกพรีเมียร์ลีกที่วิลลาปาร์ก 

ในเมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ

กรุงเทพฯ • สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศ 

ไทย ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(ซีพีเอฟ) และบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน 

กรุ๊ป จำากัด (พีซีจี) จัดการแข่งขันหมากล้อมศึก

ลุยไถ ระหว่าง ซีพีเอฟและพีซีจี ตั้งแต่วันที่ 23 

พฤศจิกายน 2564 - 15 มกราคม 2565 สำาหรับผล

การแข่งขันปรากฏว่า ทีมซีพีเอฟ นำาโดย หัสดินทร์  

เอกสิงหชัย ผู้จัดการทีม สามารถเอาชนะทีมพีซี

จี ซึ่งนำาทีมโดย รัชชยุต  ภูวัชร์เตชากร ผู้จัดการ

ทีม ไปได้ 10 ต่อ 8 กระดาน รับถ้วยเกียรติยศและ

เงินรางวัลรวม 500,000 บาท ส่วนทีมพีซีจีรับเงิน

รางวัล 50,000 บาท

สำาหรับพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก 

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมาก

ล้อมแห่งประเทศไทย, นางกนกนารถ นำาพาเจริญ 

ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท เพอร์ 

เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำากัด, นายณัฐกฤช ศิวะ

ศรี ประธานกรรมการ สำานักงานบริหารกิจการ

ต่างประเทศ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด 

(มหาชน) และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 

และผู้ก่อตั้งสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย 

ให้เกียรติร่วมงานมอบรางวัล

ด้าน นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคม

กีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สำาหรับ

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมศึกลุยไถในครั้งนี้ มุ่งหวัง

ให้กีฬาหมากล้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทักษะ 

ฝึกสมาธิ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นตัวแทน

องค์กรเข้าร่วมการแข่งขัน และยังมีโอกาสสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับนักหมากล้อมในประเทศ

อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือในอนาคต อีกทั้ง

สมาคมพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน

ไทยได้รู้จักและเล่นกีฬาหมากล้อมให้กว้างขวาง

มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เล่นมีการพัฒนาทักษะ กล้า

เผชิญปัญหาและวางแผนอย่างเป็นระบบ โดย

สมาคมมีนโยบายจะจัดให้มีการแข่งขันอย่างต่อ

เนื่องเป็นประจำา เพื่อให้นักกีฬาหมากล้อมได้มีเวที

แสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ซึ่งกันและกัน” นายวิเชียรกล่าวทิ้งท้าย.

แชมป์อาชีพ • เพิ่มพล ธีระพัฒน์พาณิชย์ คว้าแชมป์รุ่นมืออาชีพเรือนั่ง 1,100 ซีซี โอเพ่น.

ม

แชมป์ • นายกฤษฏิ์ 

แจ่มขจรเกียรติ 

ตัวแทนทีมซีพีเอฟ 

พร้อมกับถ้วยแชมป์ 

และนายธนพล เตีย 

วัฒนานนท์ ตัวแทน

ทีมพีซีจี ที่ได้รอง

แชมป์

เมลเบิร์น • โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสหมายเลข 

1 ของโลกหมดสิทธ์ิลงล่าแชมป์แกรนด์สแลมราย 

การที่ 21 ในศึกออสเตรเลียน โอเพ่น หลังศาล

ออสเตรเลียปฏิเสธคำาร้องขออุทธรณ์จากการถูก

ยกเลิกวีซ่าเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากเข้าประเทศ

ออสเตรเลียโดยไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสจากเซอร์เบีย 

ซึ่งผิดหวังอย่างรุนแรง กล่าวว่า เขาจะปฏิบัติ

ตามคำาตัดสินของศาลออสเตรเลียซึ่งมีมติเป็น

เอกฉันท์ โดยผู้พิพากษา 3 คนปฏิเสธการอุทธรณ์

ของเขา โดยคำาตัดสินนี้เป็นคำาพิพากษายืนตาม

การตัดสินใจของรัฐบาลที่ยกเลิกวีซ่าเข้าเมือง 

เนื่องจากเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน 

“ผมไม่สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

และร่วมการแข่งขันออสเตรเลียน โอเพ่นได้” 

ยอโควิชกล่าวก่อนที่แกรนด์สแลมรายการแรก

ของปีที่เขาครองความยิ่งใหญ่เป็นทศวรรษจะ

เปิดฉาก

“ผมพร้อมจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการเดินทางออกนอกประเทศของผม” ยอโควิช 

กล่าว “ผมหวังว่าตอนนี้พวกเราทุกคนสามารถมุ่ง

สมาธิไปที่การแข่งขันและทัวร์นาเมนต์ที่เรารักได้

อย่างเต็มที่”

นักเทนนิสวัย 34 ปี จากเซอร์เบีย เป็นแชมป์

เก่ารายการนี้และเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ 

ซึ่งมีโปรแกรมจะลงเล่นรอบแรกในค่ำาวันจันทร์กับ 

มิโอเมียร์ เคซมาโนวิช เพื่อนร่วมชาติเซอร์เบีย

คำาตัดสินของศาลนอกจากจะทำาให้ยอโควิช

หมดลุ้นที่จะป้องกันแชมป์และกลายเป็นนักเทนนิส

ชายคนแรกในประวัติศาสตร์ท่ีชนะแกรนด์สแลม 

21 รายการแล้วยังถูกแบนวีซ่า ห้ามเข้าประเทศ

ออสเตรเลียเป็นเวลา 3 ปีด้วย.

ศาลปฏิเสธคำาร้องอุทธรณ์เลิกวีซ่า

ห้าม‘ยอโควิช’เข้าออสเตรเลีย3ปี
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

‘นักเรียนเลว’บุกงานวันพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ทวง‘ตรีนุช’แก้ปัญหา

ศึกษาธิการ • นักเรียนเลวบุกงานวันครู

ที่ ศธ. เอารูป “ตรีนุช” ใส่พานดำา ทวงถาม

ปัญหาที่เคยรับปากจะแก้ แต่ยังไม่แก้ ลั่น

ร่าง พ.ร.บ.สิทธินักเรียนไว้แล้ว พร้อมกับจัด

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงออกถึงระบบการ

ศึกษาไทยที่ล้มเหลว

ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิ 

การ (ศธ.) มีพิธีจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำา

ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้าง

คุณภาพคนไทยสู่สากล” ในรูปแบบผสมผสาน 

คือ Onsite และ Online ทั้งส่วนกลางและ

ภูมิภาค โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

วันครู รวมถึงพิธีคารวะครูอาวุโสของนายก

รัฐมนตรี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ อดีตผู้

บัญชาการทหารสูงสุด ครูผู้สอนวิชากลศาสตร์ 

(Machanic) วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 

พ.ศ. 2517 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

(จปร.) และมอบสารเนื่องในโอกาสวันครู และ

พิธีคารวะครูอาวุโสของนางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) คือ ครูนงลักษณ์ ภมรจันทรมัส ครู                                                             

ชั้นเด็กเล็ก รร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนา 

นคร จ.สระแก้ว ในรูปแบบ Online

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้ังแต่เวลา 08.00 น.                                                                   

ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา ที่มีการจัดกิจ 

กรรมวันครู ได้มีกลุ่มนักเรียนในนาม “นักเรียน

เลว” ประมาณ 10 คน บุกเข้ามาบริเวณงาน

ดังกล่าว เพื่อขอพบนางสาวตรีนุช พร้อมกับจัด

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงออกถึงระบบการ

ศึกษาไทยที่ล้มเหลว พร้อมตะโกนว่า “นักเรียน

ไทยจะตายอยู่แล้ว” กลุ่มนักเรียนเลวได้ถือ                                                       

พานไหว้ครูสีดำามีรูป นางสาวตรีนุช เทียน

ทอง รมว.ศธ. เพื่อมอบให้ รมว.ศธ. โดยกลุ่ม

นักเรียนเลวปักหลักปราศรัยต้องการเรียกร้อง

สิทธินักเรียนให้นางสาวตรีนุชรับฟัง

ทั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนเลวกล่าวว่า ศธ. 

จัดกิจกรรมวันครู แต่กลับลืมไปว่าทุกวันนี้มี

นักเรียนถูกละเมิดสิทธิเป็นจำานวนมาก หลาย

เรื่องที่เป็นนโยบายการศึกษา โดยเฉพาะการ

เรียนออนไลน์ทำาเด็กหลุดระบบการศึกษา ซึ่ง

ขอถามว่านโยบายดังกล่าวดีจริงหรือไม่ ดังนั้น 

จึงขอให้ รมว.ศธ.รับฟังปัญหาของนักเรียนบ้าง 

เพื่อจะได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุด ที่ผ่านมายื่น

ข้อร้องเรียนให้ ศธ.มาตลอดแต่ปัญหาก็ยังไม่

ได้รับการแก้ไข รับฟังแต่ไม่เคยสนใจ ซึ่งขณะ

นี้กลุ่มนักเรียนได้ร่าง พ.ร.บ.สิทธินักเรียน พ.ศ. 

... ขึ้น ซึ่งจะรอดูว่า รมว.ศธ.จะหันมาให้ความ

สนใจหรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้ รมว.ศธ.ได้แก้ปัญหา

อย่างตรงจุด เพราะถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ออก

จากการเป็นรัฐมนตรี.

ใ
ครที่กำาลังมองหานิทรรศการศิลปะที่เปิดมุมมองทาง

วัฒนธรรมและเต็มไปด้วยองค์ความรู้ อยากชวนมาเสพงาน

ศิลป์ในนิทรรศการ “แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 

7 ของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง” ซึ่งจัดแสดงแนวคิด

และผลงาน ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน

ศิลป์ และศิลปินชั้นเยี่ยมคนที่ 14 ของประเทศไทย ศิลปินแถวหน้า

ผู้สร้างสรรค์งานศิลป์ชิ้นเยี่ยมทั้งด้านจิตรกรรมและประติมากรรมมา

อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมากว่า 6 ทศวรรษ 

ปี 2565 เป็นปีสำาคัญที่ ศ.เกียรติคุณปรีชา ต้องการถ่ายทอด

องค์ความรู้ผ่านผลงานจากศาสตร์ทุกด้านให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ผ่าน

นิทรรศการครั้งใหญ่ ซึ่งเนื้อหาแบ่งออก 4 ด้าน ได้แก่ องค์ความรู้

ด้านการเรียนการสอน การวิจัยสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และ

การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานศิลปะและ

ผลงานประติมากรรมจากพิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศิลป์แสงเงา 

ศูนย์ศิลป์แสงธรรมสุวรรณภูมิ และศูนย์ศิลป์แสงธรรมใจพอเพียร 

จ.เชียงราย มาไว้ ณ ชั้น 8 โซน ICONART & CULTURE SPACE 

ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้- 20 ก.พ.

2565

เมื่อเดินเข้าไปชม

จะได้พบกับผลงาน

ประติมากรรมแบบ

จำาลองวัดใหญ่

ชัยมงคล จ.เพชรบุรี 

ซึ่งเป็นจุดกำาเนิด

ของทฤษฎีแสงและ

เงา เป็นแรงบันดาล

ใจให้ศิลปินสร้าง

โมเดลวัดชิ้นนี้ขึ้น

มา ถัดมาเป็นสถูป

แห่งความรู้ เป็นการ

จำาลองสถูปเป็นห้อง

มืด แล้วถ่ายทอด

ผลงานที่ผ่านมา ทั้ง

ประติมากรรมและ

จิตรกรรมกว่า 100 

ชิ้น จัดแสดงน่าสนใจ

ในรูปแบบของการฉาย

สไลด์ผ่านจอโปรเจ็ก

เตอร์ เปิดจินตนาการ

ให้ผู้ชม

ภายใน

นิทรรศการสวยงามจาก

งานประติมากรรมที่นำามาแสดงในรูปแบบโมเดลจำาลอง ทั้งอาคาร

พระพุทธลพบุรี ศรีสุวรรณภูมิ ภายในอาคารแห่งนี้จะประดิษฐาน

พระพุทธรูป พระพุทธลพบุรี ศรีสุวรรณภูมิ และโมเดลอาคาร

ประกอบที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 89 ปาง ซึ่งศิลปินแห่งชาติผู้นี้เป็น

ผู้ออกแบบไว้ ผู้เข้าชมงานจะได้ชมภาพสเกตช์พระพุทธรูปทั้ง 89 ปาง 

ที่เป็นริ้วธงประดับอยู่ภายในนิทรรศการ

อีกโมเดลสำาคัญที่ศิลปินชั้นครูออกแบบไว้ อย่างจุดหมายปลาย

ทางของแสงสุวรรณภูมิ แสงแห่งปัญญาที่มีไทยเป็นศูนย์กลาง โมเดล

เสา 4 ต้นที่มาจากการเก็บข้อมูลประเทศในอาเซียน มาถอดความ

หมายเป็นลวดลายบนเสา รวมถึงโมเดล ผลงานสระนิเวสวังเวสสะ 

จ.สุพรรณบุรี ผลงานประตูประติมากรรมประตูสู่ปัญญา จ.ระยอง 

และประติมากรรมจำาลองที่มีชื่อว่า “ช่วงเวลาสุนทรียะ 9.59 น.-

16.59 น. ณ กรุงรัตนโกสินทร์ ยุค 2563/2020”

ภายใน

นิทรรศการยังมีศิลปะ

ภาพถ่ายบนกำาแพง

กวา่รอ้ยภาพรอ้ยเรยีง

ตั้งแต่ภาพถ่ายภาพ

ร่างจนถึงภาพถ่ายผล

งานที่ได้จัดสร้างเสร็จ

แล้วในสถานที่ต่างๆ 

รวมถึงเรื่องราวช่วง

ระยะเวลาที่ศิลปินยืน

หยัดทำางานมาตลอด 

60 ปีจัดแสดงได้ชม

แล้วยังมีมุมที่

แสงแรกแห่งศักราชใหม่ สู่ทศวรรษที่ 7 ‘ปรีชา เถาทอง’

‘ตรีนุช’ลั่นสอบครูผู้ช่วยกลิ่นไม่ดีรีบแจ้งเบาะแส

ชี้ถ้าเล่นตกุติกตั้งแต่เข้ามาก็คงไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนได้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตาม

ที่สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อ

บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำาแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.

2564 โดยกำาหนดการสอบภาค ก. ความรู้

ความสามารถทั่วไปในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2565 และ ภาค ข. มาตรฐานความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2565 จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

การคัดเลือกภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ลั่นหากพบกลิ่นไม่ดีกรณีสอบครูผู้ช่วยเดือน ก.พ.นี้ แค่มีการจัดติวก็

ให้แจ้งเบาะแสได้ โดยตรงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ย้ำาการสอบต้องโปร่งใส ชี้หากเล่นตุกติกตั้งแต่

เข้ามาเป็นครู ก็คงไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก-เยาวชนได้

ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำาหนดให้ สพฐ.เป็น

ผู้ดำาเนินการจัดสอบทั่วประเทศนั้น ตนขอ

กำาชับให้การสอบดังกล่าวต้องดำาเนินการด้วย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมทั้งได้มอบ

นโยบาย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

ย้ำาให้การดำาเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูก

ต้อง และห้ามมีการไปจัดติวข้อสอบอย่างเด็ด

ขาด เพราะการสอบครั้งนี้ ได้รับรายงานว่ามี

ครูสมัครสอบกว่าแสนราย ดังนั้น สำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

จะต้องทำาอย่างรอบคอบ

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ หากมีเขต

พื้นที่ไหนมีการจัดติว หรือมีการดำาเนินการที่ไม่

ชอบมาพากลเกิดขึ้นในการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ 

ก็ขอความร่วมมือให้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลมา

ได้ที่ตนโดยตรง หรือเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว “ตรีนุช 

เทียนทอง” ก็ได้ โดยตนเองจะรีบดำาเนินการ

ตรวจสอบให้ทันที เพราะการเป็นข้าราชการครู

จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม

“ครูคือพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ของชาติ 

หากเส้นทางการได้มาเป็นข้าราชการครู จะ

ต้องเล่นตุกติกก็คงไม่สามารถเป็นแบบอย่าง

ที่ดีให้แก่เด็กและเยาชนได้ เนื่องจากครูเป็น

บุคลากรในการสร้างคน ดังนั้น การสอบครู

ผู้ช่วยครั้งนี้จะต้องทำาตามกติกาและเป็นไป

อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลด้วย” รมว.

ศธ.กล่าว.

สาธารณสุข • บอร์ด สปสช.เห็นชอบ

จัดซื้ออุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมใน

เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี 30 ชุด วงเงิน

ไม่เกิน 18 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน

อุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ

พิเศษ แทนการจ่ายเป็นเงินให้ โรง

พยาบาล

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิ 

การสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) วันที่ 6 

ม.ค.2565 ที่มีรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธาน มี

มติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การจ่าย

รายการอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียม

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ปีงบประมาณ 2565 จากการจ่าย

เป็นเงิน เป็นการสนับสนุนอุปกรณ์

ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษ และยัง

เห็นชอบให้เพิ่มเติมการจัดหารายการชุด

ประสาทหูเทียม เป็นรายการตามแผนการ

จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ที่จำาเป็นตามโครงการพิเศษ ประจำา

ปีงบประมาณ 2565 จำานวน 30 ชุด 

วงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ 

สปสช.จะแจ้งไปยังเครือข่ายหน่วยบริการ

โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อดำาเนินการจัดหา

อุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมต่อไป

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ที่มาของการ

มีมติปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว เนื่องจาก

ในปี 2563 บอร์ด สปสช.เคยมีมติเห็น

ชอบให้อุปกรณ์ประสาทหูเทียม ชนิด 

Rechargeable สำาหรับการผ่าตัดฝังประ 

สาทหูเทียมในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี 

เป็นสิทธิประโยชน์ ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ โดยกำาหนดราคาจ่าย

ชุดละ 300,000 บาท โดยประมาณการ

จำานวนการใช้ตามโครงการคัดกรองใน

ทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงอาจถึง 1,000 

คน แต่ในช่วงปี 2564 ราชวิทยาลัย

โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย 

ได้ทำาหนังสือขอให้ สปสช.พิจารณา

การจัดหาและราคาชุดประสาทหูเทียม 

เพราะหน่วยบริการไม่สามารถจัดหา

ในราคาดังกล่าวได้ เนื่องจากการจัด

ซื้อครั้งละชุดเท่านั้น สปสช.จึงได้เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการจัดทำาแผนการจัด

ซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ เมื่อเดือน พ.ย. 2564 เพื่อเพิ่ม

เติมการจัดหารายการชุดประสาทหู

เทียม  โดยอ้างอิงราคาจากการศึกษา

ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและ

นโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP 

ค่าอุปกรณ์ประสาทหู เทียมไม่ เกิน 

600,000 บาทต่อชุด

นพ.จเด็จ กล่าวด้วยว่า สำาหรับ

จำานวนอุปกรณ์ที่จัดซื้อ 30 ชุด คำานวณ

จากจำานวนเด็กเกิดมีชีพจากฐานปี 

2562 เพิ่มด้วยอัตราเกิด 1.04% ซึ่งใน

ปี 2565 จะอยู่ที่ 602,942 คน และคาด

ว่าจะพบเด็กหูตึง+หูหนวก 0.03% ของ

กลุ่มเสี่ยง หรือ 923 คน และคาดว่าจะ

พบเด็กหูหนวกที่ต้องได้รับการผ่าตัดฝัง

ประสาทหูเทียมประมาณ 33 คน รวม

ต้นทุนค่าอุปกรณ์ประสาทหูเทียม 19.8 

ล้านบาท แต่เนื่องจากขณะนี้ผ่านช่วง

ต้นปีงบประมาณมาระยะหนึ่ง จึงปรับ

ลดจำานวนที่จะจัดซื้อเหลือ 30 ชุด ใน

วงเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท. 

‘สปสช.’ปรับเกณฑ์จัดซื้อ

อุปกรณ์ประสาทหูเทียม

ในเด็กอายุน้อยกว่า5ปี

ถ่ายทอดประสบการณ์และความผูกพัน ศ.เกียรติคุณปรีชาจาก

การท่ีเคยถวายงานให้กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร                                 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และผลงาน

ศิลปะที่มีคุณค่าทางจิตใจ เป็นประติมากรรม ในหลวง ร.9                         

ขณะทรงผนวช รวมถึงหนังสือสะสมอีกมากมาย ผลงานนิ

ราศศรีอโยธยาซึ่ง ศ.เกียรติคุณปรีชาได้สร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปกรรมร่วมด้วย นอกจากนี้ผู้ชมงานยังสามารถเรียนรู้เรื่อง

ราวชีวิตการทำางาน ผลงาน ความรู้ แนวคิดและผลงานศิลปะ

อีกมากมายของศิลปินที่ถูกถ่ายทอดผ่านคิวอาร์ โค้ดนับพันชิ้น 

ซึ่งแต่ละคิวอาร์ โค้ดจะพบเรื่องราวแตกต่างกัน ในรูปแบบคลิป

วิดีโอที่ศิลปินบันทึกไว้ด้วยตนเอง เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

และศึกษาอย่างง่ายดายเข้ากับไลฟ์สไตล์

สนใจแวะมาชมนิทรรศการ “แสงแรกแห่งศักราชใหม่

สู่ทศวรรษที่ 7” การรวมองค์ความรู้และผลงานศิลปกรรม

สำาคัญๆ ของ ศ.เกียรติคุณปรีชา นอกจากแสดงงาน ยังสร้าง

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปทุกวันเสาร์-

อาทิตย์ อยากพบพูดคุยกับเจ้าของผลงาน จะมีพิธีเปิดงานวัน

ที่ 19 ม.ค.นี้ เวลา 17.30 น. นิทรรศการจัดแสดงถึง  20 ก.พ. 

ที่ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร.

เปิดอุทยานศิลปะ ‘CHULA ART PARK’

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศ ไทย เตรียม

เปิดอุทยานศิลปะ หรือ “CHULA ART PARK: สวนศิลป์จุฬาฯ” ซึ่ง

อยู่ภายใต้ โครงการวิจัยเรื่อง “การใช้ศิลปะและการออกแบบเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตชุมชนสามย่านและสวนหลวงอย่าง

ยั่งยืน” มีชุดผลงานนวัตกรรมประติมากรรมจากการสร้างสรรค์ของ

ศิลปิน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสมาชิกในสภาคณบดีศิลปะฯ จำานวน 

15 ผลงาน แรงบันดาลใจจากการรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของ

ชุมชนสามย่านสวนหลวงสามารถเข้าชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 

ชุดผลงานใช้ระบบแสง สี จากพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ซึ่งไม่

ก่อมลพิษและไม่เป็นอันตรายต่อพื้นที่ สำาหรับการเข้ารับชมผลงานได้

ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.นี้เป็นต้นไป

เสวนา ‘ไทยกับการรับรู้เรื่องราวโลกมุสลิม’

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดเสวนา “ไทยกับ                                                    

การรับรู้เรื่องราวโลกมุสลิม: บทบาทของจรัญ มะลูลีม” ในโอกาส                                                      

เปิดตัวหนังสือรวมบทความเกษียณอายุราชการ “ศ.ดร.จรัญ มะลู                                              

ลีม” หนังสือเรื่อง “ระเบียบอัฟกานิสถานภายใต้ตอลิบาน: นัยต่อ                                                               

โลกและเอเชีย” ในวันที่ 21 ม.ค.เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้อง 

ประชุม VIP มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดย                                                                     

วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา กล่าวเปิดงานเสวนา                                                                    

ปาฐกถา พิเศษ โดย ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม แนะนำาหนังสือ “ระเบียบ                                                                

อัฟกานิสถานภายใต้ตอลิบาน: นัยต่อโลกและเอเชีย” โดย รศ.

พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์ เสวนาเรื่อง “ไทยกับการรับรู้เรื่องราวโลก

มุสลิม: บทบาทของจรัญ มะลูลีม” วิทยากร ดร.อณัส อมาตยกุล 

ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์ เสวนา

เรื่อง “ไทยกับการรับรู้เรื่องราวโลกมุสลิม: บทบาทของจรัญ มะลู

ลีม” จำากัดผู้เข้าร่วม 50 คน ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://

forms.gle/yJjoWfrtL6aVEi4r9

นิทรรศการคู่ Bread Crumbs โดยศิลปินมาเลเซีย

ริชาร์ดโคห์ไฟน์ อาร์ต จัดนิทรรศการคู่โดย โจซัว เคน 

โกเมส และซาราห์ ราดซี ศิลปินมาเลเซียในหัวข้อ Bread 

Crumbs ตั้งแต่วันนี้-29 มกราคม 2565 ณ ริชาร์ดโคห์ไฟน์ 

อาร์ต ประเทศสิงค์ โปร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ สิงค์ โปร์ อาร์ต วีค 

2022 ที่น่าตื่นตาตื่นใจ นิทรรศการ Bread Crumbs นำาเสนอความ 

คิดเกี่ยวกับการคัดลอกบุคลิกเพื่อตอบสนองต่อความทรงจำาที่ค้าง

อยู่ในจิตใจยาวนาน โกเมส และราดซี ใช้ศิลปะ

การจัดวางและภาพวาดเป็นเครื่องมือในการ

สะท้อนสภาวะการหลบซ่อนและความอ่อนแอ

ของมนุษย์ โดยนำาเสนอภาพความ

ทรงจำาในอดีตและปัจจุบันด้วย

สีสันที่สดใส สนใจชมผลงานผ่าน

ออนไลน์ได้ www.rkfineart.com.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง
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11บันเทิง

ฐบาลต้องออกมาทำาอะไรได้แล้ว..

ตอนแรกคิดว่าประยุทธ์จะทำาอะไรได้ทุกอย่าง แต่ดูๆ 

แล้วไม่ใช่ ไม่กระตือรือร้นเลย เป็นห่วงนะ เชียร์มา

ตลอด นายกฯ คนนี้

ต้องรีบจัดการของแพง ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปจัดการ ประชา                                                                               

ชนจะอยู่ยังไง รัฐบาลไม่เห็นประชาชน เด๋ียวคนเกลียดเขาจะเกลียด

ไปเลย”

นี่..เป็นคำาพูดของคุณเทพ โพธิ์งาม ซึ่งจะตาบอดหรือตา

สว่างนั้นอย่าเพิ่งสรุป ให้ลองอ่าน ที่ก่อนหน้านี้ตลกอาวุโสได้เคยคุย

กับคุณทิน โชคกมลกิจ ในรายการ “ถกไม่เถียง” ทางช่อง 7 ดูก่อน..

“ที่ออกมาพูดเรื่องวัยรุ่นที่ออกมาชุมนุม ถ้าไม่เอ่ยถึงกลุ่มนั้น 

มันจะรู้ได้ไงว่าใครไปทำาอะไรที่ไหน ผมก็ต้องพูดถึง ผมไม่อยากให้

เด็กสมัยนี้มีความคิดแบบนั้น

ถ้าเด็กคิดไปแบบนั้น บ้านเมืองมันก็คงไปไม่ได้หรอก ต้อง

รู้จักที่ต่ำาที่สูง จะไปว่าแบบนั้นมันไม่ได้ อย่างเรื่องโควิด มันต้องไป

ตามวิถีชีวิตของมนุษย์ มันก็ต้องดูแลตัวเองบ้าง

ถ้ามารวมกันเยอะๆ มันก็ยิ่งไปเพิ่มเชื้ออีก..วัคซีนเนี่ยทำาไม

มารู้ดีกันขนาดนี้ พวกไวรัสอะไรนี่มันไม่มีตัวตนมาพูดกันแบบนี้มัน

ก็ไม่จบ ต่างประเทศตายกันเยอะขนาดน้ันเขายังไม่ออกมาไล่ผู้นำาเลย

ส่วนประเด็นวัคซีนท่ีบางกลุ่มได้ฉีดเข็ม 3 แล้ว ซ่ึงไม่ใช่บุคลา 

กรทางการแพทย์ อันนี้เห็นด้วยว่ารัฐบาลทำาไม่ถูกต้อง ทุกคนต้องได้

ทั่วถึงกันก่อน 

แต่รัฐบาลนี้ เท่าที่มองเขาทำางานก็น่าจะโอเคกว่ารัฐบาลชุด 

ก่อนๆ มาถึงยุคนี้รู้สึกว่าผู้นำาไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจเท่าไหร่นะ...

คนที่พูดว่า 7 ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้น คนที่พูดแบบนี้มันคิดได้

แค่นั้นเหรอ ทำาไมไม่ลองหาดูว่ามันอะไรขึ้นบ้าง การก่อสร้างมัน

ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นแบบทันที มันต้องใช้เวลา..”

ครับ..คร้ังก่อนมองกันว่าคุณเทพแก่แล้วเงอะงะ ตาบอด อวย

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา มาครั้งนี้หลังจากที่ได้พูดข้างต้น 

ก็พากันหัวเราะเยาะหยัน ถากถาง..ตลกอาวุโสตาสว่างแล้ว!

ซ่ึงหมายถึง คุณเทพได้รับรู้ ประจักษ์กับตา-แก่ใจแล้ว รัฐบาล-

นายกฯ ประยุทธ์บริหารประเทศชาติห่วยจริง!

อืมม..ก็แล้วแต่จะคิด-มอง สำาหรับผมไม่ได้มองคุณเทพตา 

บอดหรือตาสว่าง แต่กลับจะยิ่งมองเห็นชัดถึงตัวตนของตลกชั้นครู

ท่านนี้ ว่าเป็นศิลปิน เป็นอิสรชนโดยแท้!

คุณเทพอาจเป็นตลกวงดนตรีลูกทุ่ง เป็นตลกคาเฟ่ เป็นตลก

การศึกษาน้อย แต่นั่นไม่ใช่ปมที่ทำาให้เขาต้องศิริโรราบ ยอมถูกกด

ทับด้วยความคิด-ชี้นำาของผู้อื่น หรือยอมให้ใครต้องคอยจูงจมูก

บริบทหน่ึง..เรื่องของเด็ก-เยาวชนไม่รู้จักท่ีต่ำาท่ีสูง ผู้ใหญ่อย่าง

คุณเทพเห็นแล้วไม่สบายใจก็ออกมาเตือนมาติง หรือเรื่องวัคซีนก็

วิจารณ์กันมากยังกับว่าทุกคนเป็นหมอรู้ดีไปหมด..

คุณเทพก็ได้ท้วงให้เบาๆ เสียงกันลงหน่อย..เรื่อง 7 ปีไม่เห็น

ผลงานรัฐบาล แต่เขากลับเห็นและได้ช่วยเบิกเนตรให้รู้รัฐบาลทำา

อะไรอยู่บ้าง ผลงานไม่ได้สร้างวันนี้พรุ่งนี้เสร็จ!

เช่นกันกับเรื่อง “หมูแพง-ของแพง” คุณเทพก็ออกมาพูดมา

ติงให้รัฐบาล-ให้นายกฯ รีบหาทางแก้ปัญหา เพราะเป็นความเดือด

ร้อนของประชาชน

เนี่ย..ถ้าคุณเทพเป็นสื่อมวลชนก็ต้องบอกว่า เป็นการแสดง

ทัศนะ วิพากษ์-วิจารณ์บนข้อเท็จจริง-ประจักษ์ในแต่ละเรื่องแต่ละ

บริบทอย่างตรงไปตรงมา

สิ่งไหนที่รัฐบาลทำาดีก็ชม อันไหนที่รัฐบาลทำาพลาด-ไม่ดีก็

ตำาหนิติติง บ่น-ด่า แล้วยังงี้จะถากถาง..

“สื่อตาสว่าง” ไหม..หือ?.

สื่อตาสว่าง?

“รั

ลังจากได้ตัดสินใจบวชเรียน เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ โดย

ตั้งใจบวชเพื่อแทนคุณบิดามารดาเป็นเวลา 15 วัน พระ

โชติปญฺโญมา หรือดีเจมะตูม-เตชินท์ พลอยเพชร ก็ได้

ธุดงค์ออกจากกรุงเทพฯ มาที่ อ.เชียงของ ด้วยความตั้งใจที่จะ

มาปฏิบัติและภาวนาจิตกับพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโน โดยจะ

ละเว้นโซเชียลจนกว่าจะออกจากสมาธิ

แต่ล่าสุดหลวงพี่มะตูมได้แจ้งว่า ได้ตัดสินใจเลื่อนวันสึกออก

ไป จากกลางเดือน เป็นสิ้นเดือนมกราคม 2565 นี้แทน “เกือบร่วม

สัปดาห์ที่อาตมาธุดงค์มาที่เชียงของ เพื่อฝึกภาวนาจิตให้เกิดสมาธิ 

โดยปิดจาวาและละเว้นเรื่องทางโลกให้น้อยที่สุด เพื่อจดจ่ออยู่กับ

ปัจจุบันขณะ และทำาความรู้จักตนเองให้มากที่สุด เมื่อก่อนอาตมา

คิดเสมอว่า การฝึกสมาธินั้น มีไว้เพื่อตัดเรื่องทางโลก เพื่อให้เรา

พ้นทุกข์ แต่วันนี้อาตมาได้คำา

ตอบแล้วว่า

‘สมาธิ’ นั้น มิได้มีไว้เพื่อ 

‘หลีกหนี’ เรื่องทางโลก แต่กลับ

ให้ ‘เข้าใจ’ กลไกของโลกมากยิ่ง

ขึ้น ถ้าเราเข้าใจ วางทุกอย่างลง

ได้ และรู้ทุกขณะจิตของตัวเอง 

ให้พิจารณาทุกสิ่งด้วยสติปัญญา 

ไม่ว่าจะ ‘ทุกข์’ หรือ ‘สุข’ เรา

จะไม่ปล่อยจิตให้หลงไปตาม

ความรู้สึกของมัน เพราะวินาที

ที่อาตมานั่งภาวนา โดยเบื้อง

หน้ามีแต่เพียงเสียงของ

ธรรมชาติอันกว้างใหญ่

นั้น อาตมาจึงได้รู้ว่า...

ธรรมะ เท่ากับ 

ธรรมชาติ และธรรม 

ชาติ ได้สร้างกฎไว้

แล้ว อยู่ที่ใจเราว่าจะเลือก ‘ฝืน’ ธรรมชาติ หรือ ‘เข้าใจ’ 

ธรรมชาติ เท่านั้นเอง

ถึงอาตมาจะได้ออกจากการภาวนาสมาธิแล้ว แต่

อาตมายังต้องการศึกษาพระธรรมคำาสอนเพิ่ม จึงขอแจ้ง 

เลื่อนวันสึก จากกลางเดือนไปเป็นสิ้นเดือน ต้องขออภัย

งานและรายการต่างๆ ที่ล็อกไว้ ให้ติดต่อทางผู้จัดการส่วน

ตัวได้เลย และอาตมาขอกลับมาใช้พื้นที่โซเชียลของอาตมา 

แชร์เรื่องราวที่เป็นกุศลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแด่ผู้อ่านทุกคน

สุขนั้นไม่เที่ยง ทุกข์นั้นไม่เที่ยง แต่สุขที่เที่ยงแท้นั้น คือการ

ได้ปล่อยจิตวิญญานเป็นอิสระ หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง โดยมีพระ

ธรรมคำาสอนเป็นแนวทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อนำามาปรับใช้ใน

ในชีวิต ขอให้ทุกคนที่ได้อ่านข้อความนี้ ได้เจริญทั้งทางโลก และ

ทางธรรมทั่วทุกคนเทอญ สาธุ อนุโมทามิ (ถ่ายภาพและโพสต์ โดย

โยมอุปัฏฐาก).

ห

ากไม่มีอะไรผิดพลาด 

เทศกาล Coachella 

งานมหกรรมดนตรี

ที่ยิ่งใหญ่อลังการประจำาปีนี้จะ

ต้องกลับมาระเบิดความมันกันอีก

ครั้ง โดยมีศิลปินระดับแม่เหล็ก

ตัวท็อปนำาทีม ไม่ว่าจะเป็น แฮร์รี 

สไตล์ส, คานเย เวสต์ และบิลลี 

อายลิช สำาหรับอีเวนต์ระดับโลก

ซึ่งจะจัดขึ้นช่วง 2 สุดสัปดาห์

แฮร์รี สไตลส์, บิลลี อาย 

ลิช และคานเย เวสต์ ได้ตอบรับ

ยืนยันแน่นอนแล้วว่าจะมาร่วม

ขึ้นเวทีทำาการแสดงในงานโคเชล

ลาปีนี้ Coachella 2022 

เทศกาลงาน

ดนตรีระดับโลก อีเวนต์

นี้จะมีขึ้นที่ทะเลทราย

แคลิฟอร์เนียตอนใต้ โดย

ได้มีการประกาศรายชื่อ

ศิลปินที่จะเข้าร่วมใน

เทศกาลปีนี้ออกมาแล้ว

เมื่อพุธที่ผ่านมา

และนี่จะเป็นการ

กลับมาจัดเทศกาลนี้อีก

ครั้งหลังห่างหายไป 2 ปี

เพราะงานต้องยกเลิกไป

เนื่องจากการ

แพร่ระบาดของ

โคโรนาไวรัส โดย

กำาหนดการจะจัด

ขึ้นในช่วง 2 สุด

สัปดาห์ ระหว่าง 

15-17 เมษายน 

และ 22-24 เมษายน 

คอนเฟิร์ม

แฮร์รี สไตล์ส                                

นักร้องหนุ่มหน้า

ใส เจ้าของเพลง 

Watermelon Sugar และ

อดีตสตาร์ของวง One 

Direction วัย 27 จะขึ้น

เป็นไฮไลต์ของทั้ง 2 ศุกร์

นั้น โดยวันเสาร์จะเป็นหน้าที่ของบิลลี อายลิช เจ้าของเพลงดัง 

Bad Guy วัย 20 ปี

ส่วนวันอาทิตย์เป็นคิวของคานเย เวสต์ แรปเปอร์ชื่อดัง 

เจ้าของเพลง Gold Digger

กลับไปที่สล็อตอื่นในวันศุกร์ แฟนๆ จะได้เจอกับลิล เบบี้, 

ฟีบี บริดเจอร์ส, สโลว์ไทย (Slowthai) และไอเดิล วงร็อกเกอร์  

พังก์จากบริสตอล

โชว์ในวันเสาร์ ไปสนุกกับฟลูม, 21 ซาเวจ และเมแกน 

ธี สตัลเลียน รวมไปถึงอาร์ โล ปาร์กส์ ศิลปินเจ้าของรางวัลจาก

ลอนดอน

ในวันอาทิตย์ นอกจากทิ้งทวนสุดสัปดาห์กับคานเยแล้ว ก็

ยังมี โดจา แคท, เจ

มี เอ็กซ์เอ็กซ์, รัน 

เดอะจูเวลส์ และ

แฟต บอย สลิม

ส่วน สวีดิช 

เฮาส์ มาเฟีย วง

อิเล็กทรอนิกซู

เปอร์กรุ๊ป ก็ได้

รับการประกาศ

ยืนยันแล้วเช่นกัน

ว่าจะกลับไปร่วมมันกันที่

ทะเลทรายในครั้งนี้

ทางออร์แกไนเซอร์เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์แรกของเทศกาล 

บัตรในตอนนี้ขายหมดเกลี้ยงแล้ว โดยบัตรพรีเซลสำาหรับสุดสัปดาห์ที่ 

2 เริ่มขายตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

สำาหรับงานเทศกาลดนตรีและศิลปะ Coachella Valley จัดขึ้น

ที่ทะเลทรายอินดิโอ ใกล้ปาล์ม สปริงส์ มีผู้เข้าร่วมงานมากถึงราว 

250,000 คนในปี 2019 ซึ่งเป็นหนสุดท้ายก่อนพักไปเพราะการมา

ของโควิด-19

โดยอีเวนต์ในปี 2020 กำาหนดจัดในเดือนเมษายนในปีนั้น 

ก่อนที่จะถูกเลื่อนไปเป็นเดือนตุลาคม เพราะการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

ไปทั่วโลก

แต่งานนั้นก็ต้องเลื่อนต่อไปอีกเป็นเมษายน ปี 2021 ก่อนที่จะ

ตัดสินใจประกาศแคนเซิลไปเลย เนื่องจากวิกฤตด้านสุขภาพ

Coachella ครั้งนั้นที่ถูกยกเลิกไป มีศิลปินที่เป็นเฮดไลน์ของ

งานคือ ทราวิส สกอตต์, แฟรงก์ โอเชียน และวงแรปเมทัลอิง

การเมือง เรจ อะเกนสต์ เดอะแมชชีน.

interthaipost69@gmail.com

ห

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘หลวงพี่มะตูม’ประกาศเลื่อนสึก

ยังต้องการศึกษาพระธรรมคำาสอนเพิ่ม

‘แฮร์รี สไตล์ส’กับ‘คานเย เวสต์’เตรียมนำาทัพศิลปิน

ระเบิดความมันที่Cochella 2022หลังเบรกมา2ปี

นักแสดงจิตอาสา ท็อป-บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้เผย

ภาพขณะเดินทางไปเยี่ยมอดีตนางแบบชื่อดัง ติ๋ม-เพ็ญพร 

ไพฑูรย์ ที่ปัจจุบันชีวิตพลิกผัน อาศัยอยู่เพียงลำาพัง มีโรคภัย

รุมเร้า ใช้ชีวิตลำาบากในวัยชรา ซึ่งทางหนุ่มท็อปได้ โพสต์บอก

เล่าเรื่องราวของอดีตนางแบบในเฟซบุ๊ก 

“ชีวิตมีขึ้นมีลง..ปลงได้ก็จบ” สวัสดีครับเพื่อนๆ เมื่อวาน

นี้ผมได้เข้าไปเยี่ยมพี่ติ๋ม หรือ เพ็ญพร ไพฑูรย์ อายุ 67 เป็น

นางแบบอาชีพ ยุคสมัย 2525 ผมได้มีโอกาสเคยร่วมงานกับพี่

ติ๋มในการเดินแบบและถ่ายหนังสือแฟชั่น เวลาผันเปลี่ยนเนิ่น

นาน ชีวิตเราก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ผมมาเล่นหนัง พี่

ติ๋มก็คงยังเดินแบบและถ่ายหนังสือแฟชั่น ถ้านับเดือนนับปีก็

คง 40 ปีเห็นจะได้ที่ผมไม่มีโอกาสได้เจอกับพี่ติ๋มเลย เมื่อวานนี้

ผมได้มีโอกาสได้เขาไปพูดคุยกับพี่ติ๋ม แต่เป็นการพูดคุยแบบไม่

ปรกติ เพราะวินาทีแรกที่เห็นพี่ติ๋ม คือไม่มีเค้าเหลือความเป็น 

เพ็ญพร ไพฑูรย์ อยู่เลยจริงๆ 

คิดว่าเป็นคนแก่ที่ผอมโซ ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ไม้เสียบ

ผีนี่แหละครับ จากน้ำาหนัก 46 เหลือ 26 ลองดูภาพที่ผมลงให้

ดูนะครับ วันนี้ที่ผมลงภาพก็ไม่มีเจตนาจะเอาความน่ากลัวหรือ

สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ติ๋มมาประจาน ผมได้พูดคุยและขออนุญาต

แล้ว พี่ติ๋มก็ยินยอมและเข้าใจดี ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอน

ครับ เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องอดทน

ต้องต่อสู้ อย่ายอมแพ้ พี่ติ๋มบอกว่า พี่เป็น

ไทรอยด์ เป็นถุงลมโป่งพอง เพราะตอน

ทำางานสูบบุหรี่จัดมาก ยังมีมาอีกหลาย

โรค แต่พี่ก็สู้ พี่สวดมนต์ พี่มีสติ วันนี้ที่พี่

เป็นแบบนี้เพราะโควิด พี่ไม่สามารถออกไปโรงพยาบาลได้ 

ผมพี่ที่เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้สระมา 2 เดือนแล้ว น้ำาก็ไม่ได้อาบ 

พี่อยู่คนเดียว มีเพื่อนคอยช่วยเหลือบ้าง ถึงเวลาเขาก็จะเอาข้าว

เอาน้ำามาให้ ค่าห้องก็มีคนจ่ายให้ คนสงสารพี่เพราะพี่ไม่มีงานไม่มี

เงิน เคยเพนต์สีวาดภาพขายได้แต่เดี๋ยวนี้พี่ทำาไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ถ้า

จะรักษาก็ต้องเอาหมอ

มาที่ห้องพี่เลย ให้น้ำา

เกลือ ฉีดยา พี่ได้หมด

เลย แต่พี่ไม่มีเงินนะ 

555 พี่หัวเราะ เดี๋ยว

ทุกอย่างที่พี่ต้องการก็

จะมาทำาให้พี่ทุกอย่าง 

ทั้งตัดผม อาบน้ำา ซัก

ผ้า รักษาตามโรคที่พี่

เป็นครับ ผมบอกกับ

พี่ติ๋มไป 

อย่างน้อยก็

ช่วยเหลือเบื้องต้นคือ

การให้กำาลังใจ และ

ปัจจัย ผมมอบให้พี่ติ๋ม

ไป เมื่อวาน 20,000 

บาท ดร.ไก่ มัทนา          

ปวีย์ สาระคุณมนตรี 

เห็นจากผมไลฟ์สด ก็

โอนมาช่วยอีก 20,000 

บาท ถ้าเพื่อนๆ อยาก

ช่วยเหลือก็โอนให้พี่ติ๋มได้เลยครับ เพราะค่ารักษาผมคิดว่าน่า

จะตกอยู่อาทิตย์ละ 3,000 บาท.. ชื่อบัญชี น.ส.เพ็ญพร ไพฑูรย์ 

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 134-7-14227-3 ออมทรัพย์ 

กราบขอบคุณที่ช่วยเหลือครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความ

สุขครับ”.

‘บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์’ยื่นมือช่วยเหลือ

‘ติ๋ม เพ็ญพร’อดีตนางแบบที่ล้มป่วย

แฮร์รี สไตล์ส

เมแกน ธี สตัลเลียนโดจา แคท

ลิล เบ
บี

บิลลี อายลิช

คานเย เวสต์
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นายอัชฌา สุวรรณนิตย รองอธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ(กสส.) เปดเผยวา ผลการ

จําหน�ายสินคาเกษตรของสถาบันเกษตรกร

ผานแพลตฟอรมกลาง ThaiTrade.com ซึ่ง

เช� อมโยงกับหลายประเทศทั่วโลก ในนาม

ของคณะทํางานการสรางแพลตฟอรมกลาง

ในโครงการเกษตรผลิต พาณิชยตลาด ตาม

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

โดยไดมีการทํางานรวมกันระหวางกระทร

วงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชยตลอด

ป 2564 ที่ผานมาเพ� อสงเสริมใหสถาบัน

เกษตรกรมีการคาขาย  ผานระบบออนไลน

ใหมากขึ้น เปนการยกระดับรายไดและขยาย

ตลาดสินคาเกษตรในขบวนการสหกรณ  ซึ่ง

กรมพัฒนาธุรกิจการคาแจงวาผลการเจรจา

ธุรกิจเกิดมูลคาการซื้อขายคาดการณ  1 ป 

ประมาณ 80  ลานบาท(ขอมูล 5  ม.ค. 65) 

จากสหกรณที่เขาโครงการนํารองโครงการ

จําหน�ายสินคาบนแพลตฟอรม  8  แหง สินคา

จํานวน 42 รายการ ไดแก สินคากลุมขาว 

โคนมและโคเนื้อ ซึ่งสหกรณทั้ง 8 แหง ได

เขารวมเจรจาธุรกิจกับผูนําเขาจํานวน  22  

บริษัท จาก 9  ประเทศคือ ลาว เวียดนาม 

สิงคโปร พมา ฟลิปปนส จีน ไตหวัน ญี่ปุน

และอินเดีย จากความสําเร็จเบื้องตนนี้จะเปน

การทําใหสหกรณอ� นๆ เห็นชองทางการขยาย

โอกาสทางการตลาดไดเพิ่มมากขึ้นสราง

โอกาสการสรางรายไดเพิ่มใหกับเกษตรที่เปน

ฟูดสตาร มอบผลิตภัณฑดี โด แมกซ ซี น้ําสมผสมวิตามินซี 200% มูลคา 360,000 บาท 

ให รพ.ศิริราช     อําพล ตัณฑิกุล ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด บริษัท ฟูดสตาร ผูผลิตและ

จัดจําหน�ายผลิตภัณฑน้ําผลไมภายใตแบรนดดีโด และ มิกกุ  เปนตัวแทนฟูดสตาร เดินหนา

สงกําลังใจใหบุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่โรงพยาบาล ใน โครงการฟูดสตาร ฝาภัย

โควิด 19 รวมปนนํ้าใจ ใกล-ไกลไมท้ิงกัน มอบผลิตภัณฑดีโดแมกซ ซี นํ้าสมผสมวิตามินซี 200% 

มูลคา 360,000 บาท  ใหแก โรงพยาบาลศิริราช โดยมี รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รอง

ผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ ณ ตึกอํานวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

เสด็จบันทึกเทป    ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยัง

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ทรงรวมบันทึกเทปรายการ TO BE 

NUMBER ONE VARIETY ชวง TALK TO THE PRINCESS ทรงตอบคําถามจากสมาชิก TO 

BE NUMBER ONE ท่ีขอพระราชทานคําแนะนําในการแกไขปญหาเร� องตาง ๆ ท้ังเร� องสวนตัว

และสวนรวม โดยมี นายธโนทัย เอื้ออมรรัตน, นายรัชชานนท กันเพรียง และนางสาวอรนลิน 

ลีลาบูรณธนกูร เปนผูดําเนินรายการ

กสส.ปลื้มยอดขายสินคา 8 สหกรณนํารองผาน ThaiTrad.com ยอดเจรจา 1 ป 80 ลานบาท

สมาชิกสหกรณ

“ทั้งนี้ ไดเกิดคูเจรจาการคา 59 คู 

สินคาท่ีไดรับความสนใจสูงสุดคือ ขาวหอมมะลิ 

ขาวกลองหอมมะลิอินทรีย นมอัดเม็ด  สินคา

สหกรณที่เขาโครงการนํารอง เปนสินคาที่มี

มาตรฐานการผลิตที่ดี มีคุณภาพ ในป 64 

ที่ผานมาเม� อเขารวมโครงการนั้น กรมสง

เสริมสหกรณ และกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

ไดเปดเวทีอบรมการคาบนระบบแพลตฟอรม 

เชน การทํากิจกรรมการคาออนไลนแบบจับ

คูธุรกิจ หลักเกณฑการขายสินคาของบน

แพลตฟอรมเปนตนใหกับทั้ง 8 สหกรณ 

เนื่องจากผู้ค้าต้องมีความพร้อมด้านสินค้า

สําหรับยอดการเจรจาธุรกิจ ทั้งในประเทศ

และตางประเทศเพ� อตอบโจทยผูซื้อในระบบ  

นอกจากนั้นยังมีความรวมมือกับภาคเอกชน

สนับสนุนชองทางจําหน�ายบนแพลตฟอรม 

Phenixbox.com ซึ่งเปนการสรางโอกาสใน

การขยายตลาดของสถาบันเกษตรกรอีกชอง

ทางหนึ่ง ซึ่งในความรวมมือนี้มี 19 สหกรณ

ใหความสนใจเขารวม และไดมีการเจรจากับ

ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ AWC 

จํานวน 12 สหกรณ เจรจากับผูประกอบการ 

14 แหง มีคูเจรจารวม 41 คู ผล

การเจรจาคาดวาใน 1 ปนี้ จะมี

ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ลาน

บาท (ขอมูล 5 ม.ค. 65)” รอง

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณกลาว

สํ าหรับสหกรณนํ าร อง

จําหน�ายสินคาผานแพลตฟอรม

กลาง ThaiTrade.com ในป 2564 

มีจํานวน 8 แหง ประกอบดวย 

สหกรณการเกษตรปกธงชัย จํากัด  

สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 

จ.นครราชสีมา  สหกรณการเกษตรเพ� อการ

ตลาดลูกคา ธกส.สุรินทร จํากัด จ.สุรินทร 

สหกรณ โคเนื้อกําแพงแสน จํากัด จ.นครปฐม 

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จ.รอยเอ็ด 

สหกรณ โคนมหนองโพ จํากัด (ในพระบรม

ราชูปถัมภ) จ.ราชบุรี สหกรณการเกษตร

เมืองลับแล จํากัด จ.อุตรดิตถ สหกรณ โคนม

มวกเหล็ก จํากัด จ.สระบุรี และในป 2565 

ตั้งเปาวาจะดึงสหกรณเขารวมการจําหน�าย

สินคาผานแพลตฟอรม ThaiTrade.com อีก

ประมาณ  10 แหง  ซึ่งจะตองเปนสหกรณ

ที่มีความพรอมในการคาขายกับตางประเทศ 

และตั้งเปาอบรมสหกรณเขารวมคาผาน

แพลตฟอรม Phenixbox.com ซ่ึงเปนแพลตฟอรม

การคาในประเทศประมาณ  70 สหกรณ โดย

จะใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนการผลิตสินคาใหไดมาตรฐานและ

รักษาคุณภาพของสินคา รวมถึงระบบการ

ตรวจสอบยอนกลับ ซึ่งจะชวยขยายชองทาง

ในการจําหน�ายสินคาสหกรณผานตลาด

ออนไลนเพิ่มขึ้นตอไป

ยกระดับการใหบริการ เช� อมระบบ 

“หมอพรอม” บนระบบเช็คอินออนไลน อํานวย

ความสะดวกแกผู โดยสารและลดการสัมผัส

ขณะเดินทาง พรอมตรวจสอบเอกสารรับรอง

การฉีดวัคซีนผานแอปพลิเคชัน “หมอพรอม” 

เมื่อเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าด้วยการเชื่อม

ตอแอปพลิเคชัน “หมอพรอม” บนระบบ

เช็คอินออนไลนของไทยเวียตเจ็ท ผู โดยสาร

สามารถเช็คอินออนไลนลวงหนา 

พรอมรับตรารับรองการฉีด

วัคซีน รวมถึงผลตรวจหาเชื้อ

โควิด-19 ดวยชุดตรวจดวยตนเอง 

(Antigen Test Kit – ATK) และ

การตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ

ไวรัสแบบ RT-PCR บนบัตรที่นั่ง

อิเล็กทรอนิกส ผานแอพพลิเคชั่น

หมอพรอม เพ� ออํานวยความ

สะดวกแกผู โดยสาร เพิ่มความ

มั่นใจดวยการลดการสัมผัส

บริเวณเคานเตอรเช็คอิน มอบประสบการณ

การเดินทางวิถีใหม

ผู โดยสารสามารถรับตรารับรองการ

ฉีดวัคซีนโดยการเปดใชงานเอกสารรับรอง

สุขภาพอิเล็กทรอนิกส (Digital Health Pass) 

ผานแอพพลิเคชั่นหมอพรอม โดยสามารถ

ดาวน โหลดผาน App Store (สําหรับระบบ 

iOS) หรือ Play Store (สําหรับระบบ Android) 

จากนั้นลงทะเบียนหรือเขาสูระบบหมอพรอม 

เม� อเขาสูระบบสําเร็จ เลือกเมนู “เอกสาร

รับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส” เพ� อเปดใช

งานเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน เม� อเสร็จสิ้น 

ขอมูลเอกสารรับรองสุขภาพของผู โดยสาร

จะเชื่อมต่อกับระบบเช็คอินออนไลน์ของ

สายการบินโดยอัติโนมัติ เม� อทําการเช็คอิน

ออนไลน ผู โดยสารสามารถระบุหมายเลข

ประจําตัวประชาชน  และรับตราประทับ

จากแอพพลิเคชั่นหมอพรอมบนบัตรที่นั่ง

อิเล็กทรอนิกสทันที

สายการบินไทยเวียตเจ็ทพรอมให

บริการเช็คอินออนไลนสําหรับทุกเสนทางบิน

ภายในประเทศจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

และเสนทางบินขามภูมิภาค ผู โดยสาร

สามารถเช็คอินออนไลนลวงหนาไดภายใน 

24 – 1 ชั่วโมง กอนเวลาเดินทางไดที่

เว็บไซต  vzcheckin.vietjetair.com

ไทยเวียตเจ็ทเช� อม ‘หมอพรอม’ ยกระดับบริการเช็คอินออนไลน 

ลดสัมผัส ปลอดภัย สะดวกยิ่งขึ้นทุกการเดินทาง สายการบินไทยเวียตเจ็ท

กลุมเหล็กสหวิริยา บูรณาการความ

รวมมือกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

บางสะพาน (สสอ.บางสะพาน) อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) คณะ

กรรมการบริหารสมาคมผูบริหารสถานศึกษา 

และขาราชการครูอําเภอบางสะพาน รวมเฝา

ระวัง ปองกัน และควบคุมการแพรระบาด

ของโควิด-19 ลดความเสี่ยงตอการเกิดผูติด

เชื้อเปนกลุมกอน (Cluster) ภายใต โครงการ 

"ความรวมมือ Save Bangsaphan" อยาง

ตอเน� อง โดยในการนี้ กลุมเหล็กสหวิริยา ได

มอบชุดตรวจทดสอบโควิด-19 Antigen Test 

Kit หรือ ATK จํานวน 3,630 ชุด ผานอาสา

สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

เพ� อนําไปจัดสรรมอบใหกับผูนําชุมชน 71 

หมูบานพื้นที่อําเภอบางสะพาน และผาน

คณะกรรมการบริหารสมาคมผูบริหารสถาน

ศึกษาและขาราชการครูอําเภอบางสะพาน 

เพ� อนําไปจัดสรรมอบให

กับสถานศึกษาอําเภอบางสะพาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 (สพป.ปข.1) โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตรวจคัด

กรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่อําเภอ

บางสะพาน ลดความเสี่ยงตอการเกิดผูติด

เช้ือเปนกลุมกอน (Cluster) โดยมีนายเลิศยศ 

แยมพราย นายอําเภอบางสะพาน กํานัน 

และผูใหญบานจาก 71 หมูบานพื้นที่อําเภอ

บางสะพาน รวมเปนสักขีพยานในการรับ

มอบในเวทีการประชุมประจําเดือน มกราคม 

2565 ณ หอประชุมอําเภอบางสะพาน และ

นายสุรชัย แคลนกระโทก นายกสมาคม

ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู

กลุมเหล็กสหวิริยา หวงใย 71 หมูบาน-โรงเรียนอําเภอบางสะพาน 

สนับสนุนชุดตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 ปองกันคลัสเตอร

อําเภอบางสะพาน พรอมคณะผูบริหารสถาน

ศึกษาอําเภอบางสะพาน รวมรับมอบในเวที

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู

บริหารสถานศึกษาและขาราชการครูอําเภอ

บางสะพาน ณ หองประชุมโรงเรียนธนาคาร

ออมสิน

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๖๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายจักรวาล คมเจริญ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม)

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา 

เทสโก โลตัส ภูเก็ต เลขท่ีบัญชี 

๕๓๗-๔-๒๗๖๘๒-๐ช� อบัญชี นาย

ณัฐพศิน อุดมวิทยานนท

- นายณัฐพศิน 

อุดมวิทยานนท

๑๘๕.๕๑ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๑ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาทาแพเลขท่ีบัญชี ๕๐๑-๔-

๒๓๑๓๙-๒ช� อบัญชี นายสุรินทร 

โซน่ี

- นายสุรินทร โซน่ี ๑,๙๑๐,๑๖๑.๗๕ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๓ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาทาแพเลขท่ีบัญชี ๕๐๑-๔-

๒๕๕๙๒-๒ช� อบัญชี MR. SAI 

TUN NAY

- MR. SAI TUN 

NAY

๑.๔๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๔ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

บ๊ิกซี (ภูเก็ต)เลขท่ีบัญชี ๘๕๗-

๒-๐๘๘๐๗-๙ช� อบัญชี นายธนัญ

กรณ หลาวประเสริฐ

- นายธนัญกรณ 

หลาวประเสริฐ

๔๕๔,๖๗๗.๗๒ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๕ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

โรบินสัน โอเช่ียน ภูเก็ต เลขท่ี

บัญชี ๙๙๓-๒-๔๐๑๑๓-๐ช� อบัญชี

นายณัฐพัฒน ทองผ้ึง

- นายณัฐพัฒน 

ทองผ้ึง

๕๔๒.๖๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๖ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา 

โรบินสัน โอเช่ียน ภูเก็ต เลขท่ี

บัญชี ๙๙๓-๒-๔๒๔๓๐-๘ช� อบัญชี 

นายสิรวิชญ ชูชาติ

- นายสิรวิชญ 

ชูชาติ

๙๐.๘๕ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๗ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ภูเก็ตเลขท่ีบัญชี ๐๒๒-๘-

๖๐๗๔๓-๖ ช� อบัญชี นายธนัญ

กรณ หลาวประเสริฐ

- นายธนัญกรณ 

หลาวประเสริฐ

๑๑๘,๙๙๕.๕๗ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๘ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาภูเก็ตเลขท่ีบัญชี ๐๓๘-๓-

๒๙๗๘๘-๕ ช� อบัญชี นายธนัญ

กรณ หลาวประเสริฐ

- นายธนัญกรณ

หลาวประเสริฐ

๗๒,๐๘๓.๘๐ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๙ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา 

เทสโก โลตัส (ภูเก็ต) เลขท่ีบัญชี 

๖๑๘-๐-๔๗๐๗๑-๕ ช� อบัญชี นาย

ณัฐพศิน อุดมวิทยานนท

- นายณัฐพศิน 

อุดมวิทยานนท

๗๙๑,๐๕๕.๖๒ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๑๑ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

เปนทรพัยสนิ

รายการ

ที่ ๑๐ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

ชัยนาท เลขท่ีบัญชี ๑๐๖-๐-

๖๕๑๕๔-๘ ช� อบัญชี นายพิสิษฐ 

เอ่ียมสําอางค

- นายพิสิษฐ 

เอี่ยมสําอางค

๙,๑๕๓.๙๖ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๗ กันยายน 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๑ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

บุรีรัมยเลขท่ีบัญชี ๓๐๘-๐-

๗๑๑๐๙-๒ ช� อบัญชี นายคุณา

นนท พรหมบุตร

- นายคุณานนท 

พรหมบุตร

๒,๐๖๙ บาท 

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑๒ ตาม

คําสั่ง ที่ย. 

๑๓๘/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท่ีอายัดท้ังส้ิน จํานวน ๑๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๓,๓๕๙,๐๑๗.๙๑ 

บาท (สามลานสามแสนหาหม� นเกาพันสิบเจ็ดบาทเกาสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพ่ิมเติม) รายนายจักรวาล คมเจริญสกุล กับพวก

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)             

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

นายวัชรพล นาถาดทอง

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๖๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นางธัญญรัตน สุวรรณรัตน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวนเงิน (บาท) ผูถือกรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

หมายเหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

ซีคอนบางแค เลขท่ีบัญชี 

๒๓๒๒๓๕๖๔๑๔ ช� อบัญชี 

นางธัญญรัตน สุวรรณรัตน 

๑,๓๓๕,๑๓๑.๑๓ 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

นางธัญญรัตน 

สุวรรณรัตน

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

เดอะมอลลบางแค เลขที่บัญชี 

๑๖๒๒๖๙๑๐๗๑ ช� อบัญชี 

นายปฐวีร ใจรักษ

๑,๓๒๒,๔๕๖.๘๓ 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

นายปฐวีร 

ใจรักษ

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา

บิ๊กซีเลย เลขที่บัญชี ๔๐๔๙๕๗๖๓๑๓ 

ช� อบัญชี นายดุสิต ชายคํา 

 ๗๓๐.๖๘ 

(ณ วันที่ ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔) 

นายดุสิต 

ชายคํา 

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๓ รายการ รวมจํานวนท้ังสิน ๒,๖๕๘,๓๑๘.๖๔ บาท (สองลานหกแสนหา

หม� นแปดพันสามรอยสิบแปดบาทหกสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางธัญญรัตน สุวรรณรัตน กับพวก

(นางสาวกมลชนก สุขเสง)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวกมลชนก สุขเสง) (นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)
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พรอมตอนรับนักเดินทางทุกทานให

เขาพักอยางปลอดภัยและพักผอนดวยความ

ม่ันใจเต็มท่ี เบสท เวสเทิรน โฮเทลแอนดรีสอรท 

เร่ิมตนปใหม 2565 น้ี พรอมยกระดับมาตรฐาน

ความสะอาดและสุขอนามัยระดับสากล 

“วี แคร คลีน” (We Care CleanSM) เพ� อ

ควบคุมดูแลทุกขั้นตอนปฏิบัติดานคุณภาพ

ความปลอดภัย สุขภาพและสุขอนามัยในทุก

โรงแรมและรีสอรทในเครือเบสท เวสเทิรน 

แขกทุกทานสามารถพักผอนดวย

ความมั่นใจและผอนคลายอยางอุนใจเต็มที่

ในกวา 60 โรงแรมและรีสอรทในเครือเบสท 

เวสเทิรนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

และในกวา 4,500 โรงแรมและรีสอรทใน

ทุกจุดหมายทองเที่ยวยอดนิยมทั่วโลก ที่ผาน

การควบคุมดูแลและยกระดับดวย วี แคร คลีน 

จากเบสท เวสเทิรน โฮเทลแอนดรีสอรท 

มาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยระดับ

สากลแถวหนาของธุรกิจเครือโรงแรม ที่ผาน

การพัฒนาและวางกรอบแผนการดําเนินงาน

ตามขอแนะนําของศูนยควบคุมโรคติดตอ

สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control 

and Prevention, CDC) และมาตรฐานสํานักงาน

บริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหง

ชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety 

and Health Administration : OSHA) ควบคู

หลักปฏิบัติดานสุขภาพและสุขอนามัยเพิ่ม

เติมตามขอแนะนําจากหน�วยงานสาธารณะ

สุขของแตละประเทศอยางเครงครัด เพ� อ

ปกปองและดูแลสุขอนามัยของแขกผูเขาพัก

ทุกทานตลอดจนพนักงานทุกตําแหน�งหนาที่ 

โดยมีหลักการปฏิบัติงานตามแนวทางสากล 

5 มิติ ในทุกภูมิภาค 

• มิติการตอนรับ: แขกทุกทานจะ

รูสึกมั่นใจตั้งแตกาวแรกที่มาถึงโรงแรมและ

รีสอรทในเครือเบสท เวสเทิรน ดวยรูปแบบ

การตอนรับที่ลดการเขาใกลและสัมผัสรวม 

ผานขั้นตอนออนไลนและแอปพลิเคชั่นของ

เบสท เวสเทิรน ทั้งสําหรับการเช็คอินและ

เช็คเอาท การลงทะเบียนขอมูล การชําระ

เงิน และการบริการตางๆ รวมถึงทุกโรงแรม

และรีสอรทไดเพิ่มอุปกรณทําความสะอาด

และฆาเชื้อสําหรับแขกผู เขาพักและเพิ่ม

ความถี่ในการทําความสะอาดฆาเชื้อโรคใน

พื้นที่ตอนรับสวนหนาอีกดวย 

• มิติหองพักและการทําความสะอาด: 

เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป รวมกับ กองทุนพัฒนาส� อปลอดภัยและสรางสรรค ชวนภาคภูมิใจ

ในความเปนไทยผานภาพยนตร โฆษณาชุด “ไมลืม” ในโรงภาพยนตรเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ

อาจารยลัดดา ตั้งสุภาชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส� อปลอดภัย

และสรางสรรค รวมกับ สุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายส� อโฆษณา 

บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป พรอมดวย วรินรําไพ ปุณยธนารีย รองผูจัดการกองทุนพัฒนา

ส� อปลอดภัยและสรางสรรค จัดงานแถลงขาวเปดตัวภาพยนตร โฆษณาชุด “ไมลืม” โดยมี 

วีระพงษ กังวานนวกุล, กนกนภา สายหรุน, บรรณกร อานันทวงษ และ ศุภชัย สุวรรณออน 

ใหเกียรติรวมงาน ณ โรงภาพยนตรอิออน เธียเตอร แอท ควอเทียร ชั้น 4 ศูนยการคา ดิเอ็ม

ควอเทียร สําหรับภาพยนตร โฆษณาชุดดังกลาว สามารถรับชมในโรงภาพยนตรเครือเมเจอร 

ซีนีเพล็กซ กรุป ตั้งแตวันนี้ – 16 มีนาคม 2565

เบสท เวสเทิรน เสริมความมั่นใจทุกการเขาพักดวย “วี แคร คลีน”

ยกระดับมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยสากลทั่วภูมิภาค
หองพักทุกหองและทุกพ้ืนท่ีพักผอน ณ โรงแรม

และรีสอรทในเครือเบสท เวสเทิรน ไดรับ

การดูแลดานความสะอาดและรับรองดาน

สุขอนามัยตามขั้นตอนปฏิบัติจากมาตรฐาน 

วี แคร คลีน อยางเครงครัด ดวยการใช

อุปกรณทําความสะอาดและน้ํายาฆาเชื้อโรค

ตามมาตรฐานสากลโดยพนักงานทําความ

สะอาดที่ ไดรับการฝกอบรมอยางเขมงวด 

และพนักงานทุกทานยังคงตองสวมหนากาก

อนามัยและถุงมือพลาสติกขณะปฏิบัติงาน 

เพ� อสรางความปลอดภัยและมั่นใจสูงสุดตอ

แขกผู้เข้าพักเมื่อเข้าบริการภายในห้องพัก

และพื้นที่สวนกลางของโรงแรมเสมอ  

• มิติพ้ืนท่ีพักผอนสวนกลาง: ทุกพ้ืนท่ี

พักผอนสวนกลางและอุปกรณอํานวยความ

สะดวกตางๆ ในโรงแรมและรีสอรทในเครือ

เบสท เวสเทิรน อาทิ หองประชุม สระวายนํ้า 

ฟตเนส ลิฟต โดยสาร รวมทั้งทุกพื้นที่ที่มี

การสัมผัสรวม จะไดรับการทําความสะอาดอยาง

สม่ําเสมอและหลังการใชงานทุกครั้งพรอม

ขั้นตอนการฆาเชื้อโรคตามหลักสากล รวมทั้ง

มีการติดตั้งอุปกรณจายเจลแอลกอฮอล

ทําความสะอาดมือใหพรอมใชบริการแขกผู

เขาพักตามจุดตางๆ 

• มิติการบริการอาหารและเคร� องด� ม: 

ทุกการบริการดานอาหารและเคร� องด� ม ณ 

โรงแรมและรีสอรทในเครือเบสท เวสเทิรน 

ไดรับการดูแลและรับรองดานสุขอนามัย

อยางใกลชิดในทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน 

วี แคร คลีน และขอปฏิบัติตามแตละประเทศ

อยางเครงครัด โดยเฉพาะการจัดการพื้นที่

รับประทานอาหารตามมาตรการเวนระยะ

หางทางสังคมและจํากัดจํานวนลูกคาเพ� อลด

ความแออัดในพื้นที่ พรอมแนะนําการบริการ

อาหารแบบสวนตัวภายในหองพักสําหรับ

แขกทุกทานอีกดวย 

• มิติพนักงานและการบริการ : 

พนักงานทุกทานของเบสท เวสเทิรน โฮเทล

แอนดรีสอรท จะไดรับการฝกอบรมดานความ

สะอาดและสุขอนามัยตามมาตรฐาน วี แคร 

คลีน และเนนยํ้าการปฏิบัติตามขอปฏิบัติดังกลาว

อยางเครงครัด ไมเฉพาะสําหรับพนักงาน

ตอนรับและบริการสวนหนาเทานั้น แตยัง

รวมถึงพนักงานบริการสวนหลังและบุคคลอ� นๆ 

ที่เขามาใหบริการหรือติดตอในพื้นที่ โรงแรม 

เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือแพร่

เชื้ออยางเต็มที่ โดยมีการรับรองคุณภาพและ

ตรวจสอบการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

ไมวาจะเปนการทองเท่ียวในจุดหมายใด 

เบสท เวสเทิรน โฮเทลแอนดรีสอรท ขอเนน

ยํ้าความมั่นใจในทุกการเขาพักและมอบ

ความอุนใจเต็มท่ีตอแขกทุกทานดวย วี แคร คลีน 

(We Care CleanSM) มาตรฐานความสะอาด

และสุขอนามัยระดับสากล ที่ควบคุมดูแลทุก

ขั้นตอนปฏิบัติดานคุณภาพความปลอดภัย 

สุขภาพและสุขอนามัย เพ� อตอนรับคุณและ

คนสําคัญใหเขาพักที่ โรงแรมและรีสอรทใน

เครือเบสท เวสเทิรน อยาง

ปลอดภัยเต็มที่ และยัง

คงการบริการเหนือระดับ

และอบอุน อันเปนเอกลักษณ

ของเบสท์ เวสเทิร ์น  

รับชมรายละเอียดเพิ่ม

เติมหรือสํารองหองพัก

ไดที่ www.BestWestern

Asia.com

โรงเเรมเซ็นทาราเเกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา ตอนรับปใหม 2565     โรงแรมเซ็น

ทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา นําโดย เวยน ดิวเบอรลีย ผูจัดการทั่วไปภาคพื้นที่ พรอม

ดวย เฉลิมรัฐ ขําสวัสดิ์ ผูจัดการโรงแรม พรอมคณะผูบริหารเเละพนักงาน เฉลิมฉลองวันสง

ทายปเกาตอนรับวันขึ้นปใหม 2565 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา พรอม

ตอนรับทุกทานดวยความมั่นใจในการใหบริการ ดานความปลอดภัยสุขอนามัยกับ"SHA Plus" 

(Amazing Thailand Safety & Health Administration) มาตรฐานทองเที่ยวปลอดภัยดานสุข

อนามัยภายใตการควบคุมดูแลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และ “เซ็นทารา คอมพลีท 

แคร” (Centara Complete Care) โปรแกรมดานการบริการที่ชวยเพิ่มความเช� อมั่นอยางสูงสุด

ดานสุขภาพ ดวยมาตรฐานความปลอดภัย ความสะอาดและสุขอนามัย ตอกย้ําความมุงมั่นที่

เราใหความสําคัญกับสุขภาพของลูกคาและพนักงาน คุณจึงมั่นใจไดวาพนักงานของเราทุกคน

ไดรับวัคซีน และไดรับการตรวจเชื้อโควิดดวย Antigen Test Kit เปนประจําอยางตอเน� อง 

เพ� อใหคุณเพิ่มความมั่นใจในการบริการไดอยางไรกังวล

สยาม พรีเมี่ยม เอาทเล็ต กรุงเทพ รวมกับ เดอะ รอยัล กอลฟ แอนด คันทรี คลับ จัดงาน 

Siam Premium Outlets Bangkok 21K     ไมเคิล ถัง กรรมการผูจัดการ บริษัทสยามพิ

วรรธน ไซมอน และนราทิพย รัตตประดิษฐ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ กลุมบริษัท

สยามพิวรรธน ลงนามขอตกลงความรวมมือ (MoU) รวมกับ เดอะ รอยัล กอลฟ แอนด คัน

ทรี คลับ โดย เชาวรัตน เชาวนชวานิล ประธานเจาหนาที่บริหาร และ ฉัตรชัย วีระเมธีกุล 

รองประธานกรรมการ ในการรวมกันจัดงาน Siam Premium Outlets Bangkok 21K เปดเสน

ทางวิ่งระยะใหมเปนครั้งแรก! ที่เหลานักวิ่งจะไดสัมผัสกับบรรยากาศการวิ่งทามกลางแบรนด

ดังระดับโลกกวา 300 แบรนด ภายในพื้นที่ สยาม พรีเมี่ยม เอาทเล็ต กรุงเทพ ซึ่งจะมีเสน

ทางผาน เดอะ รอยัล กอลฟ แอนดคันทรี คลับ สนามกอลฟระดับมาตรฐานสากล โดยพิธีนี้

จัดขึ้น ณ เดอะ รอยัล กอลฟ แอนด คันทรี คลับ กรุงเทพฯ เม� อวันกอน ทั้งนี้ Siam Premium 

Outlets Bangkok 21K จะจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2565 สนใจสามารถติดตามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ facebook.com/SiamPremiumOutlets21K

ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีแก 

รศ.ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในความสําเร็จโดยเปนมหาวิทยาลัยแรก

ที่ ไดรับการรับรองในคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตรเทียบเทาระดับโลก ตาม

มาตรฐาน ABET (Accreditation Board for 

Engineering and Technology) สหรัฐอเมริกา

แลว รวดเดียวถึง 6 หลักสูตร ซึ่งมากที่สุดใน

ประเทศไทย ท้ังน้ี โดยมี ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา 

นายกสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา

คลินิก ลา แพรรี เอสเธติกส แอนด 

เมดิคอล สปา กรุงเทพฯ ศูนยดูแลความงาม

และสปาสุขภาพชั้นนําของโลก สาขาแรก

นอกยุโรป จากเมืองมองเทรอซ ประเทศ

สวิตเซอรแลนด สูทวีปเอเชีย ชวนสัมผัส

ประสบการณสุดพิเศษกับแพ็คเกจ Journey 

to Switzerland ที่รวมสุดยอดความพรีเมียม

จากประเทศสวิตเซอรแลนด มอบความผอน

คลายกับบริการสปาสุดหรู พรอมอิ่มอรอย

กับมื้อกลางวันสุดพิเศษแบบไฟน ไดนิ่งกับ

อาหารยุโรปสมัยใหมที่รานอาหาร IGNIV 

Bangkok หนึ่งในรานอาหารไฟนไดนนิ่งจาก

เชฟระดับมิชลินสตาร 3 ดาว ที่นับเปนสาขา

แรกที่เปดนอกประเทศสวิตเซอรแลนด ณ 

เดอะ เซนต รีจิส กรุงเทพฯ

แพ็กเกจ Journey to Switzerland 

ราคาทานละ 5,500 บาทสุทธิ ประกอบดวย 

บริการนวด Signature Massage 75 นาที  

มื้ออาหารกลางวันไฟน ไดนิ่งแบบ 3 คอรส 

ณ อิกนีฟ แบงคอก  บริการ Relaxation Area 

พื้นที่สําหรับผอนคลาย ที่มีทั้งสระแชตัวน้ํา

รอนน้ําเย็น หองสตรีม Foot Walk ที่สามารถ

เดินนวดเทาดวยหินธรรมชาติ รวมถึงสระ

อธิการบดี ม.มหิดล ยินดีในโอกาสความสําเร็จของวิศวะมหิดล ไดรับมาตรฐานโลก ABET รวดเดียว 6 หลักสูตร มากที่สุดในประเทศไทย 

คลินิก ลา แพรรี เอสเธติกส แอนด เมดิคอล สปา กรุงเทพฯ ชวนสัมผัสประสบการณ

ผอนคลายพรอมไฟน ไดนิ่งมื้อพิเศษกับแพ็กเกจ Journey to Switzerland

วายน้ําโรงแรม เดอะ เซนต รีจิส กรุงเทพฯ 

บัตรกํานัลแทนเงินสด 1,000 บาท สําหรับ

มาใชที่คลินิก ลา แพรรี ในครั้งถัดไป 

สํารองแพ็กเกจ Journey to Switzerland 

ไดตั้งแตวันนี้จนถึง เดือนมิถุนายน 2565 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ทรีตเมนตสปา สมัครสมาชิก หรือติดตอนัด

หมาย ไดที่ 0-2207-7779  

และแคนาดา (ATPAC) รศ.ดร.วีระ จันทรคง 

และ ศ.ดร.รัตติกร ฮิวเวท จากสมาคมนัก

วิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

และ ดร.ลักษมณ สมานสินธุ ผูอํานวยการ

กลุมความรวมมือระหวางประเทศ 2 กองการ

ตางประเทศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมแสดงความ

ยินดี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นับเปนการยกระดับการศึกษาไทยสู

การเปนท่ียอมรับในระดับโลก เสริมสรางโอกาส

ที่เทาเทียมของเยาวชนไทยและวิศวกรไทย

สามารถทํางาน เคล� อนยายแรงงาน หรือ

ศึกษาตอไดท่ัวโลก อีกท้ัง

ตอบสนองการพัฒนา

ประเทศไทยสูอนาคต และ

นโยบายของกระทรวง อว. 

ในการเปนโมเดลตัวอยาง

และแบงปนประสบการณ

พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า

วิศวกรรมศาสตรแก

มหาวิทยาลัยอ� นๆ ให

กาวไปดวยกัน
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์สั่งซื้อ ฮ.แบล็กฮอว์กอีก 32 ลำ�

มะนิล� • รัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์เผยเมื่อวันอาทิตย์ว่า ฟิ 

ลิปปินส์จะซื้อเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กลำาใหม่อีก 32 ลำา มูลค่า

มากกว่า 20,565 ล้านบาท รายงานเอเอฟพีและรอยเตอร์เมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม กล่าวว่า คำาสั่งซื้อล่าสุดได้รับการเปิด

เผยโดยเดลฟิน ลอเรนซานา รัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ คาด

ว่าฟิลิปปินส์จะได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์ 5 ลำาแรกในปี 2566 ที่

เหลือจะจัดส่งเป็น 3 ชุด โดยชุดแรก 10 ลำา ในปี 2567, อีก 

10 ลำา ในปี 2568 ส่วน 7 ลำาสุดท้ายได้ในปี 2569 เขากล่าวว่า

เฮลิคอปเตอร์ใหม่มีความจำาเป็นต่อการตอบสนองภัยพิบัติและ

การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม “ไม่เคยมีการขาดแคลนเครื่อง

บินลำาเลียงและเฮลิคอปเตอร์รุนแรงเท่านี้มาก่อนระหว่างโรค

ระบาดและหลังพายุไต้ฝุ่นโอเด็ตต์” ลอเรนซานากล่าวถึงไต้ฝุ่น

ราอีที่ถล่มฟิลิปปินส์เมื่อเดือนธันวาคม คร่าชีวิตคนมากกว่า 

400 คน และสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวาง และว่าฝูง

เฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ก็อายุมากและไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำารุง 

เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ เอส-40 ไอ 

แบล็กฮอว์ก 16 ลำา เพื่อมาทดแทนเฮลิคอปเตอร์เบลล์ ยูเอช-1 

เอช หรือฮิวอี้ หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่คร่าชีวิต

กรุงปักกิ่งคุมเข้มเข้�เมืองสกัดโอมิครอน

ปักกิ่ง • รอยเตอร์รายงานการแถลงของรัฐบาลกรุงปักกิ่งทาง

โซเชียลมีเดียของหนังสือพิมพ์ปักกิ่งเดลี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 

มกราคมว่า ทางการจะบังคับให้ผู้เดินทางมาถึงกรุงปักกิ่งจะ

ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายในเวลา 72 ชั่วโมง เริ่มบังคับใช้

กฎนี้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคมถึงสิ้นเดือนมีนาคม เป็นมาตรการ

ช่วยตรวจหาผู้ติดเชื้อโอมิครอนตั้งแต่เริ่มต้นและควบคุมความ

เสี่ยงการระบาดของเชื้อโควิด-19 กฎที่มีอยู่แล้วของกรุงปักกิ่ง

คือผู้ที่เดินทางเข้ามาในกรุงปักกิ่ง หลังเดินทางออกจากเมือง

หลวงต้องตรวจโควิด-19 ภายในเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อจะได้

รับกรีนโค้ดในแอปติดตามสุขภาพของกรุงปักก่ิง คำาส่ังน้ีมีข้ึนหลัง

จากเมื่อวันเสาร์ท่ีผ่านมา กรุงปักก่ิงมีรายงานผู้ติดเช้ือสายพันธ์ุ

โอมิครอนรายแรกในชุมชน ผู้ติดเช้ือรายน้ีเดินทางไปใช้บริการ

ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารหลายแห่งในกรุงปักก่ิงในช่วง 14 

วันท่ีผ่านมา และไม่ได้เดินทางออกจากกรุงปักก่ิงต้ังแต่เร่ิมปีใหม่ 

กรุงปักกิ่งและมณฑลเหอเป่ย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

โอลิมปิกฤดูหนาวที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่ 4 กุมภาพันธ์

พระภิกษุหล�ยร้อยรูปต้องทิ้งวัดในรัฐกะย�

ย่�งกุ้ง • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม ว่า 

พระภิกษุหลายร้อยรูปในเมืองหลอยก่อ เมืองเอกของรัฐกะยา

และเมืองเดโมโซที่อยู่ติดกัน ต้องทิ้งวัดเพื่อหนีการสู้รบระหว่าง

กองกำาลังฝ่ายกบฏกับทหารเมียนมา เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการ

สู้รบกันอย่างหนักในเมืองหลอยก่อ สหประชาชาติประเมินว่า

มีประชาชนต้องหนีออกจากเมืองนี้เกือบ 90,000 คน รวมถึง

พระภิกษุด้วย พระภิกษุรูปหนึ่งเผยว่ามีพระที่ต้องทิ้งวัดราว 30 

วัด ส่วนพระภิกษุอีกรูปหนึ่งจากเมืองเดโมโซที่หนีไปอยู่รัฐชาน

กับชาวบ้านราว 5,000 คน เผยว่า วัดในเมืองนี้กลายเป็นวัด

ร้าง 12 แห่ง.

มาเลเซียพูดแล้ว : ฮุน เซน จับมือ

มิน อ่อง หล่าย ไม่ดีสำาหรับอาเซียน

�ก�รออกแล้วครับ...อ�เซียนเร่ิมจะแตกคอกัน

เรื่องเมียนมา เพราะนายกฯ ฮุน เซน แห่ง

กัมพูชา ไปหาพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย และ

ออกแถลงการณ์ร่วมกันประหนึ่งทำาในนามอาเซียน โดยไม่

ได้ปรึกษาหารือให้รู้เรื่องกันก่อน

รู้ได้อย่างไรว่า ฮุน เซน ไม่มีการพูดคุยในอาเซียนกัน

ก่อนที่จะทำาหน้าที่ “ประธานอาเซียนปี 2022”?

เพราะรัฐมนตรีต่าง

ประเทศมาเลเซีย Saifuddin 

Abdullah ให้สัมภาษณ์ว่า การไปเยือน 

มิน อ่อง หล่าย ของฮุน เซน นั้น “ไม่มี

ผลดีต่ออาเซียน”

นี่ถือว่าเป็นการต่อว่าแบบเบาๆ 

แล้ว

อีกสัญญาณของความไม่ลง

รอยกันระหว่างอาเซียนเรื่องพม่าก็

คือที่รัฐมนตรีต่างประเทศเขมร ปรัก 

สุคน เขียนขึ้นโซเชียลมีเดียว่าได้

ต่อสายไปหารัฐมนตรีต่างประเทศ

สิงคโปร์ Vivian Valakrishnan

พร้อมทั้งบอกว่ามีการพูดคุยกัน “อย่างตรงไปตรงมา

และสร้างสรรค์”

ทั้ง 2 คนแสดงความเสียใจว่า ต้องมีการเลื่อนการ

ประชุมสุดยอดของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่เดิม

กำาหนดไว้วันที่ 17 มกราคม (วันนี้) ที่เสียมราษฎร์ของ

กัมพูชา

แต่ต้องเลื่อนออกไป เพราะ “รัฐมนตรีอาเซียนบาง

ท่านมีความยากลำาบากในการเดินทาง” เหมือนจะอ้างว่า

เป็นเพราะกลัวติดโควิด 

แต่เหตุผลอีกข้อหนึ่งก็คือ ความกระอักกระอ่วนของ

เหล่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกรณี ฮุน เซน บินไป

หา มิน อ่อง หล่าย

และประกาศวา่จะเชญิรฐัมนตรตีา่งประเทศเมยีนมาของ

รัฐบาลทหารพม่า คือ Wunna Muang Lwin มาร่วมประชุม 

กับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอื่นๆ วันนี้ด้วย

อาเซียนบางประเทศ (เช่น มาเลเซีย, อินโดฯ และ

สิงคโปร์) อาจจะเห็นว่าการที่กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียน

ตัดสินใจจะยอมรับทั้ง มิน อ่อง หล่าย และหม่องลวินอย่างฉับ

พลันนั้นอาจจะทำาให้อาเซียนเสียจุดยืนเดิมก็ได้

จึงมีความพยายามจะหาทางหลีกเลี่ยงการที่ต้องประชุม

โดยมีคนของ มิน อ่อง หล่าย มาร่วมโต๊ะด้วย

Prak Sokhonn เขียนในโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าเขา                                  

ขอบคุณรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ที่

ได้แสดงการสนับสนุนความพยายามของ

กัมพูชาที่จะให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดใน

เมียนมาให้ “ร่วมกันดำาเนินการตามฉันทา

มติ 5 ข้อของอาเซียน” อย่างเต็มที่และทัน

ท่วงที

รัฐมนตรีต่างประเทศเขมรเสริมว่า 

“เรายังดำาเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือ

ทุกทางที่เราทำาให้เพื่อให้เมียนมากลับมาสู่

ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด”

ผมอ่านภาษาการทูตนี้ด้วยความ

เข้าใจว่าสิงคโปร์กับมาเลเซียและ

อินโดนีเซียต่างก็มีคำาถามต่อกัมพูชาว่าการเร่งร้อนไปจับมือ

กับ มิน อ่อง หล่าย ของ ฮุน เซน นั้นจะทำาให้เกิดปัญหากับ

อาเซียนหรือไม่

รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียพูดอย่างไม่เกรงใจว่า การ

ไปเยือนมิน อ่อง หล่าย ของฮุน เซน อาจจะ “เกิดภาพที่ผิดว่า

อาเซียนได้ให้การรับรองรัฐบาลทหารพม่าแล้ว”

เขาบอกว่า ฮุน เซน ควรจะไปเมียนมา (ถ้าเขาอยากไป

จริงๆ) ในนามนายกฯ ของกัมพูชาในกรอบของทวิภาคี

แต่เมื่อปีนี้ ฮุน เซน เป็นประธานอาเซียนด้วย การไป

เยือนเช่นนั้นก็อาจ “ถูกตีความในทางที่ผิด”

ฮุน เซน บินไปเนปยีดอเมื่อวันที่ 7 มกราคม กลาย

เป็นผู้นำาโลกคนแรกที่ไปเยือนเมียนมาหลังรัฐประหารวัน

ที่ 1 กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

ทำาให้อาเซียนบางประเทศมีความอึดอัดคับข้องใจไม่

น้อย เพราะเหมือนกับว่า มิน อ่อง หล่าย ไม่ต้องเกรงใจผู้นำา

อาเซียนที่ตั้งคำาถามมาตลอดว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติตามฉันทา

มติ 5 ข้อท่ีตกลงกันท่ีจาการ์ตา เมื่อ 24 เมษายนปีท่ีแล้วเมื่อไหร่

เพราะถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ประการใด

แถลงการณ์ของ มิน อ่อง หล่าย กับ ฮุน เซน พูดถึง

เรื่อง “หยุดยิง” ที่จะขยายเวลาไปถึงสิ้นปี ทั้งๆ ที่กองทัพพม่า

ยังคงถล่มโจมตีกองกำาลังชาติพันธุ์ติดอาวุธอย่างไม่หยุดยั้ง

แม้ในแถลงการณ์จะพูดถึงการเปิดทางให้ ปรัก สุ

คน ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศเขมรที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้เป็น “ทูตพิเศษอาเซียนว่าด้วยกิจการเมียนมา” เพื่อทำา

หน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยกับกลุ่มต่างๆ ในเมียนมา แต่ก็ไม่มี

การระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน

อีกทั้งในแถลงการณ์นั้นก็ได้บอกว่า การกระทำาของ

อาเซียนทั้งหลายจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในเมียน                                                            

มาด้วย

  และผู้กำาหนดว่าสถานการณ์ในเมียนมาจะเหมาะ

สมสำาหรับการทำาหน้าที่ของตัวแทน

อาเซียนนั้นก็คือ มิน อ่อง หล่าย

เท่ากับว่าทุกอย่างยังอยู่ภาย

ใต้เงื่อนไขของผู้นำาทหารเมียนมา 

โดยท่ีกลุ่มต่อต้าน, ฝ่ายพลเรือนและ

กลุ่มชาติพันธ์ุท้ังหลายไม่ได้มีสิทธ์ิ

ในการร่วมกำาหนดกรอบเวลาและ

ทิศทางของการเปิดให้มีการเจรจา

เพื่อหาทางยุติความขัดแย้งเลย

รัฐมนตรีต่างประเทศ

มาเลเซียบอกนักข่าวที่

กัวลาลัมเปอร์เมื่อวันพฤหัสฯ ที่

ผ่านมาว่า

“บางคนบอกว่าการไปเยือน

เมียนมาของ ฮุน เซน อาจจะ

เป็นการเริ่มต้นการไกล่เกลี่ยและ

เจรจาในเมียนมา แต่เรายังไม่เห็น

ว่ามันเกิดขึ้นแต่อย่างไร”

แล้วถ้า ฮุน เซน ตัดสินใจ

เดินหน้าเชิญตัวแทนของกองทัพ

เมียนมามาร่วมประชุมกับอาเซียน

ล่ะ เขาจะทำาอย่างไร?

รมว.ต่างประเทศมาเลเซียบอก

ว่าเขาจะปรึกษาคณะรัฐมนตรีก่อน

แต่ถ้า ฮุน เซน ทำาอย่างนั้นจริง “นั่นก็จะเป็นการ

ละเมิดฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน...ซึ่งเป็นมติที่มีคุณค่า

สำาคัญ เรามิอาจจะต่อรองประเด็นนี้กันได้”

เห็นร่องรอยของความขัดแย้งในอาเซียนที่ ฮุน เซน 

ก่อขึ้นอีกครั้งหรือยัง?

พี่ไทยว่าอย่างไร?

ผมเดาว่าคำาตอบคือ Quiet 

diplomacy (การทูตเงียบงัน) อีกเช่นเคย

เงียบหน้าบ้านได้ แต่หลังบ้านเราก็ส่งเสียงให้เพื่อน

ร่วมอาเซียนได้ยินกันชัดๆ 

เพราะความขัดแย้งในเมียนมายิ่งนับวันยิ่งจะสร้าง

ปัญหาหนักหน่วงให้กับเรามากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้.

อ

ภูเขาไฟปะทุก่อสึนามิซัดตองกา
เวลลิงตัน • ก�รปะทุรุนแรงของภูเข�ไฟใต้น้ำ�นอกฝ่ังตองก�เมื่อวัน

เส�ร์ ก่อสึน�มิสูงกว่� 1 เมตรโถมเข้�ท่วมกรุงนูกูอะโลฟ� สร้�งคว�ม

เสียห�ยอย่�งหนัก แต่ยังไม่มีร�ยง�นผู้บ�ดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจ�ก

ระบบสื่อส�รใช้ก�รไม่ได้ เผยเสียงระเบิดของภูเข�ไฟได้ยินไกลท่ัวโลก 

ขณะคลื่นยักษ์ซัดช�ยฝ่ังหล�ยประเทศต้ังแต่ญ่ีปุ่นถึงสหรัฐ

รายงานเอเอฟพีอ้างคำา 

แถลงของนายกรัฐมนตรีจาซินดา 

อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์ เมื่อ

วันอาทิตย์ท่ี 16 มกราคม 2565 

ว่าการปะทุของภูเขาไฟใต้น้ำา ฮัง 

กา ตองกา-ฮังกา ฮาอาปาย เมื่อ

วันเสาร์ สร้างความเสียหายอย่าง

มากต่อกรุงนูกูอะโลฟา เมืองหลวง

ของตองกา ประเทศเกาะกลาง

มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ท่ีมีประ 

ชากรราว 105,000 คน อยู่ห่าง

จากนิวซีแลนด์ทางตะวันออกเฉียง

เหนือ 2,383 กิโลเมตร แต่ยังไม่มี

รายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถประเมิน

ความเสียหายอย่างเต็มรูปแบบ

ได้ เนื่องจากการสื่อสารยังใช้งาน

ไม่ได้

“สึนามิก่อผลกระทบอย่าง

มากต่อชายทะเลส่วนนอกทาง

ฝ่ังเหนือของกรุงนูกูอะโลฟา เรือ

หลายลำาและก้อนหินขนาดใหญ่

ถูกซัดเข้าฝ่ัง” อาร์เดิร์นกล่าวภาย

หลังติดต่อกับสถานทูตนิวซีแลนด์

ในตองกา “นูกูอะโลฟาถูกปกคลุม

ด้วยฝุ่นเถ้าภูเขาไฟหนาทึบ แต่

สภาพอื่นๆ ยังสงบและเสถียร”

ผู้นำาหญิงของนิวซีแลนด์

เผยด้วยว่า ตองกาต้องการน้ำาสะ 

อาด เนื่องจากเมฆเถ้าภูเขาไฟทำา 

ให้น้ำาปนเปื้อน 

ขณะท่ีกระทรวงกลาโหม

นิวซีแลนด์กล่าวว่า ยังไม่มีราย 

งานความเสียหายท่ีหมู่เกาะรอบ

นอก นิวซีแลนด์จะส่งเครื่องบิน

ตรวจการณ์ของกองทัพอากาศออก

สำารวจทันทีท่ีสภาพในบรรยากาศ

เอ้ืออำานวย

ส่วนกระทรวงการต่างประ 

เทศออสเตรเลียเผยว่า ตองกา

ได้ยอมรับข้อเสนอส่งเที่ยวบิน

ตรวจการณ์ไปสำารวจเช่นกันและ

ออสเตรเลียได้เตรียมจัดส่งความ

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำา 

เป็นโดยทันที ขณะที่ แอนโทนี 

บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศ

สหรัฐ กล่าวว่า สหรัฐมีความห่วง                                               

กังวลอย่างยิ่งถึงชาวตองกา และ

จะให้การสนับสนุนประเทศเกาะ

แห่งนี้

มีรายงานว่า การปะทุของ

ภูเขาไฟใต้น้ำาเมื่อวันเสาร์ ซ่ึงสำา 

นักสำารวจทางธรณีวิทยาสหรัฐ

กล่าวว่ามีความรุนแรงเท่าแผ่นดิน

ไหวขนาด 5.8 ก่อให้เกิดสึนามิ

สูง 1.2 เมตร ซัดเข้าชายฝั่งกรุง

นูกูอะโลฟาประชาชนต้องหนีน้ำา

ขึ้นที่สูง ขณะที่น้ำาไหลเข้าท่วม

บ้านเรือน สร้างความเสียหายต่อ

โครงสร้างของบ้านและอาคาร

หลายหลัง การปะทุที่ส่งแก๊สควัน 

และเถ้าภูเขาไฟ สู่ท้องฟ้าสูง

หลายกิโลเมตร ยังทำาให้ก้อนหิน

ขนาดเล็กและเถ้าธุลีโปรย ปราย

ปกคลุมเมืองหลวงแห่งนี้ 

สมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอู

ท่ี 6 ต้องทรงอพยพจากพระราชวัง

โดยขบวนของตำารวจนำาเสด็จไป

ประทับท่ีตำาหนักห่างไกลจากชาย 

ฝั่ง

ภาพถ่ายดาวเทียมจับภาพ

ช่วงขณะท่ีภูเขาไฟลูกน้ีปะทุรุนแรง 

ซ่ึงกินเวลานานกว่า 8 นาทีได้ 

เสียงคำารามของการปะทุดังไกล 

10,000 กิโลเมตร รับรู้ได้ถึงรัฐ

อะแลสกาของสหรัฐ การปะทุก่อ

สึนามิซัดเข้าชายฝั่งทั่วแปซิฟิก 

โดยเมืองชานญารัลของชิลีที่อยู่

ห่างไปกว่า 10,000 กิโลเมตร เกิด

คลื่นยักษ์สูง 1.74 เมตร และยังมี

รายงานคลื่นขนาดเล็กกว่าซัดเข้า

ชายฝ่ังแปซิฟิกต้ังแต่อะแลสกาถึง

เม็กซิโก

เมืองซานตาครูซในรัฐแค 

ลิฟอร์เนียของสหรัฐ คลื่นหนุน

สูงท่ีเกิดจากสึนามิทำาให้เกิดน้ำาท่วม                                                 

ส่วนที่ญี่ปุ่น มีคลื่นสูงราว 1.2 

เมตรซัดเข้าฝั่งแปซิฟิก คำาเตือน

ภัยคลื่นยักษ์ทำาให้เปรูส่ังปิดท่าเรือ 

22 แห่งเพื่อป้องกันไว้ก่อน.

เอฟบีไอบุกช่วยตัวประกันที่ โบสถ์ยิวเทกซัส

คอลลีย์วิล • คนร้ายบุกเด่ียวจับ

ตัวประกัน 4 คน นานมากกว่า 

10 ช่ัวโมง ท่ีโบสถ์ยิวในเมือง

คอลลีย์วิล รัฐเทกซัส ตัวประกัน

ท้ังหมดปลอดภัย แต่คนร้ายเสีย

ชีวิต หลังเอฟบีไอบุกช่วยตัวประ 

กันสำาเร็จ 

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย   

งานว่า เกิดเหตุชายคนหนึ่งบุก                                               

จับตัวประกัน 4 คน รวมถึง

แรบไบของโบสถ์ยิวท่ีโบสถ์คอน

เกรเกชั่นเบธอิสราเอล ในเมือง

คอลลีย์วิล เมืองเล็กๆ ในรัฐเทก 

ซัส ห่างจากเมืองดัลลัสทางตะ 

วันตกราว 40 กิโลเมตร เมื่อ

เวลาราว 10.41 น. วันเสาร์ที่ 

15 มกราคมตามเวลาท้องถิ่น 

หลังผ่านไป 6 ช่ัวโมง คน                                               

ร้ายปล่อยตัวประกันออกมา 1 

รายโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ คน 

ร้ายเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าท่ีมาก 

กว่า 10 ช่ัวโมง เหตุการณ์จบลง

หลังทีมช่วยชีวิตตัวประกันของ

เอฟบีไอบุกเข้าไปในโบสถ์ ช่วย

ชีวิตตัวประกัน 3 คนไว้ได้

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงาน

ว่า ระหว่างทีมเอฟบีไอบุกเข้า 

ไปในโบสถ์ ได้ยินเสียงระเบิด 

คาดว่าเป็นระเบิดแสง และเสียง

ปืนช่วงสั้นๆ หลังจากนั้น เกร็ก 

แอบบ็อตต์ ผู้ว่าการรัฐเทกซัส

โพสต์ทางทวิตเตอร์ว่าเหตุวิกฤต

จบลงแล้ว ตัวประกันทุกคนปลอด 

ภัย

ไมเคิล มิลเลอร์ ผู้บังคับ                                                

การตำารวจเมืองคอลลีย์วิล แถลง

ว่า ทีมช่วยชีวิตตัวประกันของ

เอฟบีไอบุกเข้าไปในโบสถ์ยิวแห่ง

นี้เมื่อค่ำาวันเสาร์ ช่วยชีวิตตัว

ประกัน 3 คน ทุกคนเป็นผู้ใหญ่ 

ส่วนผู้ต้องสงสัยเสียชีวิต

แม็ตต์ เดซาร์ โน เจ้าหน้า 

ที่พิเศษเอฟบีไอเมืองดัลลัสเผย

ว่าตัวประกันทั้ง 4 คน รวมถึง                                                

ชาร์ลี ซีทรอน วอล์กเกอร์ แรบ 

ไบของโบสถ์ ไม่ได้รับบาดเจ็บ

สถานีโทรทัศน์เอบีซีนิวส์

รายงานว่า คนร้ายท่ีบุกเด่ียวจับ

ตัวประกันรายนี้มีอาวุธ และ

อ้างว่าเขามีระเบิดท่ีวางไว้ในสถาน

ที่หนึ่งด้วย คนร้ายมีข้อเรียก

ร้องให้ปล่อยตัว อาเฟีย ซิดดิกี 

นักวิทยาศาสตร์ชาวปากีสถาน

ที่ถูกศาลนิวยอร์กตัดสินจำาคุก 

86 ปี เมื่อปี 2553 ฐานพยายาม

ฆ่าเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนใน

อัฟกานิสถาน ขณะนี้นักโทษผู้                                       

น้ีถูกคุมขังในเรือนจำาท่ีเมืองฟอร์ต 

เวิรธ์ รัฐเทกซัส

เอบีซีนิวส์รายงานว่า คน 

ร้ายอ้างว่าเป็นพ่ีชายของซิดดิกี 

แต่ได้รับการยืนยันว่าพี่ชายตัว

จริงของเธออยู่ที่เมืองฮุสตัน ผู้

เชี่ยวชาญเผยว่า คำาภาษาอา   

หรับที่ชายคนนี้ใช้มีความหมาย

เชิงอุปมาอุปไมยว่าเป็นพี่น้อง

กันตามความเชื่อของศาสนา

อิสลาม.

ภูเขาไฟใต้น้ำา • ภาพนิ่งจากวิดีโอที่ถ่ายโดยดาวเทียมฮิมาวาริ-8 เผยแพร่โดยสถาบันข้อมูลและการสื่อสารแห่งชาติญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 

มกราคม ขณะที่ภูเขาไฟใต้น้ำาปะทุ ทำาให้เกิดคลื่นสึนามิถล่มตองกา 
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โจ๋วัย 13 ซิ่ง จยย.ชนเสาไฟขาขาด

ชลบุรี • เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 16 ม.ค.65 ศูนย์รับแจ้ง

เหตุ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ รับแจ้งเหตุ

จักรยานยนต์ชนเสาไฟส่องสว่างเกาะกลางถนน มีผู้ได้รับบาด

เจ็บขาขาดอาการสาหัส เหตุเกิดบนถนนสุขุมวิท ขาเข้าสัตหีบ 

บริเวณตรงข้ามปากซอยสัตหีบสุขุมวิท 79 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ 

จ.ชลบุรี จึงส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ชีพเร่งให้การช่วยเหลือ ที่เกิด

เหตุบนเกาะกลางถนนพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125i สี

ดำา ทะเบียนป้ายแดง 95-6331 สภ.สัตหีบ สภาพกระเด็นไปไกล

จากจุดเกิดเหตุออกไปประมาณ 30 เมตร ส่วนผู้ขับขี่ร่างตกอยู่

บนเกาะกลางใกล้จุดเกิดเหตุ ทราบชื่อคือ ด.ช.วีรชัย เพียงเกตุ 

อายุ 13 ปี สภาพขาขวาขาด 2 ท่อน นอนหายใจรวยรินจมกอง

เลือด เบื้องต้นหน่วยกู้ภัยได้นำาชิ้นส่วนขาท่อนล่างแช่กับน้ำาแข็ง 

พร้อมทำาการปฐมพยาบาล ก่อนเร่งนำาตัวส่งรักษายังห้องฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ส่วน

สาเหตุคาดว่ารถได้วิ่งมาด้วยความเร็ว ก่อนเสียหลักชนขอบ

ฟุตบาท รถเหินขึ้นเกาะกลางถนน ร่างกระแทกอัดกับเสาไฟส่อง

สว่างอย่างแรง จนเป็นเหตุให้ขาขาดในทันที 

สลดหนูน้อยวิ่งเล่นสวนมันรถทับดับ

อำานาจเจริญ • เวลา 16.00 น. วันที่ 16 ม.ค.65 ตำารวจ

พนักงานสอบสวน สภ.เมืองอำานาจเจริญ อ.เมืองอำานาจเจริญ 

รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลอำานาจเจริญว่า มีเด็กชาย อายุ 8 

ปี ประสบอุบัติเหตุมารักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาล

อำานาจเจริญ และเสียชีวิต ให้มาร่วมชันสูตรพลิกศพด้วย ที่ห้อง

ผู้ป่วยฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลอำานาจเจริญ ทราบชื่อผู้เสีย

ชีวิตคือ ด.ช.อิทธิพล มีบุตร อายุ 8 ปี อยู่บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 

5 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำานาจเจริญ จ.อำานาจเจริญ สภาพศพพบ

รอยถลอกขีดข่วนเหมือนถูกรถลาก ตามร่างกาย คาดว่าภายใน

ร่างกายได้รับความบอบช้ำาอย่างหนัก จึงทำาให้เสียชีวิต มีรายงาน

ว่า น้องปอน อายุ 8 ปี ผู้เสียชีวิต ไปสวนมันสำาปะหลังกับมารดา 

และวิ่งเล่นในสวนมันสำาปะหลังคนเดียวตามประสาเด็ก โดยมีรถ

บรรทุกมันสำาปะหลังวิ่งเข้าออกเป็นประจำา คาดว่าจะถูกรถทับ 

เพราะมองไม่เห็นน้องปอน 

สงขลาติดเช้ือใหม่ 81 ตาย 2 ไม่ระบุสายพันธ์ุ 

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง 

สำานักงานสาธารณสุข (สสจ.) สงขลา เปิดเผยจำานวนผู้ติดเชื้อโค

วิด-19 วันที่ 16 ม.ค. จำานวน  81 ราย ติดเชื้อสะสมตั้งแต่วันที่ 

1 เม.ย. 68,058 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 

319 ราย ยังนอนรักษาตัวโรงพยาบาล 1,161 ราย พื้นที่ที่พบมาก

คือ อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง ส่วนผู้เสียชีวิต 2 ราย เพศหญิงอายุ 

82 ปี อ.หาดใหญ่ เดินทางกลับจากเกาะสมุย มีโรคประจำาตัวคือ 

โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มะเร็งเม็ดเลือดขาว ได้รับวัคซีน 

2 เข็ม และอีก 1 รายเป็นเพศหญิง อายุ 88 ปี อ.สิงหนคร มีโรค

ประจำาตัวความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด มะเร็งปากมดลูก ได้

รับวัคซีน 1 เข็ม โดยผู้ที่เสียชีวิต สำานักงานสาธารณสุขไม่ได้แยก

ว่าเสียชีวิตด้วยโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนหรือสายพันธุ์อื่น 

พร้อมเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

13 ในขณะนี้ เพื่อป้องกันโควิดสายพันธุ์ โอมิครอนได้ร้อยละ 90.

สังเวย

วันที่  16  ม.ค. ได้แก่  กทม.  789 ราย,  

สมุทรปราการ  705 ราย,  ชลบุรี  692 ราย,  

ภูเก็ต  400   ราย , นนทบุรี  387 ราย , ปทุมธานี  

287 ราย,  ขอนแก่น  278 ราย ,  อุบลราชธานี  

262 ราย,  เชียงใหม่  183 ราย  และระยอง  

183  ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ฝากเตือนประชาชนทุก

คนให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

ป้องกันส่วนบุคคลข้ันสูงสุดและสวมหน้ากาก

อนามัย 100% รวมถึงเชิญชวนให้ประชาชน

รีบเข้ารับบริการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ท่ี

กำาหนดก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 

โดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิต้านทานและลดอาการ

รุนแรงของโควิด-19 ส่วนกรณีวัคซีนป้องกัน

โควิดสำาหรับเด็กอายุ  5-11 ขวบน้ัน ขณะ

น้ีสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) ได้มีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ใน

เด็กอายุ 5-11 ขวบ คาดว่าจะเร่ิมทยอยเข้ามา

ในประเทศไทยปลายเดือน ม.ค.หรือ ก.พ. โดย

ไทยจะเป็นประเทศท่ี 2 ของทวีปเอเชียในการ

ส่ังวัคซีนมาใช้กับเด็กอายุ 5-11 ขวบ  

ท้ังน้ี รัฐบาลโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ได้เตรียมแผนฉีดวัคซีนสำาหรับเด็กอายุ 5-11 

ขวบเรียบร้อยแล้ว ส่วนวัคซีนเช้ือตายสำาหรับ

ฉีดให้เด็กท้ังซิโนแวคและซิโนฟาร์ม อย.กำาลัง

เร่งข้ึนทะเบียนวัคซีนเช้ือตายสำาหรับฉีดใน

เด็ก ซ่ึงต้องรอผ่านมติคณะอนุกรรมการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันก่อน  เมื่อผ่านแล้วผู้ปกครอง

จะสามารถเลือกสูตรฉีดวัคซีนให้บุตรหลาน

ของตนเองได้ด้วยความสมัครใจ  

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีตัวเลขผู้เสีย

ชีวิตต่ำากว่า 10 รายว่า เป็นไปตามข้อมูล

ที่สะท้อนออกมาต่อเนื่อง และเป็นไปตาม

คาดการณ์ที่ว่าหลังเทศกาลปีใหม่จำานวน

ผู้ป่วยจะเพิ่มมากขึ้น ขณะที่จำานวนผู้เสีย

ชีวิตอาจไม่มาก โดยวันที่ 16  ม.ค.พบว่า

มีผู้ป่วยอาการหนัก 509 ราย ต้องใส่ท่อ

ช่วยหายใจ 108  ราย และเสียชีวิต 9 ราย 

จะเห็นว่าจำานวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักเริ่ม

คงที่  ไม่มากเหมือนในอดีต ทั้งนี้เป็นผลมา

จากการรับวัคซีนที่ค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น อีก

ทั้งอาการของโรคไม่ได้มีความรุนแรง แต่

จะก่อโรคหรืออาการรุนแรงในผู้ป่วยกลุ่ม 

608 เท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้จะไม่พบผู้เสีย

ชีวิตมากขึ้น แต่ยังประมาทไม่ได้ ต้องระวัด

ระวังตนเอง แม้ว่าประชาชนจะให้ความร่วม

มือดี สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ลด

กิจกรรมเสี่ยง และมีการ WFH แต่ยังต้อง

เข้มมาตรการต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะ

มีแนวโน้มที่น่าไว้วางใจถึงค่อยมีการผ่อน

คลายมาตรการ

ส่วนวันนี้ที่มีรายงานพบผู้เสียชีวิตติด

เชื้อโอมิครอนนั้น ได้รับรายงานว่าเกิดขึ้นที่ 

จ.สงขลา เป็นหญิงอายุ 86 ปี ป่วยอัลไซเมอร์ 

อยู่ในกลุ่มผู้ป่วย 608 แม้จะได้รับวัคซีนไฟ

เซอร์ครบ 2 เข็มแล้ว แต่ยังป่วยติดเช้ือจาก

ลูกหลานที่ไปเยี่ยมในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึง

ยังคงต้องย้ำาเตือนให้ระวังกลุ่มคนที่ต้องใกล้

ชิดผู้ป่วยเปราะบาง ต้องเคร่งครัดมาตรการ

ส่วนบุคคล  สวมหน้ากากอนามัย เคร่งครัด

ระยะห่าง ล้างมือ และควรนำากลุ่มเปราะ

บางเหล่านี้ที่เป็นผู้สูงอายุและป่วยเรื้อรัง ที่

รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว มารับวัคซีนเข็ม

กระตุ้นหรือเข็ม 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดย

ขอย้ำาอีกครั้งว่า  คนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 

เมื่อเดือน ต.ค.ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น

หรือเข็มที่ 3 ได้แล้วในเดือน ม.ค.นี้ เพราะ

การรับวัคซีนแม้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 

100% แต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคและ

การป่วยหนักได้นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่ง

เจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ได้แนะนำาข้อ

ปฏิบัติสำาหรับประชาชนที่ยังต้องเดินทางไป

ทำางาน หรือไปทำาธุระในพื้นที่สาธารณะว่า 

1.ล้างมือทันทีเมื่อกลับถึงบ้านด้วยสบู่และ 

น้ำาอย่างน้อย 20  วินาที หรือตั้งแอลกอฮอล์

เจลสำาหรับล้างมือไว้ที่ประตูหน้าบ้าน 2.ถอด

รองเท้าหรือหาที่เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน เพื่อ

ลดโอกาสที่รองเท้าจะไปสัมผัสเชื้อโรคและ

นำามาแพร่เชื้อต่อ 3.ถอดและทำาความสะอาด 

หน้ากากผ้าโดยใช้สบู่หรือผงซักฟอก จากนั้น

ตากแดดฆ่าเชื้อให้แห้งสนิท ก่อนนำามาใส่ซ้ำา

อีกครั้ง สำาหรับหน้ากากอนามัยเมื่อใช้แล้ว

ขณะถอดให้จับที่สายคล้องหูเพื่อไม่ให้สัมผัส

เชื้อโรค แล้วทิ้งในถังขยะมีฝาปิด และควร

ล้างมือให้สะอาดทันที

4.เมื่อเข้ามาในตัวบ้านให้อาบน้ำา สระ

ผม ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่ให้นำาไปซักอย่าเก็บไว้ 

5.ไม่ควรสัมผัสกับบุคคลในบ้าน โดยเฉพาะ

เด็กและผู้สูงอายุ หากเดินทางมาจากพื้นที่

เสี่ยง 6.หลีกเลี่ยงการกินข้าวร่วมกัน แยก

สำารับ อุปกรณ์ ช้อน ส้อม และเน้นกิน

อาหารปรุงสุกร้อนอยู่เสมอ ทั้งนี้ เมื่อกลับ

เข้ามาในบ้านแล้วให้เปิดประตู หน้าต่าง 

ระบายอากาศให้ โล่ง โปร่ง มีการไหลเวียน

อากาศในบ้านตลอดเวลา กรณีใช้เครื่อง

ปรับอากาศ ควรปิดพักและเปิดหน้าต่าง

ช่วยระบายอากาศ แต่หากใช้พัดลมให้หมั่น

ทำาความสะอาดเป็นประจำาเพื่อสุขอนามัยที่

ดีของทุกคน

ขณะที่นายชนินทร์ รุ่งแสง อดีต 

ส.ส.กทม. และผู้ช่วยเลขาธิการพรรค

ประชาธิปัตย์ ในฐานะตัวแทนมูลนิธิ 

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เปิดเผยว่า ได้ประสาน

งานกับเครือข่ายภาคเอกชน รวมถึงเครือ 

รพ.ธนบุรี โดยจะตั้งศูนย์ประสานงานและ

ส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดใน 4 ภารกิจหลัก 

คือ 1.การตรวจหาเชื้อในบริเวณชุมชน และ

ประสานส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพื่อรับ

การรักษาตัวต่อไป 2.การประสานงานและ 

ส่งต่อสถานพยาบาลสำาหรับผู้ติดเชื้อราย

ใหม่ 3.สำาหรับผู้ติดเชื้อที่กักตัวอยู่บ้านที่มี                                                  

ความต้องการจะไปรักษาตัวที่ รพ.ในกรณี

ที่มีอาการหนัก หรือเข้ารักษาที่ โฮสพิเทล

ในกรณีที่อาการไม่หนัก 4.สำาหรับประชาช

นผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1-3 

ศูนย์จะประสานลงทะเบียนให้ทันที โดย

ทั้งหมดเป็นการให้บริการที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ใดๆ ประชาชนสามารถติดต่อผ่านทางไลน์ 

@bang_chanin หรือติดต่อที่หมายเลข

โทรศัพท์ 08-6751-5955 หรือ 09-0326-

3299 หรือที่สำานักงานของตนที่ริมถนน

อิสรภาพ เลขที่ 529 ในเวลาทำาการได้

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโค

วิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนรายแรกของ

ประเทศไทย เป็นหญิงไทยอายุ 86 ปี อาศัย

อยู่ที่ ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

เป็นผู้ป่วยติดเตียงและอัลไซเมอร์ ได้รับ

วัคซีนไฟเซอร์แล้ว 2 เข็มที่โรงพยาบาลนา

หม่อม ส่วนประวัติเสี่ยงคือ หลานชายที่

เดินทางกลับจาก จ.ภูเก็ต เป็นผู้ป่วยยืนยัน

โควิดสายพันธุ์ โอมิครอนแพร่เชื้อให้คนใน

ครอบครัว ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวเสีย

ชีวิตตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา  จากนั้น

จึงส่งตัวอย่างตรวจยืนยันสายพันธุ์ที่ ศวก.

12 สงขลา ผลพบเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน.

ชงคุ้ยประวัติ

ภายใน 7 วัน นับจากวันปิดรับการสมัคร โดย 

พ.ร.ป.ส.ส. 2561 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง (2) 

กำาหนดว่า  ผู้สมัคร ส.ส.จะต้องยื่นหลักฐาน

แสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็น

เวลาติดต่อกันสามปี

“ในทำานองเดียวกัน กกต.เคยเพิกถอน

การสมัครผู้บริหารท้องถิ่นที่ยื่นหลักฐานการ

เสียภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมายมาแล้ว เช่น

คำาวินิจฉัยที่  817/2564 และคำาวินิจฉัย

ที่ 844/2564 เป็นต้น ดังนั้นกรณีผู้สมัคร 

ส.ส.กทม.เขต 9 ทั้ง 8 คนก็ต้องยื่นหลักฐาน

การเสียภาษี  (ภ.ง.ด.) ตาม พ.ร.ป.ส.ส.ด้วย 

ด้วยเหตุนี้จึงร้องขอให้ กกต.ดำาเนินการตรวจ

สอบต่อไป” นายเรืองไกรระบุ

วันเดียวกัน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุ

สรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำา 

ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตลาด

เสนานิคม 2  ช่วย น.ส.สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ 

ผู้สมัคร ส.ส.เขตหลักสี่-จตุจักร จากพรรค

พปชร.ขอคะแนนเสียงจากประชาชนในการ

เลือกตั้งซ่อมหลักสี่-จตุจักร ที่จะมีขึ้นในวัน

ที่ 30 ม.ค.นี้ โดยนายชัยวุฒิกล่าวว่า การ

หาเสียงในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ขณะที่เวทีปราศรัยใหญ่กำาลังพิจารณาว่าจะ

จัดขึ้นในพื้นที่ใด โดยจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้พื้นที่

ราชการเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหา  และจะเปิด

การปราศรัยใหญ่ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนการ

เลือกตั้ง โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคก็

จะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงด้วย

นายชัยวุฒิกล่าวถึงความสัมพันธ์ของ 

3 ป. ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รมว.มหาดไทย ไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม

มารดาของนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ว่า 

สถานการณ์ภายในพรรคทำางานอย่างราบ

รื่นมาตลอด เท่าที่เห็น  3 ป.ก็รักกันดี สื่อ

หรือประชาชนอาจจะเข้าใจผิดไปเอง แต่

ผู้ ใหญ่ในรัฐบาลทุกคนยังทำางานด้วยกันได้

เป็นอย่างดี ไม่มีขัดแย้ง ไม่เช่นนั้นโครงการ

ต่างๆ ของรัฐบาลคงไม่เดินหน้าไปขนาดนี้ 

หรือรัฐบาลไม่สามารถเดินหน้าไปได้ คนที่

เห็นต่างก็นำาประเด็นไปโจมตี ถือเป็นเรื่อง

ธรรมดา

ขณะที่ น.ส.สรัลรัศมิ์กล่าวว่า มีความ

พร้อมเต็มร้อย เพราะตลอดการหาเสียง

ประชาชนให้การต้อนรับอย่างดีและให้กำาลัง

ใจตลอด ส่วนการเสริมบุคลิกสภาพเช่น

การแต่งหน้าทำาผม ก็เป็นเรื่องธรรมดาของ

ผู้หญิง

ที่ชุมชนคลองเปรมประชากร นาย

สุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อ

ไทย พร้อมทีมงานพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่

พบปะพูดคุยถึงความเป็นอยู่ของประชาชน

ภายในชุมชน โดยนายสุรชาติได้รับการ

ต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากผู้อยู่อาศัย และ

ผู้ที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวตลอดเส้น

ทางการลงพื้นที่

นายสุรชาติกล่าวว่า ยังคงมีความ

กังวลถึงการทุจริตเลือกตั้ง ยิ่งใกล้ถึงวัน

เลือกตั้งซ่อมมากขึ้นเท่าไหร่ กรณีการทุจริต

ซื้อสิทธิ์ขายเสียงยิ่งสามารถพบเห็นได้

ชัดเจนมากขึ้น เป็นไปในลักษณะของการ

จดรายชื่อ  ถ่ายสำาเนาทะเบียนบ้าน รวม

ถึงการเก็บบัตรประชาชน เรียกได้ว่าเป็น

สภาวะที่ราคาเพิ่มขึ้นตามระยะ และขยาย

วงกว้างออกไปมากยิ่งขึ้นด้วย  อย่างไร

ก็ดียังคงเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของประชาชน

ชาวหลักสี่-จตุจักร พรรคเพื่อไทยเองก็มี

มาตรการและความพร้อมเป็นอย่างดีต่อ

การเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าว ในการปราศรัย

ใหญ่ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ม.ค.มีความจำาเป็น

ที่จะต้องสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนสาม

เรื่อง คือ 1.การทำางานในพื้นที่หลักสี่-จตุจักร 

2.แนวทางการบริหารประเทศในภาพรวม 

หากพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกให้กลับมาเป็น

รัฐบาล และ 3.เรื่องของประชาธิปไตย

ส่วนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า

พรรคก้าวไกล พร้อมด้วยนายพิจารณ์ เชาว

พัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค, นายเท่าพิภพ 

ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. เขต 22 และว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.และ ส.ก.กทม.พรรคก้าวไกล  พบปะ

ประชาชนที่ตลาดริมบึง เขตหลักสี่ เพื่อขอ

เสียงสนับสนุนนายกรุณพล เทียนสุวรรณ 

หรือเพชร ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เบอร์ 

6 พรรคก้าวไกล โดยนายพิธากล่าวว่า ขอ

โอกาสให้เพชร-กรุณพล ตัวเเทนพรรคก้าว

ไกล เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบ

งบประมาณและถ่วงดุลรัฐบาลในรัฐสภา ซึ่ง

เพชร-กรุณพลเป็นเหมือนพี่ชายของตน

“การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเดิมพัน

สูงมาก หากใครเบื่อหน่ายรัฐบาล  ขอให้

ทุกท่านใช้ โอกาสในการเข้าคูหาเลือกพรรค

ก้าวไกลเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ผม

เชื่อว่าเขาจะเป็น ส.ส.ของพรรคก้าวไกล

อีกหนึ่งคนที่มีความกล้าหาญ และมีความ

รู้ความสามารถที่จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจที่เรื้อรังมากว่า 3 ปี เพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชนได้”

นายพิธากล่าวด้วยว่า หลังจากผล

การเลือกตั้งซ่อมที่ จ.สงขลาและชุมพรใน

วันนี้ประกาศ พรรคก้าวไกลจะยกองคาพยพ

ทั้งหมดมาที่ กทม. เพื่อสนับสนุนเพชร-กรุณ

พล และในวันที่ 23 ม.ค.เราจะเปิดตัวแคน

ดิเดตผู้ว่าฯ กทม. ดังนั้น หากเลือกเพชร-

กรุณพลเป็นตัวแทนปากเสียงประชาชน พี่

น้องประชาชนในพื้นที่แล้ว ก็จะมีโอกาส

ได้เลือกผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคก้าวไกล

ไปดูเเลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนด้วย 

และจะมีปราศรัยใหญ่ก่อนการเลือกตั้งซ่อม

แน่นอน เรายังได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ

การตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง โดยได้

ตั้งทีมงานเเละเเพลตฟอร์มตาสับปะรดเพื่อ

ให้พี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการ

ทุจริตเลือกตั้ง

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้สมัคร

จากพรรคกล้า ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้า

ในตลาดท่าทราย ตลาดในซอยวิภาวดีรังสิต 

เขตหลักสี่ โดยยังคงเน้นย้ำาให้ความรู้ด้าน

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยมีประชาชน

ในพื้นที่ให้ความสนใจเข้ามาทักทายให้กำาลัง

ใจ จากนั้นได้ลงพื้นที่ชุมชนชายคลองเปรม

ประชากรเพื่อรับฟังปัญหา

ขณะท่ี นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้า

พรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า 

“ร่วมการสนับสนุนพรรคไทยภักดี ผมในนาม

พรรคไทยภักดี ขอขอบคุณกลุ่มพลังมวลชน ผู้

ภักดีต่อแผ่นดิน ประกอบด้วย  1.ศูนย์ช่วยเหลือ 

ด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออน                     

ไลน์ (ศชอ.) 2.ศูนย์รวมประชาชนปกป้อง 

สถาบัน (ศปปส.) 3.กลุ่มอนุชนคนรักสถาบัน 

4.กลุ่มประชาภักด์ิพิทักษ์สถาบัน 5.ชุดปฏิบัติ

การศรีสุริโยไทปกป้องสถาบัน 6.กลุ่มอาชีวะ 

ปกป้องสถาบัน 7.เครือข่ายคนออนไลน์รับใช้                                                                                                         

แผ่นดิน (คคร.) 8.กลุ่มรามคำาแหงปกป้อง 

สถาบัน 9.กลุ่มพิทักษ์ 9-10 ใต้ร่มพระบารมี 

10.กลุ่มแท็กซ่ีปกป้องสถาบัน ท่ีมาร่วม

ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนคุณพันธ์ุเทพ  

ผู้สมัครพรรคไทยภักดี หมายเลข 1 ในการ

เลือกต้ังซ่อมเขตจตุจักร-หลักส่ี” 

“พวกเรายืนยันถึงเจตนารมณ์ที่

ต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย  แม้จะ

เป็นการเลือกตั้งซ่อม แต่หมายถึงจุดเริ่มที่

ประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ถ้า

หากพรรคไทยภักดีชนะเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ 

ไม่เพียงแต่เป็นชัยชนะของพรรคเท่านั้น แต่

หมายถึงนี่คือชัยชนะของประชาชนอย่าง

แท้จริง” นพ.วรงค์ระบุ.

กรุงเทพฯ • วันที่ 16 ม.ค.2565 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย 

ผบ.ตร.ในฐานะเป็นประธาน

คณะทำางานเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้า

ระวังการทำาประมงไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย ประชุมเร่งรัด

คดี 5 เรือประมงปลอมแปลง

สัญชาติผิดกฎ IUU พร้อมด้วย 

พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง 

ผบช.ภ 9 และ พ.ต.อ.กิตติชัย 

สังขถาวร รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา 

กรมเจ้าท่า กรมประมง กรม

ศุลกากร และพนักงานสืบสวน

สอบสวน ณ ห้องประชุม ภ.จว.

สงขลา

โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.2565 หลังเจ้า

หน้าที่เข้าตรวจสอบเรือที่อู่เรือ

ศรีสงขลา หมู่ 2 ต.หัวเขา อ.สิงห

นคร จ.สงขลา หลังจากตรวจยึด

ไว้ 5 ลำา ที่มีพฤติการณ์การปลอม

แปลงชื่อบริเวณหัวเรือ ปิดบัง

อำาพรางชื่อและสัญชาติเรือ 

รายละเอียดในเอกสารไม่ตรง

กับตัวเรือจริง ทั้งสัญชาติ ขนาด

และเครื่องยนต์ และแจ้งการ

เข้าเทียบท่าช้ากว่ากำาหนด โดย

สามารถออกหมายจับผู้กระทำา

ผิดได้ 18 ราย ติดตามจับกุมได้ 

16 ราย ในความผิดฐาน “ลักลอบ

นำาเข้าเรือประมงเข้ามาในราช

อาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการ

ศุลกากร” ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร 

พ.ศ.2560 และ “ปลอมแปลง

หรือปิดบังเครื่องหมายเรือ

ประมงหรือทะเบียนเรือประมง” 

ซึ่งเป็นความผิดตามพระราช

กำาหนดประมง พ.ศ.2558 ผู้ช่วย 

ผบ.ตร.สั่งการให้สืบสวนขยาย

ผลดำาเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทุก

ราย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อาจ

จะมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจ

ความคืบหน้าล่าสุดหลัง

ติดตามคดี ตำารวจสอบสวน

พยานไปแล้วกว่า 18 ปาก ทั้ง

ในส่วนของเจ้าพนักงานกรมเจ้า

ท่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ปากคำาด่าน

ประมง เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร

สงขลา พนักงานของอู่เรือ มี

การรวบรวมเอกสารที่พบว่าเรือ

ทั้ง 5 ลำาไม่ได้ขออนุญาตเข้ามา

ในราชอาณาจักรตามมาตรการ

ของกรมการประมงแต่อย่างใด 

ตำารวจสามารถออกหมายจับผู้

ร่วมกระทำาความผิดได้เพิ่มอีก 4 

ราย สามารถติดตามจับกุมได้อีก 

3 ราย ทำาให้คดีนี้มีผู้ต้องหา 22 

ราย จับกุมได้แล้ว 19 ราย อยู่

ระหว่างติดตามจับกุมอีก 3 ราย 

ซึ่งทุกรายทุกตัวละครที่เกี่ยวข้อง 

ตำารวจมีข้อมูลหมด และยังจะ

มีการขยายผลดำาเนินการอีก 

หากพบว่าเกี่ยวข้องกับใครก็จะ

ดำาเนินคดีทันที.

จับ19รายร่วมปลอมสัญชาติเรือประมง

สมุทรปราการ • ตร.ตามรวบ

หนุ่มเจ้าของบริษัทชื่อดังชัก

ปืนยิงหน้าโรงพักพระประแดง 

ตะลึงค้นบ้านพบอาวุธปืนและ

กระสุนเพียบ อ้างทำาไปเพราะ

เมาและคึกคะนอง

จากกรณีเมื่อวันที่ 14 ม.ค.

65 ประมาณ 5 ทุ่มครึ่ง มีรถเก๋ง

ฮอนด้า สีเหลือง ทะเบียน 2 ขต 

8807 กรุงเทพมหานคร ผ่าน

หน้า สภ.พระประแดง ก่อนที่

ชายคนขับจะเปิดกระจกและใช้

อาวุธปืนออกมากระหน่ำายิงขึ้น

ฟ้าหลายนัด ก่อนขับหลบหนี

ไป โดยภาพวงจรปิดหน้าสถานี

ตำารวจภูธรพระประแดงจับภาพ

ได้

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อ

เวลา 12.30 น. วันที่ 16 มกราคม 

2565  เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน 

สภ.พระประแดง ได้สนธิกำาลัง

กับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกอง

กำากับการตำารวจภูธรจังหวัด

สมุทรปราการ นำาหมายจับจาก

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้า

ทำาการจับกุมตัว นายธัญญ์นิธิ 

วิวัฒน์สุนทรกุล อายุ 29 ปี 

กรรมการบริหารบริษัทขนส่งชื่อ

ดังแห่งหนึ่ง ในขณะที่กำาลังขับ

รถจะออกหน้าหมู่บ้านย่านเลียบ

ด่วนทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจได้

รวบเจ้าของบ.ขนส่งยิงปืนเย้ยตร.

จอดปิดทางออกของหมู่บ้าน

เพื่อป้องกันการหลบหนี และ

สามารถควบคุมตัวเอาไว้ ได้ 

ตอนแรกเจ้าตัวอ้างว่าเป็นปืน

แก๊ป แต่จากพฤติการณ์ทำาให้

เจ้าหน้าที่ ไม่ปักใจเชื่อ ทำาการ

สอบเค้น จนยอมรับว่าปืนที่ใช้

ก่อเหตุนั้นเป็นปืนแบงกัน เจ้า

หน้าที่จึงขออนุมัติหมายค้นจาก

ศาลอาญาธนบุรี เข้าตรวจค้น

บ้านพักเลขที่ 88/233 ถนนเลียบ

ทางด่วนทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขต

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้พบ

รถยนต์เก๋งสีเหลือง คันที่ก่อเหตุ

จอดทิ้งอยู่ริมถนนในหมู่บ้านดัง

กล่าว และยังพบกระสุนปืนตก

อยู่ที่เบาะหลังจำานวน 1 นัด จึง

เก็บไว้เป็นหลักฐาน ผู้ก่อเหตุอ้าง

ว่ารถคันดังกล่าวเป็นของน้อง

สาว แต่ตนเอาไปขับในขณะก่อ

เหตุ  

ผู้ก่อเหตุอ้างว่า สาเหตุ

ที่ทำาไปเพราะความเมาและคึก

คะนอง เนื่องจากวันดังกล่าว

ตนเองไปนั่งดื่มสังสรรค์กับเพื่อน

ย่านพระประแดง จนกระทั่งเมา

ได้ที่จึงขับรถจะกลับบ้าน พอมา

ถึงที่หน้าโรงพักจึงเกิดความคึก

คะนองเอาปืนที่พกมาออกมายิง

ขึ้นฟ้า   

และจากการตรวจค้น

ภายในบ้านดังกล่าวพบอาวุธปืน

จำานวนมาก พร้อมเครื่องกระสุน

ขนาด .38 จำานวน 175 นัด ขนาด 

.22 จำานวน 500 นัด และลูกแบง 

จำานวน 50 นัด มีทั้งปืนสั้น ปืน

ยาวติดลำากล้อง หลายกระบอก 

จึงได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุพร้อม

ด้วยยึดอาวุธปืนทั้งหมดที่พบนำา

มาตรวจสอบที่ สภ.พระประแดง 

พร้อมด้วยรถยนต์เก๋งของกลางที่

ใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุ 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ได้

แจ้งข้อกล่าวหาว่า พกพาปืน

ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือ

ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุ

จำาเป็นเร่งด่วนตามสมควร

แก่พฤติการณ์ พาอาวุธปืน

ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง

สาธารณโดยไม่มีเหตุสมควร 

และยิงปืนซึ่งดินระเบิดโดย

ใช่เหตุในเมือง หมู่บ้านหรือที่

ชุมชน ก่อนควบคุมตัวพร้อม

ของกลางส่งพนักงานสอบสวน 

สภ.พระประแดง เพื่อดำาเนิน

คดีตามกฎหมายต่อไป.

เพชรบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

สืบเนื่องจากเมื่อวันท่ี 15 ม.ค.

65 พ.ต.อ.สุธี วรรณสูตร ผกก.

สภ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้

รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีเรือนจำา 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีนักโทษ 

4 ราย คือ 1.น.ช.พงษ์สิริ หรือ

บอม อินทผลา 2.น.ช.สหรัฐ หรือ

จ๋า เสนามนตรี 3.น.ช.ธนวัฒน์ 

หรือต้า อยู่คง 4.น.ช.พงษกร 

หรือโจ้ แสงงาม ได้หลบหนีออก

จากสถานท่ีกักกันโรคโควิด-19 

โดย น.ช.พงษ์สิริ อินทผลา และ 

น.ช.สหรัฐ เสนามนตรี โดนจับ

ไปแล้ว ส่วน น.ช.ธนวัฒน์ และ 

น.ช.พงษกร ได้หลบหนีไปได้

และเม่ือเวลาประมาณ 

10.00 น.  วันท่ี 16 มกราคม 

2565 เจ้าหน้าท่ีกรมราชทัณฑ์ 

จ.ประจวบฯ และเจ้าหน้าท่ีกรม

ราชทัณฑ์ จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย

เจ้าหน้าท่ีตำารวจชุด นปภ.เพชรบุรี 

และกำาลังชุดสืบสวน ส.ภอ.

เขาย้อย ได้ติดตามและจับกุมตัว 

น.ช.ธนวัฒน์ หรือต้า อยู่คง อยู่

บ้านเลขท่ี 988/1 ม.12 ต.อ่าว

น้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้ต้องหาคดีร่วมกันค้ายาเสพติด 

และ น.ช.พงษกร หรือโจ้ แสง

งาม อยู่บ้านเลขท่ี 121 ม.5 ต.ทุ่ง

ก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ผู้

ต้องหาร่วมกันค้ายาเสพติด โดย

ผู้ต้องขังท้ัง 2 ราย ได้จ้ีชิงรถ

จักรยานยนต์ของชาวบ้านข่ีหลบ

หนีมาบนถนนเพชรเกษมขาเข้า

กรุงเทพฯ จนกระท่ังมาถูกจับกุม

ตัวได้ ในพ้ืนท่ีอำาเภอเขาย้อย 

จังหวัดเพชรบุรี

จากการสอบถามทราบ

ว่า ผู้ต้องหาท้ัง 2 ได้เปิดโรง

แรมโซเฟซ ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีตัว

เมืองเพชรบุรี เพื่อเข้าพักก่อนข่ี

รถจักรยานยนต์ออกมาเพื่อเดิน

ทางต่อและมาถูกจับกุมตัวได้บน

ถนนเพชรเกษม ท่ีหน้าวัดดอน

ทราย อ.เขาย้อย ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ี

ตำารวจ สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 

ได้มารับตัวผู้ต้องหาต้อง 2 ราย

กลับไปดำาเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อไป.

ไปไม่รอด2นช.

หนีคุกประจวบ

จนมุมที่เพชรฯ
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พปชร.

ขณะที่เหตุใช้อาวุธปืนยิงลงพื้นถนน ขณะ

ที่รถหาเสียงของผู้สมัครหมายเลข 5 ขับ

ผ่าน จับกุมผู้กระทำาผิดได้แล้ว จากการ

สอบสวนเกิดจากผู้กระทำาผิดเสพยาเสพติด

เกินขนาด เกิดอาการประสาทหลอนและ

ก่อเหตุดังกล่าว ส่วนพื้นที่ จ.สงขลายังไม่

พบการกระทำาความผิด

ทั้งนี้ บรรยากาศการเปิดหีบเลือก

ตั้งที่ จ.ชุมพร พบว่ามีความคึกคักอย่าง

มาก มีประชาชนมาเข้าแถวรอก่อนเปิด

หีบเลือกตั้ง โดยนายมนูญ ธนูทอง อายุ 

65 ปี ซึ่งเดินทางมารอตั้งแต่ 

07.30 น.เพื่อมาใช้สิทธิ์เป็นคน

แรก ระบุว่าไม่ได้คาดหวังอะไร

มากกับการเลือกตั้งในครั้งนี้

ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าน

เมืองไปได้ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็

เป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองมากกว่าการเปลี่ยนแปลง

ที่ประชาชนจะได้รับ

ขณะที่นายไพศาล ประ 

สงค์ อายุ 88 ปี และนางสุคนธ์ 

ประสงค์  อายุ 87 ปี สองสามี

ภรรยา กล่าวหลังลงคะแนน

เสียงแล้วว่า ต้องรีบมาลง

คะแนนตอนเช้าเป็นเพราะอายุ

มากแล้ว ต้องกินยาตามหมอสั่ง 

กลัวว่ามาแล้วต้องรอนาน 

และในเวลา 10.30 น.ก็

พบผู้กระทำาผิดกฎหมายเลือก

ตั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำาหน่วย

เลือกตั้งที่ 6 หมู่ 10 บ.ดอนเมือง 

ต.วังไผ่  อ . เมืองชุมพร ได้

ควบคุมนายซอแล๊ะ ลาสมัน 

อายุ 23 ปี เพื่อสอบสวนขยาย

ผล หลังจากเข้าคูหาลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งแล้วใช้ โทรศัพท์

มือถือถ่ายภาพกากบาทผู้สมัคร

ในบัตรลงคะแนนก่อนหย่อน

ลงหีบเลือกตั้ง แล้วส่งภาพทาง

ไลน์ไปให้พี่สาวที่บ้าน โดยระบุ

ว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ตำารวจ

ยังไม่ปักใจเชื่อ จึงได้ยึดหลัก

ฐานโทรศัพท์มือถือไปตรวจ

สอบ และจะเรียกพี่สาวมาสอบ

ปากคำาว่าเกี่ยวข้องกับการซื้อ

สิทธิ์ขายเสียงหรือไม่ แต่เบื้อง

ต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำา

การขัดกฎหมายตามพระราช

บัญญัติการเลือกตั้ง มาตราที่ 

97 และ 165 ต้องระวางโทษจำา

คุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 

หมื่นบาท 

‘พปชร.-ปชป.’ ฟัดกันเดือด

ต่อมาเวลา 13.00 น. ณ 

สำานักงาน กกต.ชุมพร นาย

ชวลิต  อาจหาญ หรือทนาย

แดง ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 เบอร์ 

4 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ อ่อนละ

มัย อดีต ส.ส.ชุมพร  และคณะ

เดินทางเข้าร้องเรียนต่อ กกต.

กรณีนายซอแล๊ะ เพื่อให้ กกต.

ตรวจสอบว่ามีการกระทำาผิด

จริงหรือไม่ หากพบผิดจริงก็ให้

เอาผิดผู้กระทำาผิดจนถึงที่สุด

นายศิริศักดิ์กล่าวว่า ขอ

ฝากให้ตำารวจและ กกต.ช่วย

ตรวจสอบขยายผลเอาผิดผู้มี                                          

ส่วนเก่ียวข้อง เพื่อให้การเลือก

ต้ังซ่อมคร้ังน้ีเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิ

ยุติธรรม 

มีรายงานว่า ในหน่วย                                                       

เลือกตั้งที่ 9 เขตเมืองชุมพร  

บริ เวณลานจอดรถโรงแรม

ภราดร ตำารวจได้ควบคุมตัว

ชายอีกคนหนึ่งที่ถ่ายรูปในคูหา

กับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน

หมายเลข 1 ซึ่งเข้าข่ายกระทำา

ผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่นเดียว 

กัน สอบสวนเบื้องต้นให้การว่าจะนำาไป

ใช้เป็นหลักฐานรับเงิน นอกจากนี้ตำารวจ 

สภ.เมืองชุมพรยังรับแจ้งมีผู้กระทำาผิด

คล้ายกันอีก 2 คน ในหน่วยเลือกตั้งที่ 3 

ม.1 ต.ท่ายาง ซึ่งตำารวจจะเร่งตรวจสอบ

ขยายผลเอาผิดตามกฎหมายต่อไป

ขณะที่เวลา 14.00 น. ที่ทำาการสาขา

พรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) จ.ชุมพร นายสา

ทิตย์ วงศ์หนองเตย ผู้อำานวยการการเลือก

ตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 กล่าวว่า นายอิสรพงษ์ 

มากอำาไพ ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร 

เขต 1 ได้มอบหมายให้ทนายความไปแจ้ง

ความลงบันทึกประจำาวันเพื่อดำาเนินคดี

กับผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ศิริศักดิ์ อ่อนละมัย พร

มาลัย ซึ่งนายศิริศักดิ์เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้ผู้

สมัครพรรค พปชร. ที่ได้ โพสต์ข้อความการ

จับผู้กระทำาผิดกฎหมายเลือกตั้งมีข้อความ

พาดพิงมาถึงผู้สมัครของพรรค โดยยืนยัน

ว่าพรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นใดๆ 

ทั้งสิ้น การแจ้งความไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

ในการดำาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป

“การโพสต์เฟซบุ๊กของนายศิริศักด์ิ 

ขณะน้ีฝ่ายกฎหมายของพรรคกำาลังรวบรวม

หลักฐาน เพราะการโพสต์ลักษณะเช่นน้ีถือ

เป็นการให้คุณให้ โทษกับผู้สมัคร หรืออาจ

มีนัยหน่ึงเป็นว่าเหมือนกับเป็นการใส่ร้ายผู้

สมัครของพรรค” นายสาทิตย์กล่าวต่อว่า 

ฝากถึงประธาน กกต.ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ี จ.ชุมพร 

เรื่องการดำาเนินคดี เพราะผู้ถูกจับกุมน้ันได้

ปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าไม่ได้เก่ียวข้องอะไร 

แต่กลับมีข่าวพูดออกมาทำานองว่า มีความ

พยายามใช้อำานาจรัฐท่ีไม่ถูกต้องไปกดดันผู้

ต้องหาเพ่ือให้เกิดความเสียหายกับผู้สมัคร

ของพรรค ก็ขอฝาก กกต.เข้าไปดูแลให้ความ

เป็นธรรมด้วย

ส่วนท่ี จ.สงขลา นายชัยธวัช ตุลาธน                                                  

เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ได้ไปร่วม

สังเกตการณ์การเลือกต้ังซ่อม ส.ส.เขต 

6 โดยระบุว่า  บรรยากาศการเลือกต้ัง

มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธ์ิของ

ตนเองตามหน่วยต่างๆ ต้ังแต่ในช่วงเช้า แต่

พบว่าหลายหน่วยเลือกต้ังใน อ.สะเดา ค่อน

ข้างมีความผิดปกติของหน่วยเลือกต้ัง เช่น

บางหน่วยเป็นพ้ืนท่ีปิดทึบ ท้ังท่ีควรจะเป็น

ท่ีโปร่งเปิดโล่งให้ประชาชนสังเกตการณ์ได้

ชุมพรทำ�ผิด กม.ม�กกว่�ทุกครั้ง!

และเมื่ อปิดหีบเลือกตั้ ง ในเวลา 

17.00 น. นายอิทธิพรกล่าวว่า พอใจผล

การลงคะแนนในภาพรวม ซึ่งที่ จ.ชุมพร

คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 70% ส่วน

การทำาผิดกฎหมายนั้นช่วงเช้าพบ 1 ราย 

ใช้ โทรศัพท์มือถือถ่ายรูประหว่างเข้าคูหา

ลงคะแนน ซึ่งได้ส่งตัวไปที่ สภ.เมืองชุมพร

ดำาเนินคดีตามกฎหมายแล้ว และได้รับ

รายงานในลักษณะเดียวกันรวม 5 ราย 

เมื่อเจ้าหน้าที่สอบสวนเสร็จแล้วก็จะส่ง

เรื่องมาให้ กกต.พิจารณา โดยกระบวนการ

จะรับฟังความเห็นและข้อมูลจากผู้ตรวจ

การเลือกตั้ งในพื้นที่ด้วย ว่าภาพรวม

การออกเสียงเลือกตั้งถูกต้องเพียงพอใน

การประกาศผลคะแนนหรือไม่ ซึ่งตาม

กฎหมายกำาหนดไม่เกิน 60 วันนับแต่วัน

เลือกตั้ง

“การกระทำาผิด 5 รายยังไม่อยาก

พูดว่าผิดปกติหรือไม่ แต่ยอมรับว่ามีการ 

กระทำาผิดมากกว่าทุกครั้ง ทั้งที่บริเวณหน้า

หน่วยเลือกตั้งก็มีคำาเตือนชัดเจน” นาย

อิทธิพรกล่าว

พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิกล่าวถึงสถาน 

การณ์การเลือกต้ังซ่อม ส.ส. 2 เขตในภาคใต้

คร้ังน้ีว่า ต้ังแต่วันท่ี 11-16 ม.ค.มีเหตุการณ์

เก่ียวกับการเลือกต้ัง 9 เหตุ แบ่งเป็น 

จ.ชุมพร 8 เหตุ คือถ่ายภาพบัตรเลือกต้ัง  5 

คดี, ทำาลายป้ายหาเสียง 2 คดี และยิงรถหา

เสียงผู้สมัคร 1 คดี ส่วนในพ้ืนท่ี จ.สงขลามี 1 

เหตุ คือร้องเรียนเรื่องการหาเสียง  

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะผู้อำานวยการ

การเลือกตั้งประสานงานส่วนกลาง กล่าว

หลังปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเขต

เลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพรว่า พรรค ปชป.

ขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงของ

พี่น้องประชาชน ทั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 

จังหวัดชุมพร และเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัด

สงขลา ที่ ได้ไว้วางใจลงคะแนนเสียงให้ผู้

สมัครของพรรคในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด

ชุมพร นายอิสรพงษ์ มากอำาไพ และในเขต

เลือกต้ังท่ี 6 จังหวัดสงขลา นางสาวสุภาพร 

กำาเนิดผล

“พรรคยืนยันว่ายึดหลักการเลือกตั้ง 

การรณรงค์หาเสียงยึดหลักความสุจริตเป็น

ที่ตั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่วนผลการ

นับคะแนนอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้ทราบ และ

จะแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง”

กระทั่งเวลา 19.30 น. ผลการนับ

คะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 1 ชุมพร 

ปรากฏว่านายอิสรพงษ์ มากอำาไพ ผู้สมัคร

รับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จากพรรค ปชป. เบอร์ 

1 ได้คะแนน 48,817 คะแนน ชนะคู่แข่ง

คือ นายชวลิต อาจหาญ หรือทนายแดง 

พรรค พปชร.ที่ได้คะแนน 22,737 คะแนน 

พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ พรรคกล้า ได้ 7,586 

คะแนน นายวรพล อนันตศักดิ์ พรรคก้าว

ไกล ได้ 3,515 คะแนน และ ร.ต.ท.สมชาย 

แพ่งยงยุทธ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ 501 

คะแนน

ปชป.คว้�ชัยยึด 2 เก้�อี้

นายสาทิตย์กล่าวหลังทราบผลอย่าง

ไม่เป็นทางการว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น

ครั้งประวัติศาสตร์ เต็มไปด้วยความเข้ม

ข้น มีการใช้อำานาจรัฐ และอิทธิพลข่มขู่ทุก

ชนิด ซึ่งต้องขอบคุณประชาชนที่คืนความ

เป็นธรรมให้นายชุมพล จุลใส หรือลูกหมี 

อดีต ส.ส.ชุมพร เขต 1 ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า

พี่น้องประชาชนชาวชุมพรได้คืนความเป็น

ธรรม และให้การต้อนรับนายอิสรพงษ์ซึ่ง

เป็นคนรุ่นใหม่

“อำานาจรัฐที่ฉ้อฉล อิทธิพลที่ข่มขู่

ผู้คน ไม่สามารถเอาชนะประชาชนได้ ถือ

เป็นการสั่งสอนผู้มีอำานาจไม่ใช่ว่าจะทำา

อะไรก็ได้” นายสาทิตย์กล่าว

ส่วนผลการนับคะแนน ส.ส.เขต 

6 สงขลา อย่างไม่เป็นทางการเมื่อเวลา 

19.10 น. ซึ่งผลคะแนนออกมากว่า 80% 

ปรากฏว่า น.ส.สุภาพร กำาเนิดผล หมายเลข 

1 จากพรรคประชาธิปัตย์ ภรรยานายเดช

อิศม์ ขาวทอง มีคะแนนทิ้งหมายเลข 3 

นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ จากพรรค พปชร.                                                      

ในพื้นที่รอบนอกทั้งหมด โดยมีเพียงในเขต

เทศบาล ต.สะเดา ซึ่งเป็นบ้านเกิดและ

เป็นฐานการเมืองที่นายอนันต์ 

(พฤกษานุศักดิ์) เคยเป็นนายก

เทศมนตรี ที่มีคะแนนนำาแต่

ก็ไม่ขาด และล่าสุดเมื่อเวลา 

19.50 น. ผลการนับคะแนน

อย่างไม่เป็นทางการพบว่า ผู้

สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์

ชนะพรรคพลังประชารัฐกว่า 

3,600  คะแนน

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส. 

อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย 

(พท.) ในฐานะรองประธาน

คณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิป

ฝ่ายค้าน กล่าวถึงการเลือก

ตั้งซ่อมว่า ไม่ว่าพรรคไหนจะ

ชนะการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่จะ

เกิดขึ้นแน่นอนคือ สภาพของ

พรรคร่วมรัฐบาลเละตุ้มเป๊ะ 

ไม่มีคำาว่าพรรคร่วมรัฐบาลอีก

แล้ว มีแต่คำาว่าพรรคใครพรรค

มัน ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะยืนอยู่ได้

อีกกี่น้ำา ความคั่งค้างกินแหนง

แคลงใจจะส่งผลต่อการประชุม

สภา โดยเฉพาะการพิจารณา

กฎหมายสำาคัญ 

“แพแตก ต่ออย่างไรก็                                              

ไม่ติด ศึกเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่                                             

ภาคใต้ครั้งนี้ สร้างความแตก                                                 

ร้าวของจริง ไม่รู้ว่า พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์ โอชา ไม่เห็นปัญหา                        

หรืออย่างไร หรือยังมึนอยู่ ท่าน                                                    

เตรียมนับถอยหลังได้เลย แต่ 

ละพรรคพกมีดพร้อมท่ิมแทงกัน

ตลอดเวลา” นายสมคิดกล่าว.

ปตท.ลุย

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทร                                                  

ปราการ ปทุมธานี สระบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

ราชบุรี นครราชสีมา ปราจีน                                          

บุรี นครปฐม และพระนครศรี 

อยุธยา

ทั้งนี้ พร้อมมีแผนการ

ขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

อื่นๆ อีกกว่า 200 จุด ในปี 

2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการ

ในบริ เวณที่มีอุปกรณ์ติดตั้ ง

อยู่  ได้ตระหนักและรับรู้ถึง

สถานการณ์และปริมาณค่าฝุ่น

ละอองในพื้นที่ โดยเครื่องวัด

ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่นำามาติดตั้ง

นั้น นอกจากจะเป็นเทคโนโลยี

ที่พัฒนาจากสถาบันนวัตกรรม 

ปตท.แล้ว ยังเปิดรับความร่วม

มือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงาน 

อื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้วย 

ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์

ตรวจวัดคุณภาพอากาศและ

ปริมาณฝุ่นด้วยระบบ Sensor 

พร้อมส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

ไร้สาย และแสดงผลเรียลไทม์

ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการอ่านและ

วิเคราะห์ผล

โดย ปตท.มุ่งม่ันพัฒนา

นวัตกรรมควบคู่กับการดูแลส่ิง

แวดล้อมตามวิสัยทัศน์การขับ

เคล่ือนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต และ

เติบโตในธุรกิจใหม่ท่ี ไกลกว่าพลังงาน 

“Powering Life with Future Energy and 

Beyond” จึงเป็นส่วนหน่ึงในการลดปริมาณ

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยการ

สนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการ

ผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง 

พร้อมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

โดยปัจจุบัน ปตท.มีการขยายการให้บริการ

ก๊าซธรรมชาตินอกแนวท่อ เพ่ือเป็นทาง

เลือกให้กับผู้ประกอบการในการใช้พลังงาน

สะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย.


